**MỤC LỤC**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **NỘI DUNG** | **TRANG** |
| 1 | Công tác tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề gắn vớigiải quyết việc làm cho thanh niên | 3 |
| 2 | Đẩy mạnh triển khai hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030 | 8 |
| 3 | Giải pháp đẩy mạnh khởi nghiệp trong thanh niên gắn với việc chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp cho thanh niên nông thôn | 11 |
| 4 | Đẩy mạnh hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng và vai trò của đoàn thanh niên trong hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng | 15 |
| 5 | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng | 20 |
| 6 | Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia xây dựng nông thôn mới | 24 |
| 7 | Công tác tập hợp đoàn kết thanh niên dân tộc thiểu số ít người | 28 |
| 8 | Tuổi trẻ LLVT học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM | 32 |
| 9 | Trách nhiệm của cán bộ Đoàn, đoàn viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay | 35 |
| 10 | Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên | 40 |
| 11 | Vai trò của Đoàn thanh niên trong chương trình đồng hành với thanh niên trong các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp | 44 |
| 12 | Vai trò của tổ chức đoàn trong việc tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn là người dân tộc thiểu số ít người | 49 |
| 13 | Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân | 53 |
| 14 | Phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia giám sát và phản biện xã hội | 56 |
| 15 | Nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư | 59 |
| 16 | Xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động | 63 |
| 17 | Phát huy vai trò thủ lĩnh thanh niên của người cán bộ Đoàn | 67 |
| 18 | Công tác giáo dục truyền thống qua địa chỉ đỏ | 72 |
| 19 | Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên | 75 |
| 20 | Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên | 79 |
| 21 | Đoàn thanh niên xung kích tham gia xây dựng đô thị văn minh | 83 |
| 22 | Đồng hành với thanh niên trong nâng cao thể chất, đời sống văn hoá tinh thần | 87 |
| 23 | Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia chuyển đổi số | 91 |
| 24 | Số hoá trong cải cách hành chính, hướng đi mới trong cải cách hành chính | 96 |
| 25 | Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong phối hợp với lực lượng địa phương tham gia bảo vệ an ninh biên giới | 101 |
| 26 | Đẩy mạnh triển khai phong trào Sáng tạo trẻ | 105 |
| 27 | Phong trào học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học trong đoàn viên thanh niên | 109 |
| 28 | Đoàn thanh niên quân đội thực hiện phong trào “Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” | 113 |
| 29 | Vai trò tổ chức đoàn trong việc triển khai cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” | 117 |
| 30 | Đẩy mạnh các hoạt động trang bị kỹ năng cho thiếu niên, nhi đồng | 120 |

**SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI**

**CÔNG TÁC TƯ VẤN, HƯỚNG NGHIỆP, ĐÀO TẠO NGHỀ**

**GẮN VỚI GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN**

Công tác giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm nói chung và tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho thanh niên nói riêng có vai trò quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, hiệu quả và kỹ năng nghề cao, nâng cao năng suất lao động, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách thiết thực nhằm phát huy tối đa nội lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhà nước tăng cường đầu tư để phát triển giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, có chính sách bảo đảm thực hiện công bằng xã hội về cơ hội học nghề đối với mọi lao động, khuyến khích huy động và tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia đào tạo nghề cho lao động, đặc biệt là lao động trẻ khu vực nông thôn.

Hiện nay, lực lượng lao động của tỉnh khoảng 353.572 người, trong đó thanh niên từ 16-30 tuổi có 120.872 người, chiếm 34,18% lực lượng lao động. Xác định thanh niên là lực lượng quan trọng, là nhân tố để bồi dưỡng, phát huy, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong thời gian qua, Sở Lao động- TB&XH tỉnh Cao Bằng đã thường xuyên phối hợp với Tỉnh đoàn thanh niên và các cơ quan, các huyện thành phố tăng cường công tác tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho thanh niên đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo với nhiều định hướng, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, chính sách đào tạo nghề gắn giải quyết việc làm được triển khai, thực hiện và đã đạt được kết quả tích cực.

Hàng năm, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; kế hoạch phát triển thị trường lao động và việc làm trong đó có chính sách hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho thanh niên; kế hoạch giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Trong chương trình giáo dục phổ thông, học sinh được hướng nghiệp và trang bị những kiến thức cơ bản về văn hóa, lịch sử truyền thống, địa lý kinh tế, chính trị xã hội của địa phương.

`Công tác tư vấn nghề nghiệp, tuyên truyền phổ biến chính sách đào tạo nghề, việc làm, thông tin thị trường lao động cho thanh niên và người lao động được các ngành, các huyện quan tâm triển khai thực hiện. Định hướng học nghề và tạo việc làm tại địa phương thông qua các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội, cùng với đó thực hiện tuyên truyền phổ biến thông tin thị trường lao động, thông báo nhu cầu tuyển sinh học nghề, tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp đến thôn, xóm. Trung tâm Dịch vụ việc làm thực hiện các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, các phiên giao dịch việc làm lưu động. Ngoài các hình thức tuyên truyền truyền thống thì các hình thức mới như ứng dụng công nghệ thông tin và mạng internet, kết nối việc làm online trực tuyến với các doanh nghiệp ngoại tỉnh… Hàng năm đã khai thác, cung ứng thông tin thị trường lao động cho khoảng 400 đơn vị, doanh nghiệp; trên 200.000 lượt người truy cập tìm kiếm thông tin đào tạo nghề, việc làm, chính sách lao động việc làm trên các trang website, Facebook, Zalo của Trung tâm dịch vụ việc làm; tư vấn việc làm, học nghề cho 17.600 lượt thanh niên; Thông qua các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, Quỹ quốc gia về việc làm, giới thiệu việc làm trong nước và đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, số lao động có việc làm tăng thêm hàng năm từ 8.000 đến 9.000 lao động, trong đó khoảng 30% là thanh niên.

Để nâng cao chất lượng công tác tư vấn, hướng nghiệp và đào tạo nghề, Trường Trung cấp nghề, các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên và cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm của tỉnh đã được đầu tư, nâng cao năng lực hoạt động; đồng thời quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về trình độ nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho thanh niên được thực hiện đa dạng với nhiều hình thức, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư trang thiết bị trong giảng dạy gắn với chuyển đổi số trong công tác đào tạo nghề; thực hiện liên kết đào tạo với doanh nghiệp, gắn kết với nhu cầu doanh nghiệp, chất lượng đào tạo nghề được nâng lên. Hàng năm, đào tạo cho trên 5.500 người, với các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và thường xuyên, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ 33% năm 2020 lên 34,4% năm 2021.Tỷ lệ lao động sau đào tạo có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có thu nhập cao hơn đạt 80%. Góp phần tích cực vào việc giải quyết việc làm cho thanh niên, ổn định đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện công tác tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên còn một số hạn chế:

- Công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước lĩnh vực lao động việc làm, giáo dục nghề nghiệp chưa được thường xuyên, liên tục; việc nâng cao nhận thức và ý nghĩa của công tác đào tạo nghề đối với lao động thanh niên nông thôn còn hạn chế chưa đạt mục tiêu đề ra, chưa nhận thức đúng và đầy đủ về vai trò quan trọng của công tác giáo dục nghề nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế- xã hội.

- Đối tượng tham gia học nghề không đồng đều về độ tuổi, trình độ, nhận thức, cũng như điều kiện, hoàn cảnh gia đình; một số lao động nông thôn nhất là lao động trẻ chưa nhận thức được đào tạo nghề là yếu tố cần thiết để ổn định việc làm, nâng cao năng suất lao động và thu nhập, đảm bảo cuộc sống cho bản thân, gia đình, chưa quan tâm đến việc học nghề, hạn chế về ý thức kỷ luật lao động, vẫn còn tư tưởng trông chờ vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Còn quan niệm học nghề ít có tương lai, tâm lý coi trọng bằng cấp không được học ở các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp thì mới lựa chọn học nghề. Vì vậy, số lượng học viên các lớp nghề thường không ổn định, còn tình trạng học sinh bỏ học.

- Trong công tác phân luồng đào tạo, định hướng giáo dục nghề nghiệp đối với học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông đã triển khai thực hiện, nhưng chưa chỉ đạo mạnh mẽ, thường xuyên, chưa tạo được sự quan tâm và sự thay đổi nhận thức của học sinh và phụ huynh.

- Cơ sở vật chất trang thiết bị cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ cấu đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, chất lượng lao động đào tạo còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, việc tổ chức đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và mức độ thu hút lao động sau học nghề vào làm việc chưa cao. Số lượng thanh niên được tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh còn ít; việc làm của thanh niên chưa ổn định, bền vững.

Để nâng cao hiệu quả công tác tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho thanh niên, trong thời tới cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

*Thứ nhất,* đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của giáo dục nghề nghiệp. Xác định đào tạo nghề cho thanh niên là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những nền tảng quan trọng, động lực chủ yếu trong phát triển kinh tế - xã hội.

*Thứ hai,* làm tốt công tác hướng nghiệp cho thanh niên, giúp cho thanh niên nắm bắt được thông tin và hiểu biết về một số ngành nghề, từ đó hình thành khả năng yêu thích lao động, thích ứng nghề nghiệp, xung kích đi đầu nắm bắt kỹ thuật mới, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh. Trong giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp đưa nội dung giáo dục hướng nghiệp, tư vấn nghề nghiệp vào chương trình môn học để nâng cao nhận thức cho người học về ngành nghề đào tạo, nhu cầu xã hội đối với ngành nghề đào tạo, giúp cho học sinh lựa chọn ngành nghề đào tạo, trình độ đào tạo phù hợp với khả năng, sở trường và nguyện vọng của bản thân.

*Thứ ba*, nâng cao hiệu quả việc thực hiện các chính sách đào tạo nghề cho thanh niên, cả về quy mô và chất lượng; tổ chức đào tạo, đào tạo lại, liên thông giữa các bậc học, ngành học; đào tạo nghề gắn với nhu cầu sử dụng lao động của từng lĩnh vực, từng ngành nghề và phù hợp với thị trường lao động và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng.

*Thứ tư,* chú trọng giáo dục ý thức tổ chức, kỷ luật, kỹ năng lao động, tay nghề, cho thanh niên đi làm việc ở các doanh nghiệp trong tỉnh, trong nước và đi lao động theo hợp đồng có thời hạn ở ngoài nước; đồng thời, có biện pháp quản lý, giáo dục, giúp đỡ cho thanh niên.

*Thứ năm,* tạo điều kiện cho thanh niên được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất tạo việc làm tại địa phương.

*Thứ sáu,* tăng cường kết nối cung - cầu lao động, đa dạng các hình thức tư vấn, giới thiệu việc làm, ký kết thỏa thuận đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, cung ứng lao động với các doanh nghiệp. Thường xuyên tuyên truyền phổ biến thông tin thị trường lao động, tình hình việc làm, thu nhập của người lao động.

Thanh niên dù ở nơi đâu luôn là lực lượng xã hội quan trọng, nếu được phát huy tốt sẽ có những đóng góp tích cực, to lớn cho cộng đồng và xã hội. Phát huy sự nỗ lực của cá nhân thanh niên trong học tập, lao động và việc làm, đoàn viên thanh niên phải chủ động học tập, nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn có tay nghề, cần cù, chịu khó, sáng tạo, rèn luyện kỷ luật lao động, học tập những gương thanh niên nông thôn điển hình vượt khó, vươn lên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng. Đồng thời, phải thường xuyên rèn luyện đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức, kỷ luật lao động; tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở cần chủ động thực hiện các chương trình thanh niên, các đề án thanh niên tham gia phát triển kinh tế./.

**SỞ NỘI VỤ**

**ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH**

**PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2030**

*Kính thưa Đoàn Chủ tịch,*

*Kính thưa Đại hội!*

Được sự cho phép của Đoàn Chủ tịch, thay mặt Lãnh đạo Sở Nội vụ, Tôi xin trình bày tham luận về ''Đẩy mạnh triển khai hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030''.

*Kính thưa Đại hội!*

Trong những năm qua, Sở Nội vụ với chức năng tham mưu công tác quản lý Nhà nước về thanh niên đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng; nhiều chủ trương, chính sách đối với thanh niên được các cấp, các ngành triển khai kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế đã góp phần giải quyết nhiều vấn đề cấp thiết của thanh niên; qua đó, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho thanh niên phát triển toàn diện, tham gia có hiệu quả vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2012 - 2020 đã đạt được một số kết quả nổi bật như: các cơ quan, đơn vị nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò của thanh niên trong thời kỳ mới; các cấp chính quyền đã quan tâm, lồng ghép nhiều cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên có điều kiện phát triển toàn diện, phát huy tính năng động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện trong các hoạt động xã hội, từ đó xác định trách nhiệm của các ngành, các cấp trong quản lý Nhà nước về công tác thanh niên.

Tuy nhiên, bên cạnh một số kết quả đạt được, công tác quản lý Nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh vẫn cònmột số hạn chế, như: Việc tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước ở một số đơn vị ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa sâu rộng, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng để thu hút sự quan tâm đoàn viên, thanh niên; một số sở, ngành, địa phương chưa thật sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; vẫn còn cơ quan, đơn vị chưa phân biệt được nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; vẫn còn một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm tới tình hình đất nước, thiếu ý thức chấp hành pháp luật….

*Kính thưa Đại hội!*

Triển khai Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, Sở Nội vụ đã phối hợp với Tỉnh Đoàn Cao Bằng và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2675/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch số 602/KH-UBND ngày 17/3/2022 về thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2030.

Với mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên tỉnh Cao Bằng phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ. Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế; phát huy tinh thần cống hiến, sáng tạo, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ và phát triển quê hương Cao Bằng giàu mạnh. Để thực hiện mục tiêu đó Sở Nội vụ xác định một số giải pháp đẩy mạnh triển khai hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030, cụ thể như sau:

*Một là*, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị nội dung Luật Thanh niên năm 2020, Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030 của HĐND tỉnh; Quyết định số 2675/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2030 của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của thanh niên và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị đối với vị trí, vai trò lực lượng thanh niên của tỉnh trong giai đoạn hiện nay và các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021- 2030.

*Hai là*, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên, các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa, lồng ghép các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển thanh niên với thực hiện nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

*Ba là*, quá trình tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chính sách các cơ quan, đơn vị cần quan tâm đến quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên, nhất là các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, … nhất là các chính sách đặc thù theo thẩm quyền đểhỗ trợ nhóm thanh niên dễ bị tổn thương, thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

*Bốn là*, bố trí kinh phí thực hiện các đề án, dự án, chính sách đối với thanh niên do các Bộ, ngành Trung ương triển khai được quy định tại Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021- 2030; lồng ghép các chương trình để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cho thanh niên nhằm không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, sức khỏe, thể lực cho thanh niên như nhà thiếu nhi cấp huyện, khu vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi tại các xã, phường, thị trấn.

*Năm là*, theo chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị ban hành Chương trình phối hợp với Tỉnh Đoàn Cao Bằng nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên trên địa bàn tỉnh; phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các chính sách đối với thanh niên và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến thanh niên, công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh.

*Sáu là*, hằng năm, tham mưu tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND các cấp với thanh niên để nắm bắt tình hình, lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của thanh niên và kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên trong tình hình mới; tạo điều kiện để thanh niên đề xuất ý tưởng, tham gia quản lý Nhà nước và xã hội.

*Bảy là,* phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị - xã hội và thanh niên trong thực hiện giám sát, phản biện xã hội của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và toàn xã hội trong việc chăm lo, bồi dưỡng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên; vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên. Phát huy tính tích cực, chủ động của thanh niên trong tham gia quản lý Nhà nước và xã hội; tham gia vào quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát, phản biện chính sách, pháp luật về thanh niên.

*Kính thưa Đại hội!*

Trên đây là báo cáo tham luận của Sở Nội vụ về ''Đẩy mạnh triển khai hiệu quả Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030''.

*Kính chúc các đồng chí sức khỏe. Chúc Đại hội thành công.*

*Xin trân trọng cảm ơn./.*

**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH KHỞI NGHIỆP TRONG THANH NIÊN GẮN VỚI VIỆC CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN**

*Kính thưa toàn thể Đại hội!*

Hiện nay, phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp đã và đang diễn ra sôi nổi trong thanh niên cả nước nói chung và tuổi trẻ Cao Bằng nói riêng. Khởi nghiệp không chỉ là con đường chinh phục ước mơ của mỗi đoàn viên thanh niên mà còn góp phần hiện thực hóa khát vọng lớn hơn của toàn dân tộc, đó là khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam “Phồn vinh, hạnh phúc”.

Đối với tỉnh Cao Bằng, hiện nay, có 120.872 người đang trong độ tuổi thanh niên, chiếm 22,67% dân số của tỉnh. Trong đó, nhiều thanh niên có tâm huyết, có trình độ, tri thức cao nhưng chưa có việc làm ổn định. Trong những năm gần đây, đã xuất hiện nhiều mô hình thanh niên khởi nghiệp thành công trong lĩnh vực nông nghiệp, đã đem lại hiệu quả rõ rệt về kinh tế và môi trường, nâng cao giá trị sản phẩm nông sản, đồng thời cũng góp phần giải quyết vấn đề việc làm cho người dân nông thôn, điển hình như: Mô hình nông nghiệp sản xuất dâu tây, hoa hồng và rau quả tươi ứng dụng công nghệ cao của Hợp tác xã nông nghiệp Trường Anh, dự án đã xây dựng và đưa vào hoạt động 5.000 m2 nhà kính trồng dưa lưới và dâu tây, 6.000 m2 trồng hoa hồng, tạo công ăn việc làm cho 11 nhân công lao động của địa phương; mô hình trồng dâu tây của đoàn viên Nông Văn Tậu - Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX nông nghiệp hữu cơ Đoài Dương, xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh với 17 thành viên tham gia với quy mô 10 ha sản xuất nông nghiệp hữu cơ, rau sạch, dưa lưới, dưa lê, dâu tây, sản xuất phân hữu cơ dạng lỏng, bột... Bên cạnh đó, còn có một số mô hình thanh niên khởi nghiệp khác cũng đạt nhiều giải thưởng và được vinh danh, có tiềm năng phát triển và lan toả lớn như: Mô hình sản xuất nho thương phẩm có giá trị kinh tế cao kết hợp du lịch nông nghiệp của đoàn viên Triệu Hoàng Thành (phường Đề Thám, TP Cao Bằng); Mô hình Nuôi ong mật tự nhiên của đoàn viên Ma Thị Kim Oanh (xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình); Mô hình nuôi ốc nhồi hữu cơ của đoàn viên Đàm Văn Tiến (HTX nông lâm Tiến Phát Cao Bằng, xã Sơn Lộ, huyện Bảo Lạc)...

Phong trào khởi nghiệp trong thanh niên đã lan toả đến nhiều địa phương trong tỉnh, các mô hình sản xuất đã góp phần chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất nông nghiệp nông thôn, thu hút được sự quan tâm của các chủ thể sản xuất.

Để hỗ trợ cho phong trào khởi nghiệp trong thanh niên góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó, có lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, giải pháp phát triển nông nghiệp, như:

- Ban hành các kế hoạch, chương trình hành động lớn của tỉnh như: Kế hoạch thực hiện nội dung đột phá về nông nghiệp thông minh theo hướng sản xuất hàng hóa đặc hữu giai đoạn 2022 - 2025; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045. Trong đó, đã xác định rõ các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực, có giá trị kinh tế cao của tỉnh tập trung phát triển, đây là những định hướng lớn trong phát triển các cây trồng, vật nuôi của tỉnh để thanh niên có thể nghiên cứu, tham gia xây dựng các mô hình, dự án phù hợp tại các địa phương.

- Ban hành một số cơ chế, chính sách, hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp như: Nghị quyết số 28/2019/NQ-HĐND về liên kết tiêu thụ sản phẩm, Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; Nghị quyết 48/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp; các chính sách tín dụng, ưu đãi... Đối tượng của các chính sách trên là các doanh nghiệp, HTX, cá nhân thực hiện các dự án sản xuất nông nghiệp và chuẩn bị đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Hiện nay, đã có Dự án của Hợp tác xã nông nghiệp Trường Anh đang thực hiện các trình tự, thủ tục xin hỗ trợ theo Nghị quyết số 20/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đang tiến hành thẩm định.

- Để triển khai các nội dung trên, các sở, ngành, địa phương đã triển khai một số hoạt động hỗ trợ thanh niên, người dân nông thôn như: hướng dẫn thanh niên tham gia chuyển dịch tái cơ cấu sản xuất, liên kết mở rộng sản xuất, kinh doanh; tích cực chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ để đạt năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh trên thị trường; hướng dẫn đoàn viên thanh niên xây dựng mô hình kinh tế hợp tác; tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, thu hoạch, bảo quản nông sản, đặc biệt là các kỹ thuật canh tác ứng dụng công nghệ cao cho thanh niên nông thôn...

Tuy nhiên, việc khởi nghiệp trong thanh niên trong lĩnh vực nông nghiệp hiện nay còn gặp phải một số khó khăn, bất cập như:

- Nhiều đoàn viên thanh niên có tâm huyết, có nhu cầu khởi nghiệp nhưng chưa có nhiều cơ hội để tiếp cận với các thông tin về chính sách, định hướng của tỉnh trong việc phát triển sản xuất nông nghiệp.

- Vấn đề ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất còn thấp, việc tiếp cận với các thông tin về khoa học công nghệ của đoàn viên thanh niên còn hạn chế.

- Một số bộ phận lao động thanh niên chưa qua đào tạo, do đó, trình độ chuyên môn còn hạn chế, hiểu biết về sản phẩm, năng lực nghiên cứu và phát triển của chủ thể còn yếu dẫn đến tình trạng các sản phẩm truyền thống mới ở dạng thô, chưa hoàn thiện (chưa có bao bì, nhãn mác, chưa có tiêu chuẩn chất lượng…), chưa chế biến sâu...

- Năng lực của đoàn viên thanh niên trong xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm còn yếu. Kiến thức và kỹ năng về thị trường còn hạn chế, việc tiếp cận với hoạt động phát triển thị trường còn đơn giản và hạn chế, việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm thông qua sàn thương mại điện tử, trang mạng xã hội… còn ít; sản phẩm chủ yếu chỉ được tiêu thụ tại chỗ.

Để khắc phục các khó khăn trên, góp phần đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào trong khởi nghiệp nông nghiệp của thanh niên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng đưa ra một số giải pháp để khắc phục như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, năng lực của thanh niên trong đổi mới sáng tạo, phát triển khởi nghiệp gắn với các chương trình, định hướng của tỉnh. Tổ chức các Hội nghị, diễn đàn dành cho thanh niên khởi nghiệp để tuyên truyền các thông tin về chính sách của Trung ương, của tỉnh, đồng thời, lắng nghe, chia sẻ và giúp đỡ các thanh niên có nhu cầu tham gia khởi nghiệp trong giai đoạn tới.

2. Tiếp tục rà soát, bám sát vào các quy định của nhà nước để rút gọn, đơn giản hoá các thủ tục hành chính trong nông nghiệp, tăng khả năng tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ đối với thanh niên khởi nghiệp.

3. Tập trung nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đảm bảo tiêu chí dễ tiếp cận, dễ sử dụng, chi phí hợp lý, thân thiện với môi trường, có khả năng nhân rộng để chuyển giao cho thanh niên có nhu cầu đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

4. Tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề về kỹ thuật mới trong sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm cho lực lượng thanh niên. Ưu tiên lựa chọn những thanh niên tiêu biểu trực tiếp tham gia các mô hình điểm để chuyển giao công nghệ mới phục vụ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn

5. Vận động đoàn viên thanh niên chủ động tham gia có hiệu quả các lớp đào tạo ngắn hạn, dài hạn về nông nghiệp để áp dụng trong sản xuất để từ đó phát huy vai trò xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

6. Phối hợp nghiên cứu khảo sát, xây dụng các mô hình đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế hợp tác như: Hợp tác xã nông nghiệp, tổ, đội, nhóm thanh niên phát triển kinh tế; đẩy mạnh mô hình liên kết “bốn nhà” giữa các đơn vị sản xuất kinh doanh và thanh niên làm kinh tế.

*Kính thưa Đại hội!*

Việc thực hiện khởi nghiệp trong nông nghiệp gắn với ứng dụng khoa học công nghệ hiện nay, đang và sẽ luôn được chính quyền các cấp, các ngành quan tâm và cùng chung sức để hỗ trợ, từ đó sẽ góp phần tạo ra các giá trị kinh tế và xã hội. Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của các đoàn viên thanh niên liên quan đến khởi nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tạo điều kiện hình thành các mô hình thanh niên khởi nghiệp hiệu quả.

Trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu đã chú ý lắng nghe. Kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG**

**ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG**

**VÀ VAI TRÒ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN TRONG HOẠT ĐỘNG**

**TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG**

Trong kỷ nguyên cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, “chuyển đổi số (Digital Transformation)” là cụm từ được đề cập nhiều không chỉ trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các diễn đàn mà còn cả trong đời sống xã hội, được chia sẻ rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày giữa người dân với nhau. Hiện nay, khái niệm về chuyển đổi số chưa có chuẩn hóa thống nhất, nhiều tổ chức, doanh nghiệp có các định nghĩa riêng của mình. Tuy nhiên trên một góc nhìn tổng quát có thể hiểu: Chuyển đổi số là việc sử dụng dữ liệu và công nghệ số để thay đổi một cách tổng thể và toàn diện tất cả các khía cạnh của đời sống kinh tế - xã hội, tái định hình cách chúng ta sống, làm việc và liên hệ với nhau, hay nói cách khác “Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số”. Chuyển đổi số không chỉ là công nghệ kỹ thuật số, còn là bước chuyển đổi mà công nghệ số giúp cho tổ chức, cá nhân giải quyết những vấn đề truyền thống đem lại hiệu quả công việc cao hơn cũng như đem lại sự thuận tiện hơn trong cuộc sống thường ngày. Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 Ngày 03/6/2020 Thủ tướng Chính phủ) xác định 3 trụ cột chính trong chuyển đổi số gồm: Chuyển đổi số trong hoạt động của chính quyền (Chính quyền số), chuyển đổi số phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh (kinh tế số), ứng dụng công nghệ số vào hoạt động của người dân (xã hội số).

Trong tiến trình chuyển đổi số, bên cạnh những yếu tố then chốt về: Thể chế, hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số,… thì có 2 yếu tố quan trọng không thể thiếu đó là nhân lực và nhận thức về chuyển đổi số. Cũng vì vậy mà Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đã nêu rõ quan điểm: Nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số; người dân là trung tâm của chuyển đổi số. Chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm cho người dân thấy công nghệ là thứ dễ dàng, thiết thực. Chuyển đổi số nếu tạo giá trị cho người dân, được người dân hưởng ứng, sử dụng thì chuyển đổi số sẽ đi vào cuộc sống, tạo nên cộng đồng số, phát triển chính chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Do vậy phổ cập kỹ năng số là chìa khóa giúp người dân được tiếp cận kiến thức, kỹ năng số để cùng tham gia vào quá trình chuyển đổi số, mở ra cơ hội tiếp cận các dịch vụ số một cách bình đẳng, giúp xây dựng một xã hội số bao trùm và toàn diện.

Thực tế triển khai thời gian vừa qua cho thấy, chuyển đổi số chỉ thành công khi được người dân hiểu, hưởng ứng, tham gia, người dân trở thành công dân số, có các hoạt động được đưa lên môi trường số, chính vì thế một số hoạt động mới đã được phát động nhằm thúc đẩy chuyển đổi số xuất phát từ người dân, tiếp cận người dân và vì lợi ích của nhân dân. Một số địa phương đã có những cách làm sáng tạo để giúp người dân chuyển đổi số, trong đó có sáng kiến thành lập “Tổ công nghệ số cộng đồng” đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ghi nhận và nhân rộng ra cả nước. Tổ công nghệ số cộng đồng có lợi thế để “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách của cuộc sống; người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực.

Định hướng xuyên suốt của chuyển đổi số năm 2022 là đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số thông qua phổ cập sử dụng sản phẩm, dịch vụ số của Việt Nam. Rào cản lớn nhất để đưa người dân lên các nền tảng số là người dân thiếu kỹ năng số, đặc biệt là người dân ở vùng nông thôn, miền núi, biên giới như tỉnh Cao Bằng. Vậy câu hỏi đặt ra là làm sao để người dân tiếp cận được với công nghệ số hay nói cách khác là làm quen, sử dụng công nghệ số phục vụ cuộc sống thường ngày cũng như giao tiếp với cơ quan nhà nước qua môi trường số. Tổ công nghệ số cộng đồng là giải pháp đột phá của năm 2022 góp phần tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số. Thông qua Tổ công nghệ số cộng đồng để thúc đẩy chuyển đổi số, đưa người dân lên môi trường số, người dân tiên phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số, qua đó, trở thành tác nhân thúc đẩy chính quyền chuyển đổi số mạnh mẽ hơn. Tổ công nghệ số cộng đồng là lực lượng mang tính huy động sức mạnh toàn dân, ở gần dân, sát dân và là cánh tay nối dài của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số từ tỉnh, huyện đến xã, phường, thị trấn, tổ, thôn, xóm.

Để phát huy hiệu quả của Tổ công nghệ số cộng đồng cần có sự chung tay của nhiều lực lượng trong đó không thể thiếu được vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. “Vai trò của thanh niên tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng và tuyên truyền chuyển đổi số” không chỉ là chủ đề được đề cập tới nhiều trong thời gian gần đây tại các diễn đàn, hội nghị của Đoàn thanh niên từ trung ương đến địa phương, mà đã được thể hiện bằng hành động cụ thể thông qua việc ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2026 (Chương trình phối hợp số 35/CTr-BTTTT-TWĐTN ngày 01/4/2022) và Kế hoạch giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương (Kế hoạch số 557-KH/TWĐTN-BTTTT ngày 26/7/2022). Những hoạt động trên cho thấy không chỉ ngành thông tin và truyền thông mà còn có Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng chung tay vào cuộc thể hiện sứ mệnh của đoàn viên thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số như lời tâm huyết của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tại lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: “Thanh niên Việt Nam hãy cầm ngọn cờ chuyển đổi số Việt Nam, biến Việt Nam thành quốc gia số thịnh vượng”. Với lực lượng hùng hậu, có tuổi trẻ, có nhiệt huyết, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ là chủ lực, chủ trì phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội khác trên địa bàn đẩy mạnh hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng. Các thành viên tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng đòi hỏi phải là những đoàn viên thanh niên có lòng nhiệt tình hoạt động cộng đồng, có tư duy muốn chấp nhận và thử nghiệm cái mới, có kỹ năng sử dụng nền tảng số, công nghệ số, có khả năng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số.

Theo số liệu thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông về Tổ công nghệ số cộng đồng đến ngày 31/8/2022: Cả nước 51/63 tỉnh, thành phố đã thành lập 45.895 Tổ công nghệ số cộng đồng và 211.737 thành viên tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, thôn, phố. 26/63 tỉnh, thành phố hoàn thành 100% đến cấp xã. 12/63 tỉnh, thành phố chưa thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng (trong đó có Cao Bằng). Hưởng ứng tinh thần triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng trên cả nước, ngày 01/7/2022 UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 1711/KH-UBND về triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng nhằm cụ thế hóa việc triển khai mô hình Tổ công nghệ số cộng đồng đến tất cả tổ, thôn, xóm trên địa bàn tỉnh để thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, trong đó chú trọng hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của cơ quan nhà nước.

Triển khai thực hiện Kế hoạch UBND tỉnh, thời gian tới cùng với việc đẩy mạnh thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng tại cấp tổ, thôn, xóm, hướng đến 100% tổ, thôn, xóm trên địa bàn tỉnh đều có Tổ công nghệ số cộng đồng, Sở Thông tin và Truyền thông và Tỉnh Đoàn thanh niên Cao Bằng đã ký kết chương trình phối hợp giữa hai đơn vị, đồng thời thống nhất đề ra lộ trình cụ thể triển khai hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng. Trước mắt để hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đi vào thực chất, sát với nhu cầu của người dân, làm cho người dân cảm nhận được giá trị, lợi ích thiết thực mang lại từ chuyển đổi số trong đời sống hằng ngày, cần tập trung hướng dẫn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho Tổ công nghệ số cộng đồng thông quá khóa bồi dưỡng “Phổ cập kỹ năng số cộng đồng” trên Nền tảng học trực tuyến mở đại trà của Bộ Thông tin và Truyền thông. Với lợi thế của công nghệ số, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng có thể dễ dàng truy cập vào khóa bồi dưỡng trên Nền tảng học trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, bằng thao tác đơn giản sử dụng ứng dụng Zalo và quét mã QR Code để truy cập tài liệu khóa bồi dưỡng. Theo định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông trong giai đoạn này, có 06 nội dung quan trọng mà Tổ công nghệ số cộng đồng cần tập trung hướng dẫn người dân bao gồm: (1) Sử dụng DVCTT; (2) Thanh toán không dùng tiền mặt; (3) Mua bán trên sàn thương mại điện tử Voso, Postmart; (4) Sử dụng nền tảng số Việt Nam do địa phương lựa chọn (Nền tảng VeXeRe.com; Nền tảng Map4D – Nền tảng bản đồ số của người Việt; Nền tảng REAVOL – Nền tảng đọc và nghe sách của người Việt; Nền tảng Cốc Cốc); (5) Kỹ năng sử dụng phần mềm đảm bảo an toàn thông tin mạng cơ bản; (6) Nội dung khác theo định hướng, chỉ đạo của Chính quyền địa phương (khi triển khai nền tảng công dân số của tỉnh Cao Bằng thì sẽ có hướng dẫn cụ thể cho Tổ công nghệ số cộng đồng để hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn sử dụng cho người dân cũng như tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân dễ dàng tiếp cận, sử dụng).

Sau khi đã hoàn thành khóa bồi dưỡng “Phổ cập kỹ năng số cộng đồng” trên Nền tảng học trực tuyến, tùy theo tình thực tế, khả năng tiếp cận nắm bắt kiến thức, kỹ năng số của của thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng, trong trường hợp cần thiết Sở Thông tin và Truyền thông và Tỉnh Đoàn thanh niên Cao Bằng sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng trực tiếp nhằm trao đổi, chia sẻ kiến thức, kỹ năng số và kinh nghiệm triển khai hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng. Trên cơ sở các kiến thức, kỹ năng số đã được lĩnh hội, các thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng tập trung đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền đến người dân về các chủ trương, đường lối liên quan đến chuyển đổi số. Đồng thời hướng dẫn người dân truy cập cổng thông tin điện tử của tỉnh, huyện, xã, ngành, đơn vị để tra cứu thông tin mà người dân quan tâm; cài đặt và sử dụng các nền tảng công nghệ số, thanh toán không dùng tiền mặt, tạo tài khoản và truy cập cổng DVCTT; hướng dẫn đăng ký và sử dụng các sàn thương mại điện tử Voso, Postmart... để mua bán, quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

Một trong những mục tiêu hướng đến của Tổ công nghệ số cộng đồng là hướng dẫn người dân sử dụng DVCTT, theo đó người dân có thể lựa chọn hình thức thực hiện TTHC một cách thuận tiện nhất theo quy định của pháp luật, nếu người dân có thể ngồi nhà sử dụng điện thoại di động giao dịch với cơ quan nhà nước hoàn toàn qua môi trường mạng thì rõ ràng vai trò hỗ trợ của Tổ công nghệ số cộng đồng đối với người dân là rất hữu ích, vì trong thực tế hiện nay, việc thực hiện TTHC đặc biệt ở cấp xã vẫn còn rất nhiêu khê, phiền phức đối với người dân. Do vậy cần đẩy mạnh hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng để đi vào thực chất, sao cho hỗ trợ người dân hiệu quả nhất, muốn vậy cần tính đến việc chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để Tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động, bao gồm cả giải pháp công nghệ và cơ chế thực thi để đảm bảo sẵn sàng cung DVCTT toàn trình cho người dân trên môi trường số như: Phát triển ứng dụng DVCTT trên thiết bị di động; lựa chọn danh mục TTHC trọng điểm, đơn giản mà người dân có nhu cầu sử dụng cao để hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến qua điện thoại di động; việc chấp nhận bản chụp mẫu đơn, tờ khai hoặc có giải pháp ký số vào mẫu đơn, tờ khai cho người dân hoặc người dân chỉ cần được xác thực danh tính từ CSDL QG về dân cư thì chỉ cần nhập thông tin vào các biểu mẫu điện tử tương tác của DVCTT (eForm) là có thể thực hiện được TTHC…

Đẩy mạnh hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng và phát huy vai trò của đoàn thanh niên trong hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh chúng ta sẽ có thêm lực lượng hùng hậu, là cánh tay nối dài của của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, là hạt nhân lan tỏa chuyển đổi số tới từng người dân tại tuyến cơ sở. Và vì được tiếp thêm lực lượng như vậy, nhiệm vụ phổ cập kỹ năng số cho người dân từ một việc khó trở nên khả thi hơn rất nhiều.

Với việc bố trí chủ đề “Tổ công nghệ số cộng đồng” là một nội dung tham luận tại Diễn đàn Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm vào cuộc của Tỉnh Đoàn thanh niên Cao Bằng, sự chung tay góp sức của đông đảo lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh, hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng sẽ là nhân tố quan trọng trong việc thúc đẩy ứng dụng hiệu quả, rộng rãi công nghệ số vào trong cộng đồng, giúp người dân tỉnh nhà tiếp cận và tận dụng được tối đa lợi ích của công nghệ số mang lại, nâng cao mức sống của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh./.

**HUYỆN ĐOÀN HÀ QUẢNG**

**ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH VỚI CÔNG TÁC CHĂM SÓC, GIÁO DỤC THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG**

*Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!*

*Kính thưa các quý vị đại biểu!*

*Thưa toàn thể Đại hội!*

Thiếu niên, nhi đồng được coi là những mầm non, là những chủ nhân tương lai của đất nước và là thế hệ kế tục sự nghiệp của dân tộc. Chính vì vậy việc chăm lo, giáo dục và bồi dưỡng phát triển đối với thiếu niên nhi đồng là một trong những nội dung quan tâm hàng đầu của xã hội. Được giao trách nhiệm phụ trách và dìu dắt Đội TNTP Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên huyện Hà Quảng đã có nhiều nỗ lực trong việc chỉ đạo, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đội; tập trung xây dựng, kiện toàn và tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống Hội đồng Đội từ huyện đến các xã, thị trấn, quan tâm bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ phụ trách Đội; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo sân chơi bổ ích cho các em thiếu niên, nhi đồng.

*Kính thưa Đại hội!*

Huyện Hà Quảng hiện nay có trên 9 nghìn thiếu niên, nhi đồng sinh hoạt, học tập tại 44 Liên đội; với phương châm “Xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước”, Huyện Đoàn luôn coi công tác Đội và phong trào thiếu nhi là nội dung hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng học tập, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Huyện Đoàn, Hội đồng Đội huyện thường xuyên chỉ đạo Đoàn thanh niên, Hội đồng Đội cấp xã, thị trấn, các Liên đội tổ chức các hoạt động theo hướng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của các em, giúp các em rèn luyện đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xã hội, góp phần giúp các em phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ.

Công tác giáo dục giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thiếu nhi được chú trọng thực hiện thông qua phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua là theo 5 điều bác Hồ dạy”, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”,“Uống nước nhớ nguồn”; thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách được trên 620 lượt, trị giá các xuất quà hơn 115 triệu đồng. Các cấp bộ Đoàn, Đội trên địa bàn huyện tổ chức các hoạt động về nguồn, kết nạp đội viên mới tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, Khu Di tích lịch sử Kim Đồng... cho trên 4.000 lượt đội viên, qua đó đã tác động sâu sắc đến từng đội viên, thiếu nhi tinh thần hướng về cội nguồn cách mạng, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, quê hương và gia đình, giúp các em hình thành phẩm chất, nhân cách, lối sống tốt đẹp.

Trước sự phát triển của xã hội hiện đại tác động nhiều mặt đến đội viên, thiếu nhi, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai sâu rộng các giải pháp tuyên truyền, giáo dục về xây dựng ý thức đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật cho thiếu nhi, đặc biệt là Luật An Giao thông đường bộ; các kỹ năng xã hội thông qua các buổi ngoại khóa, sinh hoạt đội, sinh hoạt hè. Kết quả tổ chức được 1.195 buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật cho trên 29.000 lượt thiếu nhi; tuyên truyền phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, xâm hại tình dục... cho trên 2.300 lượt thiếu nhi tham gia.

Thực hiện phương châm “Học mà chơi, chơi mà học”, Các cơ sở Đoàn, Đội đã triển khai nhiều hoạt động mang tính giáo dục cao, tạo ra các sân chơi bổ ích, lành mạnh, khích lệ sự phát triển năng khiếu, thể chất, trí tuệ, sự năng động, sáng tạo của các em, như tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, Hội trại, Hội thi, thành lập và duy trì hiệu quả các câu lạc bộ học thuật, năng khiếu trong trường học như “CLB Toán học”, “CLB cờ vua”, “CLB Tiếng Anh”,… Phát động hưởng ứng tham gia cuộc thi *“Em yêu khoa học”*, cuộc thi *“Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng”* có hiệu quả với nhiều sản phẩm tham gia cấp huyện và cấp tỉnh đạt giải cao… đồng thời chỉ đạo Hội đồng Đội các xã, thị trấn, Liên Đội các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao, tổ chức hội trại cho thiếu nhi tại đơn vị.

Với tinh thần “Tất cả vì đàn em thân yêu”, tổ chức Đoàn, Đội trên địa bàn huyện đặc biệt quan tâm đến những thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt với nhiều hoạt động thiết thực được triển khai rộng khắp. Theo đó, các Liên đội đã tích cực triển khai các cuộc vận động “Vòng tay bè bạn”, “Giúp bạn đến trường”, “Quỹ vì bạn nghèo”,... Với phương châm “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ”, hàng nghìn đội viên đã cùng chung tay giúp đỡ những người bạn có hoàn cảnh kém may mắn hơn vững bước đến trường. Chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” với các hoạt động như giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, khuyết tật... được 240 lượt thu hút 12.550 lượt các em tham gia; mỗi năm có trên 1.000 suất quà và 100 suất học bổng khuyến học dành tặng thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện; cấp huyện đã kết nối các nguồn lực xã hội hóa thực hiện xây 03 công trình Nhà Khăn quàng đỏ cho 03 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh các hoạt động Đội trong trường học, hoạt động Đội trên địa bàn dân cư được Đoàn thanh niên, Hội đồng Đội xã, thị trấn quan tâm đẩy mạnh thông qua việc thực hiện tốt công tác bàn giao, tiếp nhận học sinh về hè, tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè, văn hóa, văn nghệ, thể thao, trại hè, trại kỹ năng sống tuyên truyền pháp luật, kỹ năng xã hội cho thanh thiếu nhi, qua đó tạo cho các em một sân chơi lành mạnh, bổ ích trong những ngày nghỉ hè. Các hoạt động được triển khai tập trung cao điểm vào Ngày tết thiếu nhi 01/6, Tháng Hành động vì trẻ em, Ngày cao điểm “Chiến sỹ tình nguyện vì đàn em thân yêu”,… Các Đoàn xã, thị trấn vận động các nguồn lực xây dựng và duy trì 21 sân chơi cho thiếu nhi trên địa bàn.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, BCH Đoàn, Hội đồng Đội huyện nhận thấy công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng trên địa bàn vẫn còn một số hạn chế như: Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành đoàn thể trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng còn thiếu sự đồng bộ, chặt chẽ, chưa thu hút được sự tham gia của toàn xã hội, có những thời điểm còn phó mặc trách nhiệm cho riêng tổ chức Đoàn thanh niên, các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh cho trẻ em còn ít, chưa thực sự hấp dẫn; Đội ngũ bí thư tại chi đoàn thường xuyên thay đổi, thiếu kinh nghiệm tổ chức hoạt động cho thiếu niên nhi đồng...; sự phối hợp giáo dục giữa gia đình, nhà trường, xã hội có nơi còn thiếu chặt chẽ; cơ sở vật chất, địa điểm vui chơi của trẻ em ở một số địa bàn còn hạn chế; tình trạng đuối nước, tai nạn thương tích vẫn còn diễn ra; …

*Kính thưa toàn thể Đại hội!*

Trước thực trạng trên, để phát huy tốt hơn nữa vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng trong thời gian tới, Đoàn thanh niên huyện Hà Quảng xin mạnh dạn đua ra một số giải pháp một số giải pháp các cấp bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở cần tập trung thực hiện, cụ thể như sau:

***Một là,*** đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục về nhiệm vụ của tổ chức Đoàn đối công tác Đội và phong trào thiếu nhi nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Khẳng định vai trò của tổ chức Đội trong sự phát triển của tổ chức Đoàn với phương châm chỉ đạo là “Xây dựng Đội là xây dựng đoàn trước một bước”. Phải thật sự coi trọng công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học, coi đây là một nội dung hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng học tập, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.

***Hai là,*** Đoàn thanh niên chủ động và tích cực hơn nữa trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cụ thể hóa các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước sát với nhu cầu thực tế của công tác thiếu niên, nhi đồng của địa phương. Đặc biệt là quan tâm, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, các thiết chế văn hóa, học tập, vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi, trong đó quan tâm đầu tư xây dựng các điểm vui chơi sinh hoạt cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

***Ba là,*** tuyển chọn và xây dựng đội ngũ cán bộ Đội có đầy đủ kỹ năng, nghiệp vụ và lòng hăng say với công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi, đặc biệt chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phụ trách Đội ở địa bàn dân cư. Thông qua phong trào Đoàn tại địa phương, phát hiện những đoàn viên tích cực, yêu thích trẻ, có khả năng tập hợp, có kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể để bồi dưỡng họ trở thành những cán bộ phụ trách Đội “chuyên nghiệp” tham gia công tác phụ trách Đội trên địa bàn dân cư.

***Bốn là,*** Huyện đoàn và Đoàn Thanh niên các xã, thị trấn cần chủ động và sáng tạo trong xây dựng, hoạch định chủ trương công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Mọi hoạt động phải hướng đến đáp ứng nhu cầu chính đáng của các em về vui chơi, giải trí, học tập, sinh hoạt, thông qua đó để rèn luyện đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xã hội… giúp các em phát triển về nhận thức và thể lực. Đồng thời, hoạt động Đội phải giữ toàn vẹn tính vui vẻ, hoạt bát, tự nhiên, trẻ trung phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi các em. Chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác Đội trên địa bàn dân cư với việc đa dạng hóa mô hình hoạt động và tập hợp thiếu nhi.

*Kính thưa Đại hội!*

Các cấp bộ Đoàn, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên hãy dành sự quan tâm, trách nhiệm, lòng nhiệt huyết và yêu thương trẻ thơ thông qua những việc làm thiết thực, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Thiếu niên, nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy chăm sóc giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác đó phải làm kiên trì, bền bỉ... Vì tương lai của con em ta, dân tộc ta, mọi người, mọi ngành phải có quyết tâm chăm sóc và giáo dục các cháu bé cho tốt”.

Cuối cùng, xin kính chúc các quý vị đại biểu và các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

**HUYỆN ĐOÀN HOÀ AN**

**PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN TRONG**

**THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI**

*Kính thưa: Đoàn chủ tịch Đại hội.*

*Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa Đại hội.*

Rất vui mừng và vinh dự cho tôi hôm nay được đại diện cho Đoàn Thanh niên huyện Hòa An tham luận tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 về nội dung “Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia xây dựng nông thôn mới”. Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới quý vị đại biểu, khách quý lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Đầu tiên, thay mặt cho các đại biểu của Đoàn thanh niên huyện Hòa An, tôi nhất trí cao với các dự thảo báo cáo mà Đoàn Chủ tịch đã trình bày tại Đại hội.

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa Đại hội!

Hòa An là huyện nằm ở trung tâm tỉnh Cao Bằng có tổng diện tích 665,34km2 đồi núi chiếm 2/3 diện tích. Là địa phương có truyền thống lịch sử lâu đời. Trải qua một quá trình hợp lưu lâu dài, hiện nay huyện có nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó phần đa có các dân tộc: Tày, Nùng, Mông, Dao, Kinh. Hiện nay, Đoàn thanh niên huyện toàn huyện có 24 cơ sở Đoàn, trong đó có 15 Đoàn xã, thị trấn, 02 Đoàn trường học, 07 Chi đoàn trực thuộc với 1784 đoàn viên, tham gia sinh hoạt tại 186 chi đoàn.

Kính thưa các đồng chí!

Xây dựng nông thôn mới là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Đây là một quá trình cải tiến kinh tế văn hóa xã hội, kinh tế môi trường nhằm phát triển nông thôn bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn. Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó có vai trò quan trọng của tổ chức Đoàn Thanh niên. Đoàn viên, thanh niên với tinh thần xung kích trong các hoạt động, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, là những người tích cực hưởng ứng, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền, vận động và đưa các chủ trương chính sách đó vào cuộc sống, đến với các tầng lớp nhân dân. Trong những năm vừa qua, Đoàn thanh niên huyện Hòa An đã tích cực tổ chức các phong trào, hoạt động, xây dựng các công trình, phần việc thanh niên.

Để việc tham gia xây dựng nông thôn mới ở cơ sở hiệu quả và chất lượng thì việc xây dựng lực lượng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn là trọng tâm. Vì tổ chức Đoàn có mạnh thì việc tham gia xây dựng nông thôn mới ở cơ sở mới có chiều sâu và hiệu quả. Từ nhận thức trên, BCH Đoàn huyện Hòa An đã xây dựng củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao tỷ lệ tập hợp đoàn viên; tập trung chỉ đạo cơ sở yếu kém, phát triển hội viên, đoàn viên, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên. Làm tốt công tác tạo nguồn nhân sự cho Đại hội Đoàn các cấp; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chi hội; đổi mới phương pháp công tác, nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng đảm bảo lợi ích cho đoàn viên thanh niên; làm tốt công tác xã hội hóa. BCH Đoàn huyện Hòa An đã đẩy mạnh việc tuyên truyền, khiển khai thực hiện các phong trào thi đua như: “Thanh niên tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên làm kinh tế giỏi, tham gia xóa đói giảm nghèo”, chương trình “đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; phối hợp tổ chức các hoạt động tập huấn chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong phát triển nông nghiệp, chăn nuôi. Tăng cường tuyên truyền các hoạt động trên fanpage Huyện Đoàn Hòa An và các trang mạng xã hội do tổ chức Đoàn, Hội quản lý để phản ánh về hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới của tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên, đặc biệt là những bài viết nêu cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, phản ánh những mô hình, điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo các cơ sở Đoàn đăng ký, đảm nhận công trình, phần việc thanh niên góp phần xây dựng hạ tầng ở nông thôn như: tham gia làm mới, tu sửa, phát quang đường giao thông nông thôn; xây dựng tuyến đường điện thắp sáng; sửa chữa, phát quang hệ thống kênh mương nội đồng, xây dựng nhà nhân ái, điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi. Các phong trào, chương trình đã lan tỏa, có sức cuốn hút lớn đối với thanh niên, trở thành một trong những hoạt động trọng tâm của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Một số kết quả nổi bật Đoàn thanh niên huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ qua: hỗ trợ 30 hộ di dời chuồng trại, gia súc, gia cầm ra khỏi gầm nhà sàn, hỗ trợ xây dựng 48 nhà tiêu hợp vệ sinh, hỗ trợ 1036 ngày công lao động xóa nhà tạm, nhà dột nát, làm mới 11,65 km đường bê tông, tu sửa 07 km đường giao thông nông thôn; nạo vét 105 km mương thủy lợi, xây dựng 01 công trình thắp sáng đường quê dài 01km, xây dựng mới 05 nhà nhân ái, 17 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi, xây dựng được 02 tuyến đường thắp sáng đường quê, với tổng chiều dài 2,5km…, các hoạt động đã có trên 23.000 ngày công với hơn 14.932 lượt ĐVTN tham gia xây dựng nông thôn mới.

Phong trào thanh niên phát triển kinh tế, lập nghiệp được triển khai thông qua nhiều chương trình, mô hình, cách làm hiệu quả như: thành lập tổ hợp tác thanh niên; hỗ trợ, chia sẻ với các mô hình kinh tế của thanh niên, kết nối và hỗ trợ thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp. Đến nay, toàn huyện đã có nhiều mô hình thanh niên phát triển kinh tế, như: mô hình đồng chí Nông Ngọc Thành xã Đức Long phát triển thuốc lá chất lượng cao thu nhập trên 100tr, mô hình đồng chí Nguyễn Văn Hữu xã Đức Long nuôi cá lồng và trâu bò vỗ béo, thu nhập 150tr/năm; mô hình đồng chí Lý Văn Thoại xã Trương Lương chăn nuôi gà thu nhập 120tr/năm, mô hình đồng chí Nông Văn Hiếu xã Nguyễn Huệ trồng và sản xuất miến Dong thu nhập 150tr/năm, mô hình đồng chí Hoàng Văn Thực xã Đại Tiến chăn nuôi lợn, nuôi ốc nhồi, mô hình đồng chí Đinh Thúy Vui xã Hồng Nam mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi với thu nhập 100tr/năm… tổ chức Đoàn đã phát huy hiệu quả hoạt động tín dụng ủy thác từ NHCSXH với tổng dự nợ 65,593 tỷ với 1.207 hộ vay; nhằm bổ sung nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho các đối tượng chính sách và tạo nguồn vốn khởi nghiệp cho thanh niên, Đoàn Thanh niên phối hợp với chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức Ngày hội gửi tiết kiệm “Vững bước tương lai xanh” với tổng số tiền tiết kiệm huy động được trong ngày là 270 triệu đồng.

Các hoạt động Đoàn thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, cảnh quan nông thôn cũng được tổ chức Đoàn triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia, với nhiều mô hình, hoạt động tiêu biểu như: tiếp tục triển khai phong trào “Tuyến đường thanh niên tự quản xanh sạch đẹp”, “tuyến đường hoa thanh niên”, “Ngày chủ nhật xanh", “Nói không với rác thải nhựa”. Kết quả, có 30 tuyến đường thanh niên tự quản với tổng chiều dài 27 km, có 10 tuyến đường hoa thanh niên, với chiều dài 03km; vệ sinh 70.000km đường làng, ngõ xóm, 1000 lượt nhà văn hóa. Các hoạt động thu hút trên 20.000 lượt ĐVTN tham gia.

Để góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các đội tuyên truyền thanh niên về an toàn giao thông, đội thanh niên xung kích bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, các mô hình cổng trường an toàn giao thông… tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả. Các cơ sở đoàn, hội trong toàn huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự; tổ chức giao lưu, động viên, tiễn đưa tân binh lên đường nhập ngũ.

Để tiếp tục phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia xây dựng nông thôn mới, trong thời gian tới Ban chấp hành Huyện đoàn sẽ tiếp tục tập trung triển khai và thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục tranh thủ sự lãnh đạo, ủng hộ và tạo điều kiện của lãnh đạo huyện, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới.

Hai là, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhân thức của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên về mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và trách nhiệm trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới.

Ba là, tập trung xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Đổi mới nội dung, hình thức, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, vì thanh niên.

Bốn là, tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn chủ động đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, đơn vị.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công tác biểu dương, thi đua, khen thưởng để phong trào đạt hiệu quả cao nhất.

Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các đồng chí!

Nhiệm vụ đặt ra cho tuổi trẻ có những khó khăn, thách thức nhưng chúng tôi lại rất vinh dự và tự hào. Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ huyện Hòa An nguyện cống hiến sức mình cho quê hương, đất nước.

Trên đây là nội dung tham luận về “phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia xây dựng nông thôn mới” của Đoàn thanh niên huyện Hòa An.

Một lần nữa xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí tham dự đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

Chúc Đại hội thành công rực rỡ!

Xin trân trọng cảm ơn!

**HUYỆN ĐOÀN BẢO LÂM**

**CÔNG TÁC ĐOÀN KẾT, TẬP HỢP THANH NIÊN**

**TRONG DÂN TỘC THIỂU SỐ ÍT NGƯỜI**

*Kính thưa Đoàn Chủ tịch,*

*Thưa quý vị đại biểu! Thưa toàn thể đại hội!*

Lời đầu tiên cho phép tôi xin kính chúc các vị đại biểu về dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trước hết tôi xin nhất trí cao với báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027.

*Kính thưa các vị đại biểu! thưa toàn thể Đại hội!*

Bảo Lâm là huyện vùng cao, vùng sâu, vùng xa và là huyện biên giới nằm ở phía tây tỉnh Cao Bằng. Toàn huyện có diện tích đất tự nhiên hơn 91.000 ha, địa hình chia cắt phức tạp, chủ yếu là đồi núi cao, có độ dốc lớn, diện tích đất sản xuất nông, lâm nghiệp thấp. Dân số của huyện hơn 60.000 người với 9 thành phần dân tộc khác nhau: Kinh, Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô... cùng chung sống. Trong đó, Lô Lô là dân tộc thiểu số ít người sinh sống trên địa bàn 04 xóm của xã Đức Hạnh (xã Biên giới). Trình độ dân trí thấp, phong tục tập quán còn lạc hậu, cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, kinh tế chưa phát triển, đời sống nhân dân nói chung, thanh niên nói riêng, nhất là thanh niên dân tộc thiểu số ở nhiều nơi vẫn còn gặp những khó khăn nhất định. Những năm gần đây, do nhu cầu của cuộc sống, đa phần thanh niên địa phương đang có xu hướng đi làm ăn xa, trong đó thanh niên dân tộc thiểu số cũng chiếm tỷ lệ đáng kể. Thực tế này đã đặt ra không ít khó khăn cho hoạt động Đoàn, Hội ở các địa phương.

Nhìn chung, bản chất của thanh niên dân tộc thiểu số là tốt, luôn giữ được truyền thống cách mạng và bản sắc văn hóa dân tộc; ngày càng tin tưởng và ủng hộ chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Cùng với sự phát triển của xã hội, họ đã có nhiều tiến bộ đáng kể, có những suy nghĩ đổi mới trong tư duy, lao động sản xuất, trong đời sống xã hội để xây dựng nông thôn mới. Phần lớn thanh niên dân tộc thiểu số đều cần cù, chịu khó, đa số có việc làm, nhưng năng suất chất lượng lao động không cao. Tuy chưa nhiều nhưng đã xuất hiện một số thanh niên biết tính toán làm ăn, vươn lên làm giàu để ổn định cuộc sống. Thanh niên các dân tộc thiểu số trong huyện mong muốn có đời sống ổn định, không còn đói nghèo, có nguyện vọng được học tập nâng cao trình độ học vấn, dạy nghề và tạo việc làm để có điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất ổn định cuộc sống, được khôi phục và phát huy bản sắc văn hóa từng dân tộc.

Nhận thức rõ những khó khăn trên, đồng thời xác định, tổ chức Đoàn, Hội phải là chỗ dựa tin cậy, là người bạn thân thiết, đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam huyện Bảo Lâm đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Hội các xã thuộc vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là địa bàn xã Đức Hạnh - nơi có đoàn viên thanh niên dân tộc thiểu số ít người chủ động đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt, trong đó chú trọng việc tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, truyền thống, đạo đức cho đoàn viên thanh niên. Tăng cường tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến dân tộc thiểu số gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên đấu tranh loại trừ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong thanh niên, thực hiện công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên thông qua các phong trào của Đoàn, Hội, qua đó phát huy tinh thần xung kích, hợp lực để cùng thực hiện nhiệm vụ chung của thôn, xóm, của tổ chức Đoàn, Hội ở địa phương.

Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã chỉ đạo Đoàn xã, thị trấn và Đoàn trực thuộc tổ chức sinh hoạt định kỳ qua đó học tập Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp được 465 cuộc với 13.216 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, ĐVTN luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện và sự điều hành của UBND huyện Bảo Lâm. Hàng năm, xây dựng các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ và đoàn viên thanh niên. Đồng thời, gióa dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc và ý thức chấp hành pháp luật thông qua các cuộc tuyên truyền, các hoạt động của Đoàn của Hội tại địa phương.

Phong trào thanh niên tình nguyện đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia vào các đợt tình nguyện cao điểm như: Tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện và hoạt động hướng về Biên giới với kết quả đáng khích lệ, tiêu biểu là các hoạt động bê tông hóa đường giao thông nông thôn, tổng vệ sinh, phát quang tuyến đường giao thông nông thôn, hỗ trợ nhân dân làm nhà tiêu hợp vệ sinh, trồng hoa, làm hố rác hợp vệ sinh, hỗ trợ khắc phục thiên tai, hỗ trợ ngày công lao động xóa nhà tạm, nhà dột nát, ... Các cấp bộ đoàn luôn bám sát vào sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên, gắn với nhiệm vụ chính trị và điều kiện cụ thể của địa phương để cụ thể hóa và triển khai được nhiều hoạt động thiết thực. Từ những hoạt động nêu trên đoàn viên thanh niên được cống hiến sức trẻ, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thêm vào đó, Đoàn TN xã Đức Hạnh thường xuyên phối hợp với Tổ công tác Biên phòng 155 nắm bắt tình hình an ninh trên tuyến Biên giới, tổ chức được 08 buổi phát quang được 6,5 km đường tuần tra, thông tầm nhìn đường biên, mốc giới với 353 ĐVTN tham gia. Thông qua hoạt động này đoàn viên thanh niên ý thức rõ hơn về công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh Biên giới, bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua 03 phong trào đồng hành cùng thanh niên, tổ chức Đoàn, Hội đã nắm bắt được nhu cầu để phối hợp tổ chức các hoạt động như: tuyên truyền và giới thiệu việc làm, hướng dẫn vay vốn Ngân hành chính sách để phát triển kinh tế, phối hợp chuẩn bị và tham gia Ngày hội văn hóa dân tộc Mông, dân tộc Lô Lô tại địa phương. Đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để thu hút, tập hợp ĐVTN tham gia.

Trong nhiệm kỳ qua, cấp huyện thực hiện được 06 công trình Thanh niên được gắn biển, có 502 phần việc thanh niên các cấp; Tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho 3.317 ĐVTN, học sinh, giới thiệu việc làm cho 1.033 ĐVTN. Tổ chức khám chữa bệnh cho 550 lượt người, vận động được 34.368 ngày công lao động XHCN và trồng được 249.700 cây xanh. Kết nạp mới 1.689 đoàn viên; 1.204 hội viên; 2.703 đội viên, nâng tỉ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội từ 45% (năm 2017) lên 51,3% (năm 2022).

Đối với đoàn viên thanh niên (ĐVTN) là người dân tộc thiểu số, tổ chức Đoàn, Hội từ huyện đến cơ sở luôn xác định phải là người bạn đồng hành tin cậy của ĐVTN trong mọi mặt của đời sống, giúp ĐVTN thêm tin tưởng và tích cực tham gia vào các hoạt động của tổ chức Đoàn. Để công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số ít người đạt hiệu quả, tổ chức Đoàn, Hội huyện đặc biệt quan tâm đến việc phát hiện, bồi dưỡng các hạt nhân phong trào cơ sở thành những cán bộ cốt cán. Đến nay, toàn huyện có hơn 100 cán bộ cốt cán tại cơ sở Đoàn, Hội, trong đó có 03 cán bộ cốt cán tại các xóm có ĐVTN dân tộc Lô Lô sinh sống. Đây chính là những nhân tố tích cực, là "cầu nối" quan trọng góp phần bồi đắp cho mối quan hệ mật thiết giữa Đoàn, Hội và thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn thêm bền chặt, thu hút đông đảo ĐVTN là người dân tộc thiểu số, trong đó có ĐVTN dân tộc thiểu số ít người tham gia tổ chức Đoàn, Hội.

Để tiếp tục nâng cao công tác tập hợp đoàn kết thanh niên dân tộc thiểu số tham gia xây dựng tổ chức Đoàn cơ sở vững mạnh. Các cấp bộ Đoàn, Hội huyện Bảo Lâm cần thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

Một là, tích cực tham mưu để nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng đối công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên tham gia các phong trào tại địa phương; trong đó, phải sâu sát, gắn bó với thanh niên, nhất là việc hiểu được tâm lý, tình cảm, nhu cầu, thị hiếu, nguyện vọng của họ. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống và định hướng chính trị cho thanh niên. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của phong trào gắn với nhu cầu và lợi ích chính đáng của thanh niên, trong đó có nhu cầu về cống hiến để trưởng thành, nhu cầu về kinh tế, vui chơi giải trí.

Hai là, tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội để thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ba là, đổi mới nội dung, phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên, tổ chức có hiệu quả các phong trào, các đợt thi đua của Đoàn, Hội. Tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ thanh niên phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

Bốn là, biểu dương, nhân rộng kịp thời những điển hình tiên tiến trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số. Đặc biệt, chú trọng tổ chức hướng nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm nhằm tạo việc làm ổn định cho thanh niên dân tộc thiểu số, khuyến khích thanh niên vươn lên làm giàu chính đáng.

Trên đây là một số ý kiến tham luận của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bảo Lâm về *"Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trong dân tộc thiểu số ít người".* Thay mặt Tuổi trẻ huyện Bảo Lâm, xin kính chúc quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

**ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG AN TỈNH**

**ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG,**

**ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH**

*Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!*

*Kính thưa các quý vị đại biểu!*

*Thưa toàn thể Đại hội!*

Những năm qua, tuổi trẻ Công an tỉnh Cao Bằng đã tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Thanh niên Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” bằng nhiều hình thức hoạt động phong phú, đa dạng, phát huy tích cực tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên Công an trên tất các các lĩnh vực, địa bàn công tác, góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh Cao Bằng hiện có **668** đoàn viên, sinh hoạt tại **24** cơ sở đoàn trực thuộc. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, địa phương và ngành Công an về học tập và làm theo lời Bác, trọng tâm là thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về *“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”* và phong trào *“Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”*, 100% đoàn viên, thanh niên trong toàn Công an tỉnh đã được học tập, nghiên cứu các chuyên đề theo chủ đề từng năm, đồng thời xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công an tỉnh thường xuyên định hướng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều hình thức, nội dung phong phú; đẩy mạnh tuyên truyền những mô hình tốt, việc làm hay, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; tổ chức tọa đàm, giao lưu, mở các đợt sinh hoạt chính trị để động viên, khích lệ phong trào thi đua trong toàn Đoàn, nổi bật như: Tổ chức sinh hoạt chính trị theo chủ đề, chủ điểm kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02), Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng (01/4), Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8), Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7), tổ chức chương trình giao lưu, đối thoại giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh với đoàn viên, thanh niên; Tổ chức ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” các giai đoạn…

Học tập và làm theo lời Bác, tuổi trẻ Công an tỉnh luôn phát huy tinh thần xung kích trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Lực lượng đoàn viên, thanh niên không ngừng tu dưỡng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật phục vụ yêu cầu công tác, góp phần giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Tuổi trẻ Công an tỉnh luôn nêu cao tinh thần dũng cảm, sáng tạo, tham gia tích cực các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, xung kích đi đầu trong việc áp dụng công nghệ thông tin, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong cải cách hành chính; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước trên lĩnh an ninh trật tự. Các cơ sở Đoàn đã đăng ký và duy trì thực hiện trên **113** công trình, phần việc thanh niên phục vụ công tác chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến. Qua thực tiễn công tác và chiến đấu, nhiều đồng chí đã không ngừng tiến bộ, trưởng thành được Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao, được xem xét đề bạt, bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy ở Công an một các đơn vị, địa phương.

Cùng với phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, tuổi trẻ công an tỉnh luôn nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ thông qua việc tổ chức các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Các phong trào tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được duy trì thường xuyên, liên tục với nhiều kết quả nổi bật. Trong giai đoạn 2017-2022, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã phối hợp, vận động các nguồn lực trong và ngoài ngành để hỗ trợ xây dựng **02** trường học; **06** nhà nhân ái **19.8**; **06** sân chơi thiếu nhi, tổ chức hàng trăm chương trình tình nguyện tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với tổng giá trị các hoạt động trên **06** tỷ đồng.

Với những thành tích đã đạt được, Đoàn thanh niên Công an tỉnh được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tặng Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối thi đua trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 5 năm liên tiếp (2017-2021); nhiều năm liền được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Bằng khen; có **218** lượt tập thể, **348** lượt đoàn viên lập thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công an tỉnh xin đề xuất một số giải pháp để thực hiện như sau:

*Một là,* tiếp tục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

*Hai là,* kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn.

*Ba là,* đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên toàn lực lượng. Đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

*Bốn là,* tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường xây dựng Ðảng về chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn lực lượng.

Vinh dự, tự hào, tuổi trẻ Công an tỉnh Cao Bằng hôm nay luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong đào tạo, bồi dưỡng và hình thành nên lớp thanh niên CAND vừa hồng, vừa chuyên, với tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, với bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng cống hiến, sẵn sàng hy sinh, quyết tâm cùng toàn lực lượng thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới./.

**HUYỆN ĐOÀN HẠ LANG**

**TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ ĐOÀN, ĐOÀN VIÊN**

**THAM GIA BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG HIỆN NAY**

*Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!*

*Kính thưa toàn thể đại biểu dự Đại hội!*

Trước hết, Đoàn đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hạ Lang bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung văn kiện trình tại Đại hội. Để làm sáng tỏ và sâu sắc hơn nội dung công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy vai trò và trách nhiệm của cán bộ đoàn, đoàn viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới hiện nay, thay mặt Đoàn đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hạ Lang, chúng tôi xin tham luận với chủ đề “**Trách nhiệm của cán bộ Đoàn, đoàn viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay**”.

*Kính thưa Đại hội!*

Lịch sử dân tộc đã chứng minh, Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Hiện nay các thế lực thù địch đang có rất nhiều hoạt động với âm mưu phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng và dân tộc ta bằng những luận điệu xuyên tạc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; phủ nhận những thành tựu to lớn và có ý nghĩa mà chúng ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ đó hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bảo vệ Đảng và thành quả cách mạng của dân tộc, giữ vững định hướng chủ nghĩa xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đối với mọi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay, bởi thanh niên chính là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

*Kính thưa Đại hội!*

Huyện Hạ Lang là huyện vùng cao biên giới nằm ở phía đông tỉnh Cao Bằng; có tổng diện tích tự nhiên 456,515 km2 với tổng chiều dài biên giới trên 76 km; dân số gần 26 nghìn người, trong đó có 5.409 thanh niên với 1.620 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện đã xác định rõ việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, tự giác và thường xuyên; thực hiện tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp để phát huy vai trò của cán bộ Đoàn, đoàn viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới với một số kết quả nổi bật như sau:

Các cơ sở đoàn thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước. Nội dung giáo dục bám sát vào sự chỉ đạo, định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Ban Thường vụ Huyện ủy. Triển khai quyết liệt và sâu rộng Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “*tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”;* khẳng định và nhấn mạnh đến cán bộ đoàn và đoàn viên nhận thức rõđây là nhiệm vụ rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ, nên đó là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó có lực lượng ĐVTN. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về *“tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ”*; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về *“tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”;* chú trọng tổ chức các cuộc sinh hoạt chính trị *“Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”;* triển khai hiệu quả việc học tập các chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 04 bài học lý luận chính trị cho thanh niên... với 21.846 lượt ĐVTN tham gia. Bên cạnh đó, tăng cường đổi mới nội dung, phương thức giáo dục ngày càng phù hợp; chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; mặt tích cực của mạng xã hội trong tuyên truyền, giúp cho ĐVTN hiểu đúng, hiểu đủ và rõ ràng vai trò, trách nhiệm của ĐVTN trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tập hợp, giáo dục, định hướng tư tưởng chính trị cho thanh niên. Huyện đoàn đã lập và duy trì tốt việc đăng tải thông tin trên trang Facebook Tuổi trẻ Hạ Lang, đồng thời chỉ đạo các cấp bộ Đoàn chủ động, tích cực lập nhiều trang, nhóm trên nền tảng mạng xã hội và thường xuyên đăng tải thông tin định hướng cho ĐVTN hiểu đúng về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, chống phá, sai sự thật của các thế lực thù địch. Đã có 87 cơ sở Đoàn lập và duy trì trang Facebook. Hướng dẫn cho cán bộ, ĐVTN có khả năng tự phòng ngừa, tự sàng lọc, biết cách sử dụng mạng xã hội một cách hiệu quả, tích cực, không chia sẻ các thông tin sai lệch, thông tin chưa được kiểm chứng. Đồng thời, kịp thời phản ánh tới các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện ra các cá nhân, tập thể phát tán các thông tin sai lệch. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động *“Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”*, đã có 332 tin bài được đăng trên trang Facebook của các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Nâng cao trách nhiệm của cán bộ đoàn trong nắm bắt, định hướng dư luận trong thanh thiếu niên. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về *“Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn”* nhằm xây dựng hình ảnh cán bộ đoàn không suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, xứng đáng là đội hậu bị thực sự tin cậy của Đảng.

Tiếp tục triển khai Cuộc vận động *“Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”* theo hướng chú trọng phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, tạo nguồn và nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Trong nhiệm kỳ, đã giới thiệu **728** đoàn viên ưu tú cho Đảng, có **316** đoàn viênđược kết nạp vào Đảng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số hạn chế còn tồn tại như chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị cho ĐVTN vẫn chưa thực sự phù hợp với các đối tượng ĐVTN; khả năng nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng; tiếp cận, định hướng cho ĐVTN trước những xu hướng, trào lưu mới nảy sinh từ quá trình đổi mới, hội nhập đôi khi chưa thực sự chủ động... Nguyên nhân khách quan do sự tác động thường xuyên, liên tục của mặt trái công nghiệp hóa, hiện đại hóa và công nghệ 4.0 tác động ngày càng mạnh mẽ đến giới trẻ, sự thay đổi phương thức chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch. Nguyên nhân chủ quan do việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên ở một số nơi, một số thời điểm chưa thực sự chủ động, kịp thời; một số chương trình tuyên truyền giáo dục còn dàn trải, theo lối áp đặt, nhận thức một chiều, máy móc, cứng nhắc theo một khuôn mẫu có sẵn không còn phù hợp đối với ĐVTN trong xu thế hiện nay.

Thực tiễn trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong nhiệm kỳ vừa qua có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cơ bản sau: (1) Bám nắm sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương và đơn vị; thường xuyên nắm bắt, dự báo, cập nhật tình hình mới để có giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ một cách chính xác, kịp thời. (2) Đoàn kết trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và tập hợp đông đảo đoàn viên cùng đoàn kết, tiên phong thực hiện vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. (3) Coi trọng công tác giáo dục, hướng dẫn, định hướng thông tin cho ĐVTN; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để ĐVTN tiếp cận được những thông tin chính thống, góp phần tuyên truyền, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới.

Để tiếp tục làm tốt trách nhiệm của cán bộ Đoàn và đoàn viên tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Đoàn huyện Hạ Lang xin đề xuất một số giải pháp để thực hiện như sau:

***Thứ nhất,*** Tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tuyên truyền, vận động ĐVTN tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tuyên truyền cho ĐVTN hiểu đúng, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ nền tảng tư tưởng, đặc biệt là nội dung Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tuyên truyền không chỉ dừng lại ở những buổi lên lớp chính trị, mà cần thường xuyên đổi mới các hình thức tuyên truyền, sáng tạo, linh hoạt thông qua các cuộc trao đổi, tọa đàm, đối thoại, tranh luận, diễn đàn, trải nghiệm thức tế, đặt ra những tình huống giả định, những câu hỏi lý luận sát với thực tiễn và gắn với đặc điểm của ĐVTN, qua đó giúp họ nhận thức đúng bản chất của các vấn đề.

***Thứ hai,*** Tổ chức đoàn các cấp cần chủ động, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của thanh niên. Tổ chức tốt Chương trình rèn luyện đoàn viên để đoàn viên có lập trường tư tưởng vững vàng; có lòng yêu nước và lòng tin vào Đảng; có đạo đức trong sáng, lành mạnh; tích cực tham gia vào các cuộc đấu tranh bảo vệ Đảng, Nhà nước và bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

***Thứ ba,*** Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sức ảnh hưởng của các mạng xã hội có nhiều giới trẻ tham gia để đổi mới, sáng tạo cách thức tuyên truyền, học tập, triển khai và đấu tranh với mọi thủ đoạn, âm mưu tinh vi hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước. Đồng thời rèn luyện cho ĐVTN kỹ năng nhận diện thông tin “độc” và “xấu” trên mạng xã hội.

***Thứ tư,*** Làm tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, nhà nước với Nhân dân. Cán bộ đoàn và ĐVTN ở cơ sở là chủ thể gần dân nhất, có điều kiện tiếp xúc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân từ đó đề xuất những giải pháp đảm bảo lợi ích của nhân dân, hợp với lòng dân ý Đảng. Cán bộ đoàn, đoàn viên muốn làm tốt vai trò của mình phải có lập trường quan điểm vững vàng, kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng, thường xuyên cập nhật kiến thức lý luận chính trị; tích cực chủ động tham gia các cuộc thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tìm hiểu về Đảng Cộng sản Việt Nam… Từ đó, tăng cường sức đề kháng trước các thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch.

***Thứ năm,*** Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện cho ĐVTN được tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng trong sáng. Qua việc học tập lý luận chính trị, ĐVTN không chỉ được trang bị tri thức lý luận, bồi dưỡng thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng mà còn được trang bị cả vũ khí lý luận sắc bén để đấu tranh chống lại sự chống phá về mặt tư tưởng của các thế lực thù địch, nhằm góp phần bảo vệ nền tảng lý luận của Đảng.

*Kính thưa đại biểu dự Đại hội!*

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ vừa mang tính thường xuyên, vừa mang tính cấp bách cần quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc, chung tay của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đặc biệt là thanh niên - chủ nhân tương lai của đất nước. Tin tưởng rằng, với sự tiên phong, xung kích của đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên sẽ góp phần lan tỏa, cổ vũ, khích lệ tinh thần trách nhiệm của thanh niên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; làm tốt vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay./.

**ĐOÀN TN KHỐI CƠ QUAN & DOANH NGHIỆP**

**ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÔNG TÁC ĐOÀN**

**VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN**

*Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,*

*Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội!*

Giai đoạn 2021-2025 được giới chuyên gia nhận định là thời điểm để tăng tốc với những hành động, giải pháp triển khai cụ thể đối với từng bộ, ngành, lĩnh vực và địa phương. Với 3 trụ cột chính trong chuyển đổi số quốc gia là Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số, Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong trên thế giới đã xây dựng được một chương trình chuyên đề về chuyển đổi số quốc gia. Để thích ứng với tình hình mới và tận dụng cơ hội mà cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; trong đó nhấn mạnh yêu cầu cấp bách để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Và trên cơ sở đó, ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030.

# Tại Cao Bằng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch về chuyển đổi số như: Tỉnh ủy Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 419-KH/TU ngày 06/01/2020 về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng lần thứ tư; Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 07/3/2022 về xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ (Nghị quyết số 50-NQ/CP ngày 17/4/2020) và kế hoạch Kế hoạch số 419-KH/TU ngày 06/01/2020 của Tỉnh ủy Cao Bằng; kế hoạch số 2769/KH-UBND ngày 10/11/2020 về chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030… Các nguồn lực tập trung ưu tiên cho chuyển đổi số trong các cơ quan khối Đảng và trong các lĩnh vực như: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Văn hóa và Du lịch; Nông nghiệp và phòng chống thiên tai; Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng - Giao thông vận tải; An ninh trật tự; thí điểm chuyển đổi số toàn diện tại một số địa phương cấp xã; Xây dựng mô hình thí điểm tổ dân phố và thôn nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh…

*Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội*

# Với tinh thần xung kích, sáng tạo đi đầu trong các hoạt động, phong trào của địa phương, thời gian qua, tuổi trẻ tỉnh Cao Bằng đã tích cực tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về các cơ chế, chính sách để việc chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh đạt hiệu quả cao. Đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà tích cực tham gia hoạt động cải cách hành chính, nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ. Hằng năm, công tác tuyên truyền về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nói chung và chuyển đổi số nói riêng được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đẩy mạnh, tạo sự lan tỏa sâu rộng tới đoàn viên, thanh niên thông qua các diễn đàn, tọa đàm, hội thảo chuyên sâu; đẩy mạnh tổ chức triển khai các phong trào thi đua như “Sáng tạo trẻ”, “Tuổi trẻ xung kích tham gia cải cách thủ tục hành chính”, “Ngày thứ 7 tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính”.… Qua đó, góp phần nâng cao vai trò của tuổi trẻ tỉnh Cao Bằng trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.

Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng với 48 tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc và trên 2.200 ĐVTN thuộc các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh, các doanh nghiệp có vốn nhà nước và các đơn vị trường học. Lực lượng Đoàn viên chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trẻ và là lực lượng có tri thức, có bản lĩnh chính trị, có hoài bão, khát vọng đang tích cực hưởng ứng các phong trào tuổi trẻ sáng tạo, các hoạt động khơi dậy tinh thần tiên phong, đổi mới. Phát huy tính xung kích, thế mạnh trong việc tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin, Đoàn thanh niên khối đã chủ động trong tham mưu thực hiện, làm chủ các phần mềm quản lý văn bản và xử lý công việc trên hệ thống quản lý văn bản Iofice; tích cực tham gia xây dựng kho dữ liệu số hóa về các cơ sở Đoàn trực thuộc, ĐVTN; tham mưu xây dựng, duy trì cổng thông tin điện tử, chuyên trang Fanpage tuyên truyền trên mạng xã hội; tăng cường tổ chức các cuộc họp bằng hình thức trực tuyến, hội nghị không giấy tờ; tiến hành điểm danh, cấp phát tài liệu bằng QRcode…

Đặc biệt, các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức, định hướng cho đoàn viên, thanh niên chủ động đăng ký và thực hiện nhiều công trình, phần việc trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, như: Xây dựng, duy trì các Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; xây dựng kho dữ liệu quản lý đoàn viên điện tử thông qua App Thanh niên Việt Nam; tham mưu, phát triển các phần mềm chuyên môn tại cơ quan, đơn vị; tham mưu xây dựng App “kết nối Cao Bằng” về kết nối người dân với chính quyền; chủ động sử dụng các phần mềm có sẵn, miễn phí ứng dụng vào quản lý đoàn vụ, quản lý đoàn viên tại đơn vị…

# Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật đã đạt được, việc chuyển đổi số tại đơn vị vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Một bộ phận thanh niên ngại thay đổi, chưa bắt kịp yêu cầu, xu thế mới trong lĩnh vực công nghệ; nhận thức của một bộ phận thanh niên về ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số còn hạn chế; quá trình ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số chưa đồng đều giữa các đối tượng thanh niên hoặc giữa các đơn vị khối quản lý hành chính và khối doanh nghiệp; quá trình cập nhật phần mềm quản lý đoàn viên còn chậm tiến độ; chưa có nhiều công trình, phần việc thanh niên mang tính đổi mới, đột phá ứng dụng cao trên nền tảng Internet…

*Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội*

Thời gian tới, để tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của tuổi trẻ Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng trong công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin cũng như tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnhđề xuất một số giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, cụ thể như sau:

**\* Đối với các cấp bộ Đoàn:**

**1.** Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quan điểm, chủ trương, mục tiêu của Tỉnh về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đến đoàn viên, thanh niên và Nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các buổi tọa đàm, diễn đàn, hội thảo chuyên sâu để nâng cao nhận thức và phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong thực hiện chuyển đổi số; chú trọng vận động đoàn viên, thanh niên tích cực chủ động học tập, ứng dụng công nghệ thông tin và các phương pháp làm việc, phương pháp quản lý hiện đại để góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

**2.** Đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động của Đoàn, tăng cường các hội nghị trực tuyến, hội nghị không giấy tờ. Thành lập các đội hình thanh niên xung kích, các tổ chuyển đổi số cộng đồng để tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho người dân, doanh nghiệp hiểu hơn về việc chuyển đổi số, đồng thời hướng dẫn về các tiện ích, ứng dụng đang triển khai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Chủ động tham mưu, phối hợp với các địa phương và người dân tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu về văn hóa, con người, các sản phẩm nông sản đặc trưng… của tỉnh Cao Bằng lên các diễn đàn trên không gian mạng, sàn giao dịch điện tử…

**3.** Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua đoàn viên, thanh niên xung kích tham gia chuyển đổi số như: “Tuổi trẻ xung kích tham gia cải cách thủ tục hành chính”, “Xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh”; “Ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân”,... Xung kích đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên trong chuyển đổi số.

**4.** Thường xuyên tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin nói chung và chuyển đổi số nói riêng cho các cán bộ, đoàn viên thanh niên trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Cổ vũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp sáng tạo, nhất là khởi nghiệp trên nền tảng Internet.

**\* Đối với mỗi đoàn viên, thanh niên**

**1.** Thường xuyên chủ động cập nhật kiến thức về chuyển đổi số; phát huy vai trò xung kích, trách nhiệm của bản thân chủ động tham mưu triển khai có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi số gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động đoàn thể tại địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

**2.** Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công việc và đời sống sinh hoạt nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng suất công việc; thường xuyên vận động, hỗ trợ người thân, bạn bè và người dân tạo thói quen ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch trong đời sống hằng ngày, qua đó đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

**3.** Xung kích trong việc báo cáo, xin ý kiến tại cơ quan, đơn vị, các tổ chức Đoàn thể trong việc đưa ra các “bài toán” về điểm nghẽn hoặc quy trình đang thực hiện thủ công, tốn nhiều thời gian, công sức, nhân lực và chi phí thực hiện. Qua đó cùng với tập thể nghiên cứu đưa ra những “lời giải số” nhằm tối ưu hóa quy trình hoạt động tại cơ quan, đơn vị.

*Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội*

Tại phiên họp trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số ngày 30/11/2021 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu, nhấn mạnh quan điểm: “Chuyển đổi số là xu thế tất yếu của thế giới, là đòi hỏi khách quan của sự phát triển, Chúng ta không thể không làm, không thể đứng ngoài cuộc”. Vì vậy, mỗi cơ sở Đoàn, mỗi đoàn viên, thanh niên, những người trẻ phải luôn xác định tâm thế dấn thân, sẵn sàng đón nhận những tư duy, cách làm mới hiệu quả hơn thông qua chuyển đổi số qua đó hình thành nên một “công dân số” trong tương lai không xa.

Trên đây là tham luận của Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh với chủ đề Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Cao Bằng.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**HUYỆN ĐOÀN QUẢNG HOÀ**

**VAI TRÒ CỦA ĐOÀN THANH NIÊN TRONG CHƯƠNG TRÌNH**

**ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP, LẬP NGHIỆP**

*Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội!*

*Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Đại hội!*

Hôm nay, tôi rất vui mừng được đại diện cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Quảng Hòa tham luận với Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 về chủ đề vai trò của Đoàn thanh niên trong chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Lời đầu tiên tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội lời kính chúc sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

*Kính thưa Đại hội!*

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã phát động chương trình Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Đó là một làn gió mới thổi vào phong trào, tạo động lực để tuổi trẻ Việt Nam phát huy truyền thống cách mạng, phấn đấu vươn lên khởi nghiệp, lập nghiệp góp phần trong công cuộc đổi mới đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng hành thường được hiểu là cùng đi. Nhưng chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp không chỉ có nghĩa đơn giản như vậy. Mà đó là sự tổng hợp, kết hợp các hoạt động của tổ chức Đoàn và thanh niên với quá trình lập thân lập nghiệp của thanh niên, là thường xuyên cùng san sẻ khó khăn, giúp đỡ thanh niên vượt qua mọi gian nan, trở ngại, khơi dậy mọi tiềm lực, phát huy thế mạnh để phát triển kinh tế gia đình và cộng đồng, nâng cao mức sống của mỗi thanh niên, mỗi gia đình thanh niên.

Trên cơ sở nhận thức đầy đủ nội dung và ý nghĩa của chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Ban Thường vụ Huyện Đoàn Quảng Hòa xác định phải hiểu rõ chính mình, hiểu thanh niên của mình để triển khai cho phù hợp. Thanh niên huyện Quảng Hòa hiện nay có 8.220 người, trong đó 3.443 đoàn viên, 5.649 hội viên, 465 đoàn viên hưởng lương, sinh hoạt ở 277 chi đoàn; 95% là dân tộc thiểu số. Về ý thức chính trị, đạo đức, lối sống, pháp luật: nói chung thanh niên Quảng Hòa cũng như tuổi trẻ các dân tộc trên quê hương cách mạng Cao Bằng là giàu tinh thần yêu nước, có ý chí vươn lên trong học tập, công tác và lao động sản xuất, muốn được cống hiến và làm giàu trên mảnh đất quê hương. Song có khó khăn là trình độ không đồng đều, lao động sản xuất chủ yếu là thủ công do đó năng suất và thu nhập thấp; thiếu vốn, thiếu kỹ thuật, làm ăn quy mô nhỏ lẻ, cơ cấu ngành nghề chưa hợp lý, thiếu bền vững. Huyện tuy ở vị trí thông thương giao lưu kinh tế khá thuận lợi so với một số huyện khác trong tỉnh. Song chất lượng hệ thống đường giao thông ở một số nơi còn kém, địa hình nhiều núi đá vôi và thung lũng hẹp, đất đai cho canh tác và sản xuất không nhiều. Do vậy, việc vươn lên làm giàu chính đáng để khởi nghiệp, lập nghiệp luôn là khát vọng và trăn trở của cấp ủy đảng, chính quyền, của tổ chức Đoàn và thanh niên - những người con đang có nhiều khát vọng và đầy nhiệt huyết sinh sống tại huyện Quảng Hòa.

Từ những điều kiện đó, được sự quan tâm lãnh đạo, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, sự chỉ đạo, định hướng sâu sắc của Đoàn cấp trên và sự tích cực chủ động của các cấp bộ Đoàn trong huyện. Nên chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đã nhanh chóng đi vào đời sống thanh niên với nhiều hoạt động và kết quả đáng được trân trọng. Ban Thường vụ Huyện Đoàn tham mưu cho lãnh đạo huyện đối thoại với thanh niên về chủ đề khởi nghiệp, lập nghiệp; tổ chức sinh hoạt chuyên đề đổi mới giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; lựa chọn các dự án phát triển kinh tế hiệu quả của thanh niên tham gia cuộc thi dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn tỉnh Cao Bằng; chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp; hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng các sản phẩm của thanh niên đạt tiêu chuẩn OCOP, xây dựng các mô hình, câu lạc bộ, nhóm sở thích phát triển kinh tế; quảng bá, giới thiệu sản phẩm của thanh niên thông qua các kênh thông tin, trang mạng xã hội, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của thanh niên…

Đối với thanh niên khối xã, thị trấn, Ban Thường vụ Huyện Đoàn chỉ đạo các Đoàn cơ sở đi sâu nắm bắt tâm tư nguyện vọng, chia sẻ khó khăn, khuyến khích thanh niên tìm tòi sáng tạo các mô hình phát triển kinh tế phù hợp, hiệu quả. Nhìn chung thanh niên trong huyện đều thiếu vốn, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã chủ động phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn có lãi suất thấp để sản xuất, kinh doanh. Đến nay toàn huyện có 70 tổ tiết kiệm và vay vốn do Đoàn thanh niên quản lý, tổng dư nợ là 108,2 tỷ đồng; hướng dẫn, hỗ trợ vay vốn quỹ quốc gia giải quyết việc làm của Trung ương Đoàn (vốn 120) cho 05 dự án khởi nghiệp với số tiền là 500 triệu đồng.

Cùng với giải quyết về vốn, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã phối hợp Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện tổ chức được 73 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho 2.168 lượt thanh niên. Phối hợp với Trung tâm GDNN – GDTX tổ chức được 09 lớp dạy nghề cho 310 thanh niên. Phối hợp với phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, các công ty, doanh nghiệp giới thiệu việc làm cho 1.387 thanh niên. Huyện Đoàn và các Đoàn cơ sở đã tích cực tuyên truyền, vận động thanh niên và nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao như trồng mía, chè, cây ăn quả, cây thuốc lá, cây ngô ngọt, chăn nuôi trâu bò vỗ béo, nuôi cá lồng…Đến nay huyện Quảng Hòa đã hình thành nhiều vùng trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế, có 09 sản phẩm của địa phương được công nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Các cấp bộ Đoàn trong huyện cũng luôn tích cực chủ động khuyến khích thanh niên phát huy ngành nghề truyền thống như nghề rèn, làm hương, giấy bản ở Phúc Sen, làm ngói ở Tự Do, làm đường phên ở thị trấn Hòa Thuận mang lại nguồn thu nhập trên 70 triệu đồng/năm/hộ. Đồng thời phát triển thêm những ngành nghề mới như sản xuất vật liệu xây dựng và cung ứng các dịch vụ phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và các phương tiện giao thông vận tải đi qua huyện đạt mức thu nhập khá cho hộ gia đình thanh niên.

Cùng với hoạt động chung hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã huy động các nguồn lực xây dựng được 07 nhà nhân ái trị giá 140 triệu đồng; hỗ trợ ngày công xây dựng 56 nhà ở theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho thanh niên; hỗ trợ kinh phí 90 triệu đồng và ngày công xây dựng 259 chuồng trại chăn nuôi gia súc cho các hộ gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, giúp thanh niên ổn định cuộc sống, có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, khởi nghiệp, lập nghiệp.

Đối với đoàn viên thanh niên khối trường học, Ban Thường vụ Huyện Đoàn chỉ đạo Đoàn trường tổ chức hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên học sinh, định hướng chọn ngành nghề, trường phù hợp với sức học và điều kiện kinh tế gia đình. Đồng thời phối hợp với các tổ chức từ thiện, khuyến học để giúp đỡ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn đi học chuyên nghiệp. Đối với thanh niên trong khối cơ quan nhà nước, tổ chức Đoàn tiếp tục quan tâm bồi dưỡng để cán bộ trẻ nhanh chóng tiếp cận công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và từng bước vững vàng chuyên môn nghiệp vụ.

Với sự tích cực chủ động của tổ chức Đoàn và sự nỗ lực bền bỉ của đoàn viên, thanh niên. 5 năm qua chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp của huyện Quảng Hòa đã có nhiều chuyển biến tích cực, làm thay đổi tư duy của thanh niên về kinh tế, thay đổi đời sống vật chất, tinh thần của nhiều hộ gia đình thanh niên. Đến nay, hơn 85% hộ gia đình thanh niên có mức sống kinh tế từ trung bình trở lên, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt và các hoạt động của gia đình ngày càng mua sắm đầy đủ hơn. Đối với tổ chức Đoàn, qua các chương trình đồng hành cũng giúp cho cán bộ Đoàn được tích lũy thêm kinh nghiệm, năng động sáng tạo hơn; các chi đoàn và Đoàn cơ sở được củng cố vững mạnh hơn.

Có được những kết quả trên là do đã làm tốt các khâu tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối kết hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan liên quan; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc với các Đoàn cơ sở, kiểm tra rút kinh nghiệm đánh giá kịp thời; giải quyết tốt mối quan hệ giữa tổ chức Đoàn với đoàn viên thanh niên. Đó cũng là kết quả tổng hợp của nhiều mặt công tác, trước hết là không ngừng xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh để đủ sức đồng hành với thanh niên, cũng là kết quả từ sự tác động của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, pháp luật một cách đúng đắn.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp còn một số hạn chế cần khắc phục kịp thời đó là: một số đơn vị triển khai thực hiện còn thiếu tính chủ động, sáng tạo; một số câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thành niên làm kinh tế chất lượng hoạt động chưa cao, các mô hình kinh tế chưa bền vững; việc cung cấp giống cây trồng, vật nuôi còn thiếu, giá thành cao, việc tìm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Từ thực tiễn công tác, những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế Ban Thường vụ Huyện Đoàn Quảng Hòa xác định để thực hiện chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đạt kết quả tốt hơn cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

*Một là,* Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên quán triệt sâu sắc các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng trong hoạt động của Đoàn thanh niên; các hoạt động của chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp phải bám sát Nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế của địa phương. Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn thanh niên đảm nhận thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế tại địa phương. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đối thoại với thanh niên về chủ đề khởi nghiệp, lập nghiệp để nắm tâm tư, nguyện vọng, giải đáp các vấn đề về phát triển kinh tế của thanh niên quan tâm, đồng thời định hướng, hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp.

*Hai là,* Các cấp bộ Đoàn cần chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên; khuyến khích xu hướng khởi nghiệp bằng việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, để từ đó thúc đẩy phong trào thi đua khởi nghiệp của thanh niên. Làm tốt công tác hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên, huy động các nguồn lực để đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và xây dựng các mô hình, nhóm sở thích, câu lạc bộ, hợp tác xã phát triển kinh tế ở nông thôn. Phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác dạy nghề và tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh. Kết nối, giới thiệu và hỗ trợ đầu ra cho các sản phẩm phát triển kinh tế của thanh niên.

*Ba là,* Thực hiện tốt hoạt động ủy thác vay vốn ngân hàng chính sách xã hội, phối hợp với các ngân hàng tại địa phương hỗ trợ vốn vay ưu đãi để thanh niên phát triển kinh tế. Tiếp tục kiến nghị, đề xuất với Đoàn cấp trên hỗ trợ vốn vay giải quyết việc làm (vốn 120) cho các dự án phát triển kinh tế của thanh niên và sớm xây dựng quỹ khởi nghiệp cho thanh niên.

*Bốn là,* Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ Đoàn có phẩm chất, năng lực, tâm huyết, có kiến thức về kinh tế để nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển kinh tế.

*Năm là,* Thường xuyên sơ kết, tổng kết đánh giá nhìn nhận kết quả thực hiện, hạn chế và sớm đưa ra giải pháp thực hiện hiệu quả hơn. Đồng thời biểu dưỡng khen thưởng các gương thanh niên khởi nghiệp thành công, các mô hình tiêu biểu để tạo tính lan tỏa, dẫn dắt phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên.

Trên đây là báo cáo tham luận của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Quảng Hòa về vai trò của Đoàn thanh niên trong chương trình đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Cuối cùng, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn!

**HUYỆN ĐOÀN BẢO LẠC**

**VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN TRONG VIỆC THAM MƯU**

**CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ ĐOÀN**

**LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ ÍT NGƯỜI**

*Kính thưa Đoàn chủ tịch!*

*Kính thưa quý vị đại biểu!*

*Kính thưa Đại hội!*

Lời đầu tiên cho phép tôi xin kính chúc các vị đại biểu về dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sức khoẻ, hạnh phúc, may mắn. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm sâu sắc đến đời sống ấm no, hạnh phúc, tiến bộ của đồng bào dân tộc thiểu số. Người đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chính sách dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển, đặc biệt là quan tâm chăm lo đào tạo bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số, dân tộc ít người. Trong những năm qua công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Bảo Lạc đã đạt được nhiều kết quả to lớn, đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn thanh niên. Để đạt được những kết quả đó phải kể đến vai trò quan trọng của Tổ chức đoàn thanh niên trong việc tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn là người dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn huyện Bảo Lạc.

Vai trò của tổ chức đoàn thanh niên trong việc tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn là người dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn huyện Bảo Lạc như sau:

**1. Đối với những đoàn viên là người dân tộc thiểu số ít người nằm trong quy hoạch cán bộ đoàn.**

- Huyện đoàn Bảo Lạc phối hợp với cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện chỉ đạo các cơ sở đoàn làm tốt công tác quy hoạch cán bộ đoàn. Coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Thực hiện quy định về phân cấp quản lý cán bộ, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã thực hiện công tác quy hoạch cán bộ chủ chốt của đoàn theo quy định. Hàng năm tiến hành rà soát đưa nhưng người không đủ uy tín, năng lực ra khỏi quy hoạch và kịp thời bổ sung những người năng lực trình độ và trong quy hoạch.

- Sau khi quy hoạch cán bộ đoàn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức đoàn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện đạo tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn như sau: Đối với những đồng chí đã có trình độ chuyên môn là Đại học thì tổ chức đoàn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương động viên cá nhân tham gia bồi dưỡng các lớp Tin học, ngoại ngữ…Đối với những đồng chí chưa có bằng Đại học (Đoàn viên đã tốt nghiệp THPT) còn trẻ tuổi tổ chức đoàn sẽ động viên cá nhân tham gia các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ theo quy định để đáp ứng được tiêu chuẩn của cán bộ đoàn.

- Làm tốt công tác củng cố tổ chức cơ sở đoàn: Sau khi các đồng chí đoàn viên nằm trong quy hoạch đã được đào tạo, đáp ứng được tiêu chuẩn thì bố trí đảm nhiệm các chức vụ Bí thư, Phó Bí thư Chi đoàn xóm, tổ dân cư để cơ cấu tham gia Ban chấp hành Đoàn cơ sở. Sau đó hàng năm tiếp tục cử đi bồi dưỡng các lớp nghiệp vụ theo quy định.

**2. Đối với cán đồng chí cán bộ đoàn đương nhiệm là người dân tộc thiểu số ít người**

- Hằng năm cử tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn, hội do Tỉnh đoàn tổ chức; cử tham gia bồi dưỡng Quản lý nhà nước, Tin học, Ngoại ngữ …

- Đối với các đồng chí chưa có trình độ chuyên môn Đại học sẽ tham mưu cho cấp ủy cử cán bộ đoàn tham gia đào tạo trình độ Đại học theo quy định.

- Tham mưu cho cấp ủy cử cán bộ đoàn tham gia đào tạo, bồi dưỡng trình độ Sơ cấp, Trung cấp lý luận chính trị.

Nhờ thực hiện các giải pháp nêu trên nên trong thời gian qua công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn là người dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn huyện Bảo Lạc đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

Một là: Hiện nay, toàn huyện có **25 đoàn viên** người dân tộc thiểu số ít người được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ chủ chốt đoàn cơ sở. Trong đó có 16 đoàn viên có trình độ chuyên môn từ Trung cấp trở lên, có 9 đoàn viên đang theo học các Trường Đại học. Các đồng chí đoàn viên người Dân tộc thiểu số ít người nằm trong quy hoạch cơ bản được đào tạo và đang đào tạo chuyên môn theo định kỳ. Những đoàn viên nằm trong quy hoạch là những người năng nổ nhiệt tình, nhiệt huyết với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Hai là: Hiện nay có **15 cán bộ** chủ chốt của đoàn trên địa bàn huyện là người dân tộc thiểu số ít người, trong đó Ban thường vụ Huyện đoàn có 3/9 đồng chí là người dân tộc thiểu số ít người; Có 13/15 cán bộ đoàn có trình độ Đại học; 2/15 cán bộ đoàn đang theo đào tạo trình độ Đại học; có 7/15 cán bộ đoàn có trình độ Trung cấp lý luận chính trí; 8/15 cán bộ đoàn có trình độ sơ cấp lý luận chính trí (trong đó có 5 cán bộ đoàn đang làm hồ sơ theo đào tạo Trung cấp lý luận chính trị trong năm 2022). Ngoài ra, các cán bộ đoàn người dân tộc thiểu số ít người đã được bồi dưỡng quản lý nhà nước cho cán bộ cơ sở, quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, bồi dưỡng Tin học, ngoại ngữ...

Ba là: 100% cán bộ đoàn người dân tộc thiểu số ít người hằng năm đều được tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn, hội do Tỉnh đoàn Cao Bằng và Huyện đoàn Bảo Lạc tổ chức, ngoài ra còn tham gia các lớp tập huấn do Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng, Trường Chính trị Hoàng Đình Giong và Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc tổ chức.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn là người dân tộc ít người, Huyện đoàn Bảo Lạc gặp một số khó khăn vướng mắc như sau:

1. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm và tạo điều kiện cho công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn, chưa tạo điều kiện để quy hoạch đoàn viên người dân tộc thiểu số ít người vào các chức danh cán bộ chủ chốt của đoàn, một số nơi chưa tạo điều kiện cho cán bộ người dân tộc thiểu số ít người trong quy hoạch đi đào tạo, bồi dưỡng.

2. Một số đoàn viên trong quy hoạch còn ỷ lại trông chờ vào chế độ chính sách của nhà nước, cá nhân chưa chủ động tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng, coi công việc đó thuộc về trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn.

3. Một số đoàn viên đã được đào tạo, bồi dưỡng đầy đủ, tuy nhiên năng lực còn yếu kém chưa thể giới thiệu để bầu giữ các chức danh cán bộ chủ chốt của đoàn.

Từ những thực tiễn nêu trên, Huyện đoàn Bảo Lạc xin đề xuất một số giải pháp trong thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn như sau:

1. Bám sát vào các nội dung và thực hiện tốt Đề án cán bộ người dân tộc thiểu ít người của Tỉnh ủy Cao Bằng;

2. Phát huy sự quan tâm, ủng hộ của Tỉnh đoàn Cao Bằng, Huyện ủy Bảo Lạc, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc trong việc sắp xếp, bố trí, kiện toàn các chức danh cán bộ đoàn, công tác quy hoạch cán bộ đoàn các cấp.

3. Hoàn thiện các chính sách về thu hút, trọng dụng, tạo nguồn đối với đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số. Ban hành kịp thời các chính sách về đãi ngộ cho phù hợp, nhất là ở các địa bàn thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Bởi, cán bộ người dân tộc thiểu số là người hiểu dân tộc mình sâu sắc nhất, từ đó có thể giúp phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiềm năng của quê hương mình. Bên cạnh đó, cần thường xuyên kiểm tra, đánh giá, tổng kết, kịp thời đề ra các giải pháp để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ là người dân tộc thiểu số.

4. Xây dựng cơ chế, chính sách tuyên dương, khen thưởng đối với cán bộ đoàn là người dân tộc thiểu số ít người, tạo môi trường làm việc hiệu quả, định kỳ phát hiện, tôn vinh các tài năng tiêu biểu, có sức ảnh hưởng đến cộng đồng và xã hội; tổ chức khen thưởng, tuyên dương tại nơi công tác, học tập của người được khen thưởng nhằm nhân rộng và tạo hiệu ứng lan toả rộng rãi.

Trên đây là tham luận của Huyện đoàn Bảo Lạc về ***"Vai trò của tổ chức đoàn trong việc tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn là người dân tộc thiểu số ít người trên địa bàn huyện Bảo Lạc."***

Một lần nữa xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí tham dự đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc Đại hội thành công rực rỡ!

Xin trân trọng cảm ơn!

**HUYỆN ĐOÀN NGUYÊN BÌNH**

**ĐOÀN THANH NIÊN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG,**

**CHÍNH QUYỀN VÀ ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN**

*Kính thưa Đoàn chủ tịch!*

*Kính thưa quý vị đại biểu!*

*Kính thưa Đại hội!*

Được sự cho phép của Đoàn chủ tịch phát biểu tại Đại hội, tuổi trẻ huyện Đoàn Nguyên Bình được phát biểu tham luận với nội dung *“****Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân”.***

*Kính thưa Đại hội!*

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của Tỉnh Đoàn, cấp ủy, chính quyền địa phương, sự tạo điều kiện phối hợp của các cơ quan, ban, ngành và sự đồng hành của tổ chức Đoàn các cấp. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân trên địa bàn huyện đã được tổ chức Đoàn triển khai sâu rộng đến các bạn đoàn viên, thanh niên qua đó khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng, là nguồn bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng và hệ thống chính trị, Đoàn Thanh niên có trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân như một nhiệm vụ tự thân của Đoàn.

Xác định được tầm quan trọng đó, Ban Chấp Huyện Đoàn Nguyên Bình khóa XVIII đã xác định xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân là một trong những nội dung trọng tâm để đưa vào phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ.

Trước hết, toàn Đoàn đã có nhiều nội dung, giải pháp giáo dục, nâng cao nhận thức và tích cực nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên thông qua việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Đoàn các cấp nhiệm kỳ vừa qua được triển khai hiệu quả. Kết quả cụ thể: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã tổ chức lồng ghép tại 05 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 358 đồng chí là đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở; Chỉ đạo các Đoàn trường học thường xuyên tổ chức lồng ghép các nội dung Chỉ thị 05 trong các chương trình giảng dạy, tham gia cuộc thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên các Webside, hệ thống ứng dụng, phần mềm do Trung ương Đoàn tổ chức huy động được 758 đoàn viên thanh niên tham gia. Các cấp bộ Đoàn đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên....tạo thành các đợt thi đua và sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên. Thông qua hình thức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chính trị, diễn đàn, hội trại, kết quả trong nhiệm kỳ tổ chức được 306 đợt với 22.260 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia học tập.

Đồng thời tích cực tham mưu với các cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các diễn đàn, đối thoại với đoàn viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực; Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức giám sát được 04 cuộc về xây dựng Nông thôn mới; 01 Hội nghị phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện góp ý được 09 dự thảo văn bản xin ý kiến của tổ chức Đoàn.

Đội ngũ cán bộ Đoàn trên địa bàn huyện từng bước được chuẩn hóa, trẻ hóa, chất lượng được nâng lên. Trong nhiệm kỳ có **06** cán bộ Đoàn được sự tín nhiệm, giới thiệu tham gia giữ chức vụ trong các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; tại cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, có **01** đại biểu được bầu tham gia HĐND huyện, **54** đại biểu được bầu tham gia HĐND xã, thị trấn. Cán bộ Đoàn tiếp tục được tạo điều kiện học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Cuộc vận động “*Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam*”; Thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 15/7/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên mới; rà soát, sàng lọc đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng giai đoạn 2021 – 2025**,** Ban Thường vụ Huyện Đoàn đãtriển khai, thực hiện có hiệu quả trong đoàn viên, thanh niên. Trong nhiệm kỳ qua, toàn Đoàn đã giới thiệu được 546 đoàn viên ưu tú cho Đảng, 331 đồng chí đoàn viên được kết nạp vào Đảng.

*Kính thưa Đại hội!*

Bên cạnh những kết quả đạt được, Huyện Đoàn Nguyên Bình cũng thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều khó khăn, hạn chế như: Công tác giáo dục của huyện Đoàn tuy rộng nhưng chưa sâu, chưa tác động mạnh mẽ đến một số thanh thiếu niên nên kết quả đạt được còn thiếu bền vững. Hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa cao; công tác tuyên truyền miệng, nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong thanh niên có lúc, có nơi chưa kịp thời; Khả năng tham mưu và cụ thể hoá chương trình công tác của Đoàn cấp trên thành các nội dung, chương trình hoạt động của Đoàn ở cơ sở còn hạn chế. Chất lượng hoạt động của một số chi đoàn chưa cao; Công tác phối hợp với các đoàn thể trong giám sát, phản biện ở một số cơ sở chưa thường xuyên, liên tục

Từ thực tiễn trong quá trình Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân” trên địa bàn huyện. Huyện Đoàn Nguyên Bình nêu ra một số vấn đề còn băn khoăn gắn với các giải pháp, đề xuất cụ thể như sau:

*Trước hết,* cần nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng của đoàn viên, thanh niên; đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng*.* Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, góp ý đảng viên, phòng chống suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với hình thức phù hợp.

*Thứ hai,* đẩy mạnh triển khai các giải pháp phù hợp với thực tiễn tại địa phương trong thực hiện Cuộc vận động *"Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam"* .

*Thứ ba,* tăng cường ký kết các chương trình phối hợp với nhiều đối tượng hợp tác và triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp để tạo nguồn lực cho các hoạt động của Đoàn. Triển khai nhiều giải pháp mới, sáng tạo, hiệu quả trong vận động nguồn lực để bồi dưỡng, chăm lo và phát huy thanh niên.

*Thứ tư*, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của tổ chức Đoàn các cấp, tập trung vào chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị sau giám sát.

*Kính thưa Đại hội!*

Trên đây là ý kiến tham luận của tuổi trẻ huyện Nguyên Bình phát biểu tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022- 2027. Rất mong nhận được sự đóng góp của quý vị, đại biểu để bản tham luận được hoàn thiện hơn.

Cuối cùng thay mặt cho Đoàn đại biểu của huyện Nguyên Bình. Xin kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**HUYỆN ĐOÀN HÀ QUẢNG**

**PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**

**THAM GIA GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI**

*Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội!*

*Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu, khách quý !*

*Kính thưa Đại hội!*

Năm 2013, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 217-QĐ/TW về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218 – QĐ/TW quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện các quyết định này, Ban Thường vụ huyện Đoàn Hà Quảng đã triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong toàn huyện triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; cụ thể hóa các hướng dẫn, đồng thời hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; trong đó, tập trung vào giám sát, phản biện một số nội dung, chuyên đề như việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030, Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”, giám sát quá trình cho vay và sử dụng vốn vay qua ngân hàng chính sách xã hội huyện; thực hiện phản biện các văn bản liên quan đến các chính sách đào tạo, bồi dưỡng thanh thiếu nhi; chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn và dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân các cấp...;

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ huyện Đoàn đã xây dựng kế hoạch triển khai đến các cơ sở; phối hợp với các ngành, đoàn thể để thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội đối với từng nội dung cụ thể. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của tổ chức đoàn, tình hình thực tiễn của địa phương, hằng năm Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã chủ động chọn những nội dung cụ thể trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của BTV Huyện ủy và ý kiến thống nhất của Ban thường vụ huyện Đoàn. Trong đó, huyện Đoàn đã tổ chức giám sát việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành theo Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 8/2/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng như: công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, luân chuyển và điều động, chế độ, chính sách cán bộ Đoàn. Cụ thể: năm 2021, đoàn giám sát phối hợp với Ban Tổ chức huyện ủy tiến hành giám sát Đảng ủy xã Tổng Cọt về triển khai, thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại địa phương. Thông qua kiểm tra, đối chiếu các tài liệu, hồ sơ liên quan đến nội dung giám sát do Văn phòng Đảng ủy cung cấp và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã báo cáo; trực tiếp trao đổi với các đồng chí Ban Thường vụ Đoàn xã, đoàn giám sát đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế; đồng thời đưa ra được những đề xuất kiến nghị nhằm thực hiện tốt hơn Quy chế cán bộ Đoàn TNCS tại xã Tổng Cọt; Giám sát việc thực hiện Luật Thanh niên năm 2020 tại xã Ngọc Động...

Theo định kỳ Ban Thường vụ huyện Đoàn xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay từ Ngân hàng chính sách của các hộ gia đình sau thời gian 30 ngày kể từ ngày giải ngân. Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ ra được những ưu điểm và kịp thời định hướng cho bà con nhân dân sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, đúng mục đích. Bên cạnh đó, hằng năm tổ chức Đoàn tham gia các đoàn giám sát do MTTQ huyện và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức. Năm 2021 giám sát về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/2021 của Chính phủ; Năm 2022 giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện theo kết luận số 297 của Huyện ủy và quyết định số 3974/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND huyện... Thông qua công tác giám sát và phản biện đã góp phần phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa sát, chưa đúng, chưa phù hợp trong các văn bản dự thảo của các cơ quan Đảng, Nhà nước; kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn và tính hiệu quả trong việc hoạch định các chủ trương, đường lối phát triển.

Đặc biệt, qua giám sát, phản biện đã phản ánh, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp về việc thực hiện các cơ chế, chính sách về công tác thanh niên và những vấn đề mà nhân dân quan tâm; nắm rõ tình hình đoàn viên, thanh niên về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên; phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi tiêu cực, quan liêu.Từ đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ trong việc tham gia quản lý và phát triển xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Đoàn, Nhà nước với thanh niên.

*Kính thưa Đại hội !*

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua thực tiễn cho thấy công tác giám sát, phản biện xã hội của tổ chức Đoàn trên địa bàn huyện vẫn còn một số khó khăn nhất định. Nhận thức về vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội của một số tổ chức cơ sở Đoàn, đặc biệt người đứng đầu chưa cao, thời gian dành cho công tác kiểm tra giám sát, phản biện còn hạn chế, hiệu quả giám sát, phản biện chưa cao. Kỹ năng kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội ở một số cơ sở Đoàn còn hạn chế nên gặp một số khó khăn khi triển khai ở cơ sở; việc nắm bắt các chủ trương, chính sách mới chưa kịp thời, hiểu chưa cặn kẽ nên việc tham gia giám sát, phản biện xã hội chưa đạt chất lượng yêu cầu. Việc phối hợp giữa tổ chức Đoàn với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong công tác giám sát, phản biện xã hội chưa mang lại hiệu quả cao; cơ chế bảo đảm cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tham gia hoạt động phản biện xã hội chưa được quan tâm thực hiện đồng bộ; công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát, phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ Đoàn chưa được thường xuyên…

*Kính thưa Đại hội !*

Để công tác giám sát và phản biện xã hội của tổ chức Đoàn được thực hiện tốt hơn. Tại Đại hội lần này, đơn vị Hà Quảng xin chia sẻ và mạnh dạn đề xuất một số giải pháp như sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt về công tác giám sát, phản biện xã hội trong đoàn viên, thanh niên bằng các hình thức cụ thể, phù hợp với tình hình của đoàn viên, thanh niên địa phương, đơn vị.

2. Hàng năm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chương trình công tác để xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội; chủ động xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cùng cấp. Đồng thời, cần có sự phối hợp thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ giữa Ủy ban MTTQ và các đoàn thể các cấp; biện pháp, cách làm phải đảm bảo linh hoạt, sáng tạo, đúng theo Quy chế đề ra và phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác tổng hợp các ý kiến giám sát và phản biện xã hội báo cáo các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định.

3. Lựa chọn, bố trí cán bộ tham gia các đoàn giám sát, phản biện xã hội bảo đảm có uy tín cao trong đoàn viên, thanh niên, gắn bó mật thiết với thanh niên, quan tâm đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên; trung thực, thẳng thắn, có tư duy độc lập và năng lực tổng hợp, phản biện. Tập hợp các cán bộ chuyên môn giỏi thuộc các lĩnh vực, xây dựng thành đội ngũ cộng tác viên, tư vấn về giám sát và phản biện xã hội. Bên cạnh đó, có cơ chế tạo điều kiện khuyến khích và bảo vệ đoàn viên, thanh niên tham gia đấu tranh chống tiêu cực.

4. Tăng cường tập huấn về kỹ năng công tác giám sát, phản biện cho cán bộ Đoàn các cấp; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan góp phần nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội.

Cuối cùng, thay mặt tuổi trẻ huyện Hà Quảng xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu, khách quý và toàn thể Đại hội sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**ĐOÀN TN THỊ TRẤN NƯỚC HAI, HUYỆN HOÀ AN**

**NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG ĐOÀN**

**TRÊN ĐỊA BÀN DÂN CƯ**

*Kính thưa: Đoàn chủ tịch Đại hội*

*Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa Đại hội.*

Rất vui mừng và vinh dự cho tôi hôm nay được đại diện cho Đoàn Thanh niên thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An tham luận tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 về nội dung “Nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư”. Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới quý vị đại biểu, khách quý lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa Đại hội!

Thị trấn Nước Hai là trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của huyện Hòa An với diện tích 2716,84 ha, có 13.865 nhân khẩu; thị trấn Nước Hai giáp với các xã Đại Tiến, Hồng Tung, Hồng Việt, Đức Long, Nam Tuấn và thành phố Cao Bằng; có 10 dân tộc anh em cùng sinh sống gồm: Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Chỉ, Mường, Hoa, Kinh, Thái, khmer. Đoàn thanh niên thị trấn Nước Hai, gồm có 27 chi đoàn, trong đó: 24 xóm, tổ dân phố; 03 trường học, với 125 đoàn viên.

Kính thưa các đồng chí!

Tổ chức cơ sở Đoàn là nền tảng cơ sở của Đoàn, nơi tổ chức thực hiện mọi chủ trương của Đoàn, nơi rèn luyện, phấn đấu của mỗi đoàn viên là cầu nối giữa thanh niên với tổ chức Đoàn. Chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn là trọng tâm, quyết định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong thanh niên và xã hội. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn là nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động, chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ, sức chiến đấu và năng lực tập hợp, giáo dục thanh niên.

Trong những năm gần đây, bám sát chủ đề hoạt động của từng năm, BCH Đoàn thị trấn Nước Hai đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương. Để tổ chức tốt chương trình tình nguyện và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn, BCH Đoàn thị trấn đã ban hành các hướng dẫn, kế hoạch tổ chức thực hiện tới các chi đoàn, như: hướng dẫn các chi đoàn thành lập các đội thanh niên tình nguyện đảm nhiệm các phần việc tham gia vào phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, làm đẹp cảnh quan môi trường, triển khai cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, thành lập các đội hình thanh niên tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xóa các “điểm đen” về an toàn giao thông trên địa bàn. Kết quả, trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Đoàn TT nước Hai đạt được một số kết quả nổi bật như sau: tổ chức ra quân được 20 đợt, vận động được trên 2.700ngày công lao động xã hội chủ nghĩa tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; trồng mới trên 1.500 cây xanh; vệ sinh 45km đường làng ngõ xóm... các hoạt động thu hút hơn 1500 lượt ĐVTN tham gia. Các hoạt động an sinh xã hội được Đoàn TN thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động các nguồn lực xã hội hóa để trao tặng 73 suất quà cho 73 ĐVTN, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách với tổng trị giá các phần quà trên 45 triệu đồng; trao tặng trên 200 bộ quần áo ấm, đồ dùng học tập cho các em học sinh.

Tuy nhiên, chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đoàn, nhất là chi đoàn còn thấp; nội dung, hình thức sinh hoạt và hoạt động của Đoàn còn thiếu hấp dẫn, ít sáng tạo, chưa theo kịp sự chuyển động của tình hình thanh niên cũng như yêu cầu tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Năng lực, trình độ nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, xã hội của một bộ phận cán bộ Đoàn cơ sở còn yếu, tụt hậu so với thanh niên. Chất lượng đoàn viên ở một số khu vực chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, vai trò của người đoàn viên chưa được phát huy, khả năng vận động, tập hợp thanh niên còn nhiều hạn chế; một bộ phận đoàn viên còn thụ động, ý thức xây dựng tổ chức chưa cao. Tình trạng đoàn viên bỏ sinh hoạt Đoàn, đoàn viên không chuyển sinh hoạt Đoàn còn diễn ra ở nhiều cơ sở Đoàn.

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trên là do nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn cơ sở chậm đổi mới, chưa phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên; đội ngũ bí thư chi đoàn, đoàn cơ sở thay đổi nhanh nhưng chưa chuẩn bị đội ngũ tốt để thay thế. Việc tham mưu cho cấp ủy đảng trong quy hoạch, đào tạo, sử dụng, luân chuyển cán bộ Đoàn còn nhiều hạn chế, chưa phù hợp. Điều kiện, phương tiện hoạt động, nguồn lực cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi còn gặp khó khăn. Công tác quản lý đoàn viên thiếu chặt chẽ, thậm chí buông lỏng; công tác bồi dưỡng chuẩn bị cho thanh niên vào Đoàn chưa được quan tâm đầy đủ.

Để nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư, BCH Đoàn thị trấn Nước Hai đưa ra một số giải pháp, cụ thể như sau:

*Một là, nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn,* đây chính là lực lượng nòng cốt, trực tiếp chỉ đạo và tổ chức mọi hoạt động. Vì vậy, cần chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy lựa chọn những cán bộ Đoàn thực sự có tố chất của người thủ lĩnh, xem đây là một trong những khâu đột phá nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn. Chủ động tham mưu, thực hiện công tác cử cán bộ đoàn tham gia các lớp bồi dưỡng, kiện toàn kịp thời, đảm bảo tính kế thừa, liên tục trong công tác cán bộ.

*Hai là,**phát triển, nâng cao chất lượng đoàn viên:*

+ Tập trung năng cao chất lượng đối tượng kết nạp Đoàn, mỗi thanh niên khi vào Đoàn đều có nhận thức và hiểu biết cơ bản về Đoàn, được rèn luyện qua hoạt động của Đoàn. Thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình và thủ tục kết nạp Đoàn viên mới; không chạy theo số lượng, không hạ thấp tiêu chuẩn khi kết nạp thanh niên vào Đoàn. Tổ chức kết nạp Đoàn viên mới trang trọng, để lại ấn tượng tốt đẹp cho Đoàn viên mới.

+ Thực hiện có hiệu quả “Chương trình rèn luyện đoàn viên” phù hợp với đoàn viên thanh niên trong từng lĩnh vực, địa bàn; coi trọng tính tự giác rèn luyện của đoàn viên. Xác định việc thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên là một trong những nội dung đánh giá, xếp loại đoàn viên hằng năm. Tiếp tục tổ chức cho Đoàn thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

+ Đổi mới công tác quản lý đoàn viên, khắc phục tình trạng quản lý số lượng đoàn viên trên sổ sách mà không nắm được số lượng thực tế đoàn viên tại địa bàn, đơn vị. Chấn chỉnh hệ thống, hồ sơ quản lý đoàn viên, công tác Đoàn phí theo quy định của điều lệ Đoàn. Coi Đoàn phí là thước đo ý thức, trách nhiệm xây dựng tổ chức của mỗi đoàn viên.

*Ba là,**củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của cơ sở Đoàn:*

+ Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động chi đoàn, gắn sinh hoạt, hoạt động của Đoàn với việc chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên thanh niên, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Phát huy tính sáng tạo, vai trò chủ thể của người đoàn viên trong mọi sinh hoạt, hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn, trong xây dựng và thực hiện các chủ trương công tác của Đoàn; khắc phục tình trạng hành chính hóa, sinh hoạt, hoạt động hình thức và độc thoại một chiều trong sinh hoạt Đoàn.

+ Tổ chức các hoạt động của chi đoàn một cách linh hoạt cả về địa điểm, thời gian, hình thức và loại hình hoạt động.

+ Chi đoàn chủ động xây dựng chương trình công tác hằng tháng, quý theo chủ đề, chủ điểm gắn với sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đáp ứng nhu cầu, lợi ích của đoàn viên, phù hợp với tình hình nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Nội dung sinh hoạt, hoạt động hàng tháng, quý phải thiết thực, đồng thời dự báo được nhiệm vụ của các tháng, quý tiếp theo.

*Bốn là,**tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng:*

- Định kỳ làm việc với các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Đoàn thanh niên, kịp thời giải quyết những nhu cầu bức xúc của tổ chức cơ sở đoàn và đoàn viên thanh niên.

- Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, quan tâm chăm sóc thế hệ trẻ, nhất là tổ chức cơ sở Đoàn, đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng.

- Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho tổ chức cơ sở Đoàn đảm bảo công tác đoàn kết tập hợp thanh thiếu nhi trên địa bàn.

*Thứ năm:* Đoàn thanh niên cần chủ động và tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước sát với nhu cầu thực tế của công tác thiếu niên, nhi đồng của địa phương. Biết tận dụng những chủ trương trong cách huy động xã hội hóa, tạo cơ chế thông thoáng cho các tổ chức Đoàn được hoạt động. Như vậy mới tạo được tính lâu dài, phong trào mới mạnh, mới thu hút được đông đảo thanh thiếu nhi tham gia.

Trên đây là nội dung tham luận về ***“Nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư”*** của Đoàn thanh niên thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An.

Một lần nữa xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí tham dự đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

Chúc Đại hội thành công rực rỡ!

Xin trân trọng cảm ơn!

**ĐOÀN XÃ PHONG CHÂU, HUYỆN TRÙNG KHÁNH**

**XÂY DỰNG ĐOÀN CƠ SỞ 3 CHỦ ĐỘNG**

*Kính thưa Đoàn chủ tịch!*

*Kính thưa các quý vị đại biểu!*

*Thưa toàn thể Đại hội!*

Lời đầu tiên cho phép tôi gửi tới các quý vị đại biểu, cùng toàn thể Đại hội lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trước hết tôi hoàn toàn nhất trí với dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2022 - 2027, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Tỉnh Đoàn khóa XIV.

Được sự cho phép của Đoàn chủ tịch Đại hội, thay mặt cho tuổi trẻ xã Phong Châu, tôi xin báo cáo tham luận với Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí tỉnh Cao Bằng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 về **“*Xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động”***.

*Kính thưa Đại hội!*

BCH Đoàn xã Phong Châu xác định “Xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động” là nhiệm vụ trọng tâm góp phần xây dựng hình ảnh tổ chức Đoàn vững mạnh, chủ động trên mọi lĩnh vực công tác, tăng cường niềm tin của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn viên, thanh niên và nhân dân. BCH Đoàn xã đã chủ động thực hiện quản lý đoàn viên, nắm bắt tình hình thanh niên, chủ động xây dựng và thực hiện chương trình công tác, chủ động tham mưu cấp ủy và phối hợp với các tổ chức liên quan là những nội dung quan trọng thể hiện vai trò, tính chủ động của tổ chức Đoàn, xây dựng Đoàn cơ sở vững mạnh.

Đối với chủ động trong thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương. Trong nhiệm kỳ qua BCH Đoàn xã Phong Châu đã chủ động nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng, thắc mắc, đề xuất của từng đoàn viên, thanh thiếu niên, kịp thời thông tin chính xác, đặc biệt chú trọng qua các kênh thông tin trên mạng xã hội (zalo, facebook, ….) triển khai hoàn thành việc cập nhật thông tin đoàn viên trên phần mềm quản lý đoàn viên. Việc nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên được thực hiện thường xuyên thông qua các hình thức như: Hàng tháng tăng cường đi công tác tại các chi đoàn để tiếp xúc, trao đổi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chi đoàn, chi hội,… Qua đó kịp thời tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc còn tồn tại, từ đó tổ chức các hoạt động đạt kết quả cao, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

BCH Đoàn xã có danh sách từng đoàn viên và cập nhật thường xuyên theo từng Quý; bảo quản tốt hồ sơ đoàn viên, có theo dõi, nhận xét đánh giá định kỳ hằng năm; thực hiện đầy đủ, đúng quy trình phát triển đoàn viên mới, chương trình rèn luyện đoàn viên; quy trình chuyển sinh hoạt đoàn, trưởng thành Đoàn, kỷ luật đoàn viên. Chủ động rà soát, thống kê, lập danh sách những đoàn viên, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trong chi đoàn để có kế hoạch, biện pháp giúp đỡ. Chủ động chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi của địa phương. Ngoài ra, BCH Đoàn xã còn chủ động phối hợp với các tổ chức Đoàn thể thăm tặng quà cho các gia đình đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Đối với chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác, BCH Đoàn xã đã chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác ngay từ đầu năm, cụ thể hóa Nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương và của Đoàn cấp trên, Nghị quyết đại hội Đoàn cấp mình. Ngoài ra, BCH Đoàn xã đã chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hàng năm; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương; triển khai thực hiện công trình, phần việc của thanh niên theo Nghị quyết, Kế hoạch đề ra và chỉ tiêu được phân bổ. Bên cạnh đó, hàng năm Đoàn xã tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn như: Nhân dịp tết nguyên đán tổ chức Mừng Đảng Mừng Xuân, tổ chức giao lưu thể dục thể thao giữa các chi đoàn nhân dịp Tháng Thanh niên,… thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Để các chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ, Đoàn xã đã chủ động quản lý việc sinh hoạt của các chi đoàn thông qua việc cung cấp tài liệu sinh hoạt hàng tháng cho các chi đoàn trên chuyên mục “Tài liệu sinh hoạt chi đoàn” qua nhóm Zalo, đảm bảo 100% Bí thư chi đoàn đều có tài liệu sinh hoạt hàng tháng.

Nhằm chủ động xây dựng và phát triển tổ chức, đặc biệt trong việc thực hiện chủ trương 1+1, (01 đoàn viên vận động, tập hợp ít nhất 01 thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội), BCH Đoàn xã tổ chức tuyên truyền về chủ trương *“1+”* thông qua nhiều hình thức phong phú, dễ hiểu; Tổ chức tuyên truyền, quán triệt chủ trương đến đoàn viên thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, qua các chương trình, hoạt động mà cao điểm là *“Ngày đoàn viên - Ngày hội thanh niên Việt Nam”*, nội dung tuyên truyền chú trọng đến vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, những kết quả chăm lo, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tại địa phương trong thời gian qua, quyền lợi và nghĩa vụ của người đoàn viên,...

Đối với chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan. BCH Đoàn xã đã chủ động tham mưu cấp ủy Đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; trong chỉ đạo các hoạt động phối hợp giữa các tổ chức Đoàn thể, Hội để thực hiện tốt công tác thanh niên. Chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức Đoàn thể, Hội trong thực hiện nhiệm vụ cấp ủy, Đoàn cấp trên giao; trong tham mưu cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đơn vị.

Công tác phối hợp với các đoàn thể luôn chặt chẽ, nhịp nhàng, có sự bàn bạc thống nhất trong từng hoạt động, do đó không có sự chồng chéo giữa các đoàn thể, các hoạt động hàng năm đã tạo được sự chủ động hơn, từ đó các hoạt động mang lại hiệu quả cao. Chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu, trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng và phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh.Trong nhiệm kỳ giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp được 25 đồng chí.

 Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” còn gặp một số khó khăn như: Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn chưa được đầu tư đúng mức nên hiệu quả tuyên truyền và sức lan tỏa trong đoàn viên, thanh niên còn hạn chế; Số đoàn viên, thanh niên đi làm ăn xa nhiều ảnh hưởng đến tổ chức triển khai các hoạt động của Đoàn; Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên còn thụ động, thiếu sáng tạo; Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài.

Vì vậy, trong thời gian tới để khắc phục những khó khăn trên trong việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” cần thực hiện tốt những nội dung sau:

Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan. Tiếp tục nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về vị trí, vai trò và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo các chi Đoàn thực hiện có hiệu quả hơn.

Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động *“Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”*, thực hiện Hướng dẫn liên tịch số 01 về quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp thực hiện nghiêm túc và hiệu quả đúng theo hướng dẫn, gắn với việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên.

*Kính thưa toàn thể Đại hội!*

Trên đây là những ý kiến tham luận của Đoàn xã Phong Châu về **“*Xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động”.*** Tại Đại hội lần này Ban chấp hành Đoàn xã Phong Châu rất mong nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp ý kiến của các quý vị đại biểu để Đoàn xã tiếp tục triển khai thực hiện tại địa phương trong nhiệm kỳ tới đạt kết quả tốt hơn nữa.

Cuối cùng kính chúc các quý vị đại biểu và toàn thể Đại hội sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Đ/C NÔNG VĂN HOẠT – GƯƠNG GIẢI THƯỞNG LÝ TỰ TRỌNG NĂM 2022**

**PHÁT HUY VAI TRÒ THỦ LĨNH THANH NIÊN**

**CỦA NGƯỜI CÁN BỘ ĐOÀN**

*Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội !*

*Kính thưa quý vị đại biểu !*

*Thưa toàn thể Đại hội !*

Lời đầu tiên, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể Đại hội lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027 thành công tốt đẹp. Được sự cho phép của Đoàn Chủ tịch, tôi xin trình bày tham luận với chủ đề “*Phát huy vai trò thủ lĩnh thanh niên của người cán bộ Đoàn ”*

*Kính thưa Đại hội !*

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: *"Cán bộ là cái gốc của mọi công việc".* Trong công tác Ðoàn cũng vậy, hoạt động của cơ sở Ðoàn có hiệu quả, thiết thực, ý nghĩa và phát huy hết được tiềm năng của tuổi trẻ hay không, là do vai trò quyết định của cán bộ Ðoàn cơ sở đó. Nhất là trong bối cảnh, kinh tế - xã hội đã có nhiều thay đổi, đòi hỏi cán bộ Ðoàn cũng phải đổi mới, nâng cao trình độ, nhận thức để đáp ứng yêu cầu công tác Ðoàn trong thời kỳ mới.

**Vậy làm thế nào để mỗi cán bộ đoàn phát huy v**ai trò của người thủ lĩnh thanh niên trong các hoạt động để xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh? Thiết nghĩ, mỗi một đơn vị, mỗi một cán bộ Đoàn sẽ có những giải pháp riêng, cách làm riêng phù hợp với đơn vị của mình, nhưng theo tôi, để **phong trào thành công cần phải có thủ lĩnh xuất sắc**:

*T****rước hết,* mỗi một cán bộ Đoàn cần phát huy vai trò là người thủ lĩnh, cần phải gương mẫu, nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm. Vì hình ảnh người cán bộ Đoàn thể hiện rõ nét trong việc làm gương, nếu cán bộ Đoàn làm tốt thì sẽ được mọi người tin tưởng và nể phục, từ đó khi tổ chức các phong trào hoạt động dễ vận động ĐVTN tham gia, dễ dàng khơi dậy nhiệt huyết và tinh thần của thanh niên. Do vậy điều đầu tiên đối với mỗi thủ lĩnh đoàn là cần phải nêu gương, nêu gương phải thể hiện toàn diện trên các mặt về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong; tự phê bình và phê bình; quan hệ với ĐVTN và nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ...** đây là một trong những yếu tố quan trọng để thanh niên nhìn vào cán bộ Đoàn mà quyết định có đứng vào hàng ngũ của Đoàn hay không.

*Thứ hai,* để hoạt động đoàn ngày càng đi vào chiều sâu, điều quan trọng là cán bộ đoàn cần đi đầu trong mọi hoạt động phong trào, phải thể hiện sự tự tin, mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, thường xuyên phối hợp cùng cấp ủy, chi bộ cơ sở để thực hiện công tác giám sát, hoạt động của các thành viên khi tham gia các hoạt động đoàn; Cán bộ đoàn phải truyền “lửa” nhiệt huyết, năng động, sáng tạo cho lực lượng ĐVTN phải giúp các bạn hiểu được ý nghĩa của các phong trào mang lại lợi ích thiết thực như thế nào và cần sự lựa chọn các nội dung trọng tâm, trọng điểm để tạo niềm tin cho ĐVTN, phải xây dựng mục tiêu và kế hoạch cụ thể trong các hoạt động đoàn. Bên cạnh đó, cần tuyên dương, khen thưởng kịp thời bằng nhiều hình thức cho các ĐVTN tiêu biểu.

*Thứ ba,* cán bộ Đoàn phải “*có sức hút”*đối với ĐVTN. Để có “*sức hút”* đối với thanh niên, thì cần phải biết thanh niên cần gì ở người thủ lĩnh, điều đó không quá sức đối với một cán bộ Đoàn: Có tầm để là người hướng dẫn tinh thần cho thanh niên và có tâm để thanh niên nể phục. Cán bộ Đoàn phải thực sự rèn luyện, cầu tiến, hòa mình với phong trào, luôn đến với thanh niên với tâm thế của một người bạn tốt, người đồng nghiệp tốt. Lắng nghe, chia sẻ, cùng thực hiện những ý tưởng mới, cùng bảo vệ cho những quan điểm được rút ra từ thực tiễn hoạt động phong phú, sôi nổi, trẻ trung của phong trào thanh niên. Đồng thời, không ngừng học tập, làm mới mình, mạnh dạn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm của mình, luôn biết rút ra bài học từ các hoạt động để đúc kết thành kinh nghiệm cho bản thân, cho tổ chức Đoàn. Trung thực trong bày tỏ chính kiến, kể cả có khi gây bất lợi cho mình.

Từ hoạt động thực tiễn, trên cương vị thủ lĩnh đoàn, bản thân tôi đã cùng tập thể Ban Chấp hành đoàn thị trấn Trùng Khánh tham mưu tổ chức tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước như: các giải pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật" trong đó tập trung vào các quy định của Luật nghĩa vụ quân sự, Luật An ninh mạng, pháp luật về an toàn giao thông, tuyên truyền cho đoàn viên thanh thiếu niên nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử....Bản thân tôi đã gương mẫu, trách nhiệm, xung kích đi đầu trong mọi phong trào Đoàn; xây dựng Chương trình hành động cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề xuất với cấp ủy, chi bộ, các ban, ngành liên quan, Đoàn cấp trên thành lập tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ… để giúp thanh niên nâng cao đời sống vật chất, tinh thần qua đó giáo dục lý týởng cách mạng, tính gýõng mẫu của cán bộ đoàn và Đoàn viên thanh niên.

Tiêu biểu là sáng kiến “ Ngôi nhà 200 đồng” bằng các hoạt động thu gom phế liệu gây quỹ học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và phòng chống rác thải nhựa, túi nilong trên địa bàn thị trấn Trùng Khánh, mô hình “Ngôi nhà 200 đồng” thu gom phế liệu được đặt tại trường THCS thị trấn Trùng Khánh và trên địa bàn tổ dân phố, đoàn viên thanh thiếu niên đã ý thức được tái hại của rác thải nhựa, túi nilong và đã biết phân loại rác tại mô hình, kết quả thu được số tiền 970.000 đồng và bản thân tôi chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng 100 quyển vở, 30 bút bi, và 700.000 đồng tiền mặt cho 10 em học sinh thuộc hộ nghèo trên địa bàn thị trấn Trùng Khánh nhân dịp bước vào đầu năm học mới,...

Chỉ đạo các chi đoàn nhà trường phối hợp với liên đội tổ chức các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích thanh thiếu nhi thi đua học tập, lao động, sáng tạo trong nhà trường và vận động quyên góp ủng hộ, tổ chức tặng quà tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được 38 suất quà, trị giá 5.700.000 đồng; tham gia hỗ trợ Chương trình trao tặng quà xuân yêu thương tết nhâm dần năm 2022 cho 100 hộ nghèo trên địa bàn thị trấn Trùng Khánh với tổng trị giá 50.000.000 đồng.

Với tất cả sự nhiệt huyết cùng với sự nỗ lực của ĐVTN, trong 5 năm qua, tuổi trẻ thị trấn Trùng Khánh đã có mặt và đi tiên phong trong nhiều lĩnh vực, được các cấp, các ngành đánh giá cao tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen; Đối với cá nhân nhiều năm liền được Uỷ ban nhân dân thị trấn, Ban chấp hành huyện Đoàn, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen có thành tích xuẩt sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Đặc biệt, năm 2022, vinh dự là 1 trong 94 gương cán bộ đoàn và đoàn viên tiêu biểu được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng - phần thưởng cao quý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng cán bộ đoàn và đoàn viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

*Kính thưa Đại hội !*

Với sự lãnh đạo, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp sự nỗ lực của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thế hệ trẻ ngày càng có môi trường, điều kiện tốt hơn để rèn luyện, trưởng thành. Đội ngũ cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao. Tuy nhiên, chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận hiện nay vẫn tồn tại một số ít cán bộ đoàn được ĐVTN bầu vào vị trí thủ lĩnh hoặc được bố trí, sắp xếp nhưng lại có tư tưởng đối phó hoặc không muốn làm công tác Đoàn, từ đó vai trò của người thủ lĩnh thanh niên chưa được phát huy thực sự, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại cơ quan, đơn vị. Nhiều cán bộ Ðoàn xa rời thực tế, nặng lý thuyết, thiếu gần gũi, sâu sát với công việc, cho nên một số hoạt động còn bị đánh giá là nặng về hình thức. Vì vậy việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn nhất là vai trò người thủ lĩnh thanh niên là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Từ thực tế hoạt động, tôi xin đề xuất một số giải pháp sau:

***Thứ nhất: Đối với mỗi cán bộ Đoàn – thủ lĩnh thanh niên:***

- Phải thường xuyên trau dồi kiến thức để đổi mới các chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động mới có sức thu hút ĐVTN; phải luôn rèn luyện tác phong, phong cách làm việc, gần gũi với thanh niên, nói đi đôi với làm. Mọi việc của cán bộ đoàn phải hướng đến ĐVTN, phải vì thanh niên.

- Cán bộ Đoàn phải năng động, nhạy bén. Người cán bộ Đoàn phải có niềm tin vững chắc vào thanh niên, phải nhìn thanh niên của đơn vị mình ở cả hai mặt: mạnh và chưa mạnh. Trên cơ sở đó thiết kế, tổ chức các hoạt động, các sân chơi thiết thực, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu thanh niên và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Cán bộ Đoàn cần làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp về chủ trương các hoạt động triển khai cũng như tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, về kinh phí hoạt động.

- Cán bộ Đoàn phải sáng tạo trong huy động các nguồn lực cho việc triển khai tổ chức các hoạt động, trong đó chú trọng xã hội hóa công tác thanh niên.

***Thứ hai, Đối với tổ chức Đoàn các cấp:***

- Cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ Đoàn bởi nếu không có nhận thức cơ bản về LLCT thì việc tiếp thu các chủ trương, đường lối, chính sách, Nghị quyết của Đảng sẽ gặp nhiều hạn chế.

- Tổ chức đoàn cần làm tốt việc phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố mới, tiêu biểu để đưa vào quy hoạch, bố trí làm công tác đoàn; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn tại cơ sở có phẩm chất chính trị tốt, giàu trí tuệ, có kỹ năng tổ chức, vận động và hướng dẫn thanh niên, đặc biệt phải là những cán bộ nhiệt tình, dám hy sinh và khát khao cống hiến.

- Tổ chức các chương trình hội thảo, hội thi, tọa đàm… để cán bộ Đoàn có điều kiện, tạo môi trường rèn luyện, giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau nhằm nâng cao kỹ năng, phương pháp tổ chức các hoạt động. Trong đó tập trung vào thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn *“Về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”,* cuộc vận động *“Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”*gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

*Kính thưa Đại hội!*

Để xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh thì người cán bộ Đoàn là nòng cốt cho mọi phong trào **vì vậy** cần sự quan tâm đặc biệt của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và toàn xã hội. Tại diễn đàn trọng thể này, tôi xin kiến nghị một số nội dung sau:

*Thứ nhất,* Trân trọng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp: Tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển công tác đối với cán bộ Đoàn quá tuổi theo quy chế cán bộ Đoàn.

*Thứ hai,* Trân trọng đề nghị UBND các cấp: tăng cường đầu tư cho công tác giáo dục thế hệ trẻ, đầu tư các thiết chế văn hóa, khu vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi, hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động đoàn.

*Thứ ba,* Trân trọng đề nghị các đồng chí lãnh đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm, dành thời gian tham dự các hoạt động của thanh thiếu nhi; gặp gỡ, đối thoại với thế hệ trẻ.

 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, nơi rèn luyện, đào tạo đội ngũ đoàn viên ưu tú để cung cấp cho sự nghiệp cách mạng nước ta những con người mới vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Chính vì thế, mỗi cán bộ đoàn – người thủ lĩnh thanh niên cần ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình để dẫn dắt các hoạt động đoàn tại địa phương, đơn vị đáp ứng với yêu cầu của phong trào thanh niên trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước, góp sức trẻ xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Một lần nữa, xin kính chúc các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**ĐOÀN XÃ TRƯỜNG HÀ, HUYỆN HÀ QUẢNG**

**CÔNG TÁC GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG QUA ĐỊA CHỈ ĐỎ**

Trên vùng đất cội nguồn quê hương cách mạng Cao Bằng, mỗi địa danh, di tích đều gắn liền với những sự kiện, ghi lại quá trình đấu tranh, bảo vệ và dựng xây đất nước của nhân dân Việt Nam anh hùng. Đó là những *“địa chỉ đỏ”* để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần tô điểm, làm sáng thêm truyền thống yêu nước của dân tộc.

Thế hệ trẻ xã Trường Hà vinh dự và tự hào được sinh ra và lớn lên trên quê hương giàu truyền thống cách mạng, nơi được Bác Hồ lựa chọn là điểm đặt bước chân đầu tiên khi Người trở về tổ quốc để lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng dận tộc sau hơn 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước; nơi quê hương anh hùng Kim Đồng – Người đội trưởng đầu tiên của Đội TNTP Hồ Chí Minh mà ngày nay mỗi địa danh đều trở thành Khu di tích lịch sử - địa chỉ đỏ thể hiện sự tri ân với thế hệ đi trước và góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho hế hệ trẻ, bồi đắp lòng yêu quê hương đất nước của tuổi trẻ Trường Hà nói riêng và tuổi trẻ toàn tỉnh.

Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục truyền thống thông qua địa chỉ đỏ trong công tác xây dựng tổ chức Đoàn và hiệu quả trong triển khai chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về *“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”*. Ban Thường vụ Đoàn xã đã luôn chủ động trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các đơn vị và chủ động trong công tác xây dựng chương trình, định hướng các cơ sở trong việc tập trung tổ chức các hoạt động. Luôn phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương giàu truyền thống cách mạng. Hàng năm, nhân dịp các ngày lễ, ngày kỷ niệm của quê hương, đất nước, ngày truyện thống của Đoàn - Hội - Đội, tuổi trẻ Trường Hà đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống đa dạng, phong phú như tổ chức các buổi giao lưu truyền thống; hành trình về nguồn; chương trình báo công tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Pác Bó, các hoạt ôn truyền thống, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xụất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại Khu di tích lịch sử Kim Đồng; tổ chức thi rung chuông vàng, hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc sách hội thi *“Lớn lên cùng sách”*, tổ chức chương trình câu lạc bộ *“Em yêu lịch sử”* tìm hiều về truyền thống quê hương, đất nước, các hoạt động kết nạp đoàn viên, đội viên mới, ...

Ngoài ra, các hoạt động giáo dục truyền thống thông qua địa chỉ đỏ được triển khai tại xã thường xuyên được đổi mới, linh hoạt phù hợp với từng đối tượng thanh thiếu niên gắn với việc triển khai thực hiện các chương trình hành động của Đoàn trên địa bàn xã: Ra quân tổng vệ sinh môi trường, chăm sóc khuôn viên tại các khu di tích lịch sử; tổ chức các *“Hành trình đến với địa chỉ đỏ”*, thăm hỏi gia đình chính sách, người có công với cách mạng... Đặc biệt trong thời gian qua, đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn xã sôi nổi tham gia cuộc thi video clip *“Tự hào quê hương tôi”* nhân kỷ niêm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ đảng đầu tiên huyện Hà Quảng tại các địa chỉ đỏ. Hàng năm, nhân kỷ niệm ngày Thương binh – Liệt sĩ ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong, 100% các cơ sở Đoàn, phối hợp với Liên Đội Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Pác Bó tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tăng quà và giúp đỡ ngày công lao động đối với các hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, các thương bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, gia đình thanh niên đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, ra quân tổng vệ sinh, chỉnh trang các nhà bia tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tại các địa phương có di tích lịch sử gắn với Đoàn, các địa danh, di tích lịch sử cách mạng. Ngoài các hoạt động trên, Đoàn Thanh niên xã còn phối hợp với chi Đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu Sóc Giang tổ chức các hoạt động tình nguyện, thăm hỏi, tặng quà, và tri ân gia đình thương binh, liệt sỹ, các gia đình chính sách trên địa bàn xã. .... Có thể nói, thông qua các hoạt động giáo dục truyền thống qua địa chỉ đỏ của tuổi trẻ Trường Hà trong những năm qua đã góp phần phần bồi đắp tình yêu nước, nuôi dưỡng tinh thần dân tộc, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay.

*Kính thưa các quý vị đại biểu!*

Kết quả từ việc tổ chức các hoạt dộng giáo dục truền thống đến với các địa chỉ đỏ đã phần nào phản ánh hiệu quả của công tác tuyên truyền giáo dục, là một trong các giải pháp để tổ chức Đoàn thực hiện chức năng tuyên truyền, giáo dục nhằm đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với đoàn viên, thanh thiếu nhi, bổi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yều nước, yêu quê hương, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, từ đó có nhận thức và hành động đúng đắn, phù hợp trong. Với những ý nghĩa thiết thực mà mỗi chương trình giáo dục truyền thống thông qua địa chỉ đỏ mang lại, trong thời gian tới, để triển khai hiệu quả, sâu rộng các hoạt động đến với địa chỉ đỏ, Ban Chấp hành Đoàn xã xin đưa ra một số giải pháp cụ thể như sau:

*Một là,* Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động đến các địa chỉ đỏ. Tiếp tục duy trì và mở rộng đối tượng tham gia các hành trình đến với địa chỉ đỏ.

*Hai là,* Tích cực tổ chức các hoạt động tình nguyện ra quân tổng vệ sinh, tôn tạo di tích, nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn góp phần xây dựng, phát triển quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

*Ba là,* Tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương để tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa trong việc giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống văn hóa quê hương cho thế hệ trẻ; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đấu tranh phòng, chống và làm thất bại âm mưu, thủ đoạn *“diễn biến hòa bình”* trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta./.

**HUYỆN ĐOÀN THẠCH AN**

**ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC**

**TRUYỀN THỐNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN**

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định *“Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”.* Xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Người đã dành cho thanh niên những tình cảm và sự quan tâm đặc biệt sâu sắc. Vì vậy, công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho thanh niên có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng thế hệ trẻ có hoài bão, lý tưởng, khát vọng và trách nhiệm để xứng đáng làm chủ nước nhà theo di huấn của Bác.

Khắc sâu lời dạy của Người, trong những năm qua, tuổi trẻ huyện Thạch An đã không ngừng học tập, khắc phục những khó khăn để rèn luyện, trưởng thành đóng góp vào thành tựu chung của Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà. Tổ chức Đoàn cấp cơ sở trên địa bàn toàn huyện đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho thanh niên.

*Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh* được các cấp bộ Đoàn triển khai, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, thanh niên và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị; cụ thể hoá Kết luận số 01-KH/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII *“về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”* với nhiều hình thức phong phú như tổ chức hành trình theo chân Bác, đến các địa chỉ đỏ, giới thiệu tác phẩm viết về Bác Hồ... Trong nhiệm kỳ tổ chức 05 đợt học tập thu hút trên **7.900** lượt ĐVTN tham gia; tổ chức 02 hoạt động tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, tuyên dương 10 cá nhân, 10 tập thể tiêu biểu.

*Các hoạt động giáo dục truyền thống* được tổ chức gắn với việc thực hiện Đề án số 19-ĐA/TU ngày 13/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống trên quê hương cách mạng Cao Bằng, giai đoạn 2019 - 2025 với nhiều hoạt động phong phú như: Hành trình về nguồn gắn với các địa chỉ đỏ; tổ chức các hoạt động *“Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”*, hội thi tìm hiểu về lịch sử, tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ... thu hút trên **10.000** lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia qua đó tăng cường giáo dục lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh niên thông qua các hoạt động cụ thể: Tổ chức Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Chiến dịch Biên giới – Chiến thắng Đông Khê (18/9/1950 – 18/9/2020); Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi – Theo dấu chân Bác” kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022); 03 lần tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tổ chức dâng hương Di tích hang Nà Mẹc – nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của huyện. Các cơ sở Đoàn tổ chức **150** hoạt động đến các địa chỉ đỏ bồi đắp giáo dục truyền thống cách mạng cho ĐVTN. Hàng năm, vào tối 26/7 Huyện Đoàn phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sỹ Đông Khê, Đoàn xã, thị trấn đồng loạt thắp nến tại **10** nhà bia ghi tên các anh hùng liệt sĩ tại địa phương...thu hút trên **1.100** lượt ĐVTN tham gia.

*Công tác giáo dục đạo đức, lối sống*: Các cấp bộ Đoàn toàn huyện tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 42 – CT/TW ngày 23/4/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về *“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”*; cuộc vận động *“Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”* giai đoạn 2018 - 2022 trên nền tảng các giá trị *“Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”*; cuộc vận động *“Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”* trên mạng xã hội được cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên tích cực chia sẻ, lan tỏa, kịp thời phát hiện, nhân rộng những tấm gương điển hình, tiên tiến trên các lĩnh vực. Ngoài ra, các cơ sở Đoàn cũng chủ động phối hợp với gia đình và nhà trường, các ngành thực hiện cuộc vận động *“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”*; xây dựng *“Trường học thân thiện, học sinh tích cực”*. Tổ chức các diễn đàn, chương trình tư vấn lối sống, ứng xử văn minh, phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng văn hóa học đường lành mạnh.

*Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật* được quan tâm, tiếp tục triển khai phổ biến pháp luật cho ĐVTN thông qua các buổi tuyên truyền pháp luật trên địa bàn dân cư, trường học với các nội dung như: Tuyên truyền phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, luật an toàn giao thông, luật an ninh mạng... góp phần hình thành lối sống *“Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”* cho ĐVTN. Toàn huyện tổ chức tuyên truyền trên **50** hoạt động cho trên **4.000** lượt ĐVTN; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (09/11); phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền pháp luật cho ĐVTN và nhân dân trong các đợt phát động Phong trào vì an ninh Tổ quốc hàng năm. Các cơ sở Đoàn tiêu biểu như: Chi đoàn Công an huyện, Đoàn trường THPT Thạch An, THPT Canh Tân, Trung tâm GDNN – GDTX…

*Công tác nắm bắt dư luận xã hội, định hướng tư tưởng* cho thanh thiếu nhi thường xuyên triển khai, thực hiện tốt. Toàn huyện duy trì hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp cơ sở trong định hướng thông tin cho ĐVTN. Các cấp bộ Đoàn toàn huyện phát huy vai trò mạng xã hội trong công tác tuyên truyền. Tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, phản động, nhất là trên không gian mạng.

Với những kết quả đạt được cho thấy dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy Thạch An, sự quan tâm của các cấp, các ngành, toàn xã hội, sự nỗ lực của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, công tác giáo dục thế hệ trẻ của huyện đã thu được nhiều kết quả tích cực. Tuổi trẻ ngày càng có môi trường, điều kiện tốt hơn để rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, từng bước hoàn thiện nhân cách. Đại bộ phận thanh thiếu nhi tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước; sống có trách nhiệm với Tổ quốc, gia đình và bản thân; có ước mơ, hoài bão; có kiến thức, kỹ năng, sức khỏe tốt; tư duy năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cần thẳng thắn thừa nhận, công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi vẫn còn những hạn chế. Một bộ phận giới trẻ giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng, xa rời truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc. Tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong giới trẻ diễn biến phức tạp…

Để nâng cao hiệu quả giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn huyện Thạch An sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

*Thứ nhất,* tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục trong công tác giáo dục của Đoàn, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước; tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi, phải bồi đắp và củng cố niềm tin của thanh thiếu nhi đối với sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội.

*Thứ hai,* thường xuyên tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền định kỳ gặp gỡ, trao đổi, đối thoại về những vấn đề thanh niên đang quan tâm, đang cần hỗ trợ, định hướng. Thông qua những diễn đàn như vậy sẽ truyền lửa nhiệt tình cách mạng và củng cố niềm tin cho thế hệ trẻ.

*Thứ ba,* trong quá trình tổ chức giáo dục cần kết hợp sự tham gia, phối hợp có trách nhiệm của ngành giáo dục, gia đình, đoàn thể và toàn xã hội

*Thứ tư,* nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, chủ động nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên, nhất là ở các địa bàn nhạy cảm. Tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đấu tranh, phê phán, uốn nắn nhận thức lệch lạc, biểu hiện sai trái trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

*Thứ năm,* Có cơ chế cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời để mỗi đoàn viên trong tổ chức đều là người có thể truyền tải thông điệp giáo dục thanh thiếu nhi. Chính các cán bộ Đoàn ở cơ sở là các mắt xích kết nối đoàn viên, thanh niên ở khắp nơi, giúp các nội dung phong trào có thể lan tỏa một cách mạnh mẽ. Tiếp tục tận dụng ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, nâng cao vai trò của mạng xã hội của Đoàn trong giáo dục thanh thiếu nhi. Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn hóa của Đoàn, Hội, Đội. Khai thác hiệu quả các nguồn lực xã hội trong công tác giáo dục thanh thiếu nhi.

*Thứ sáu,* chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh xứng đáng giữ vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên.Tổ chức Đoàn cơ sở, chi đoàn là nơi trực tiếp giáo dục, rèn luyện, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên hành động cách mạng.

*Thứ bảy,* đề cao vai trò tự giáo dục, tự rèn luyện của thanh niên, quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển, hoàn thiện nhân cách.

Công tác giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam và tác động của các yếu tố như: Gia đình và giáo dục gia đình; Nhà trường và giáo dục học đường; Bạn bè và các mối quan hệ bạn bè; phương tiện tuyên truyền truyền thống và hiện đại; Công tác thanh niên của Đảng, Nhà nước và của tổ chức Đoàn, Hội, Đội; Môi trường xã hội nói chung nhất là tinh thần nêu gương của lớp người đi trước; tác động của toàn cầu hoá văn hoá. Tuy nhiên, chính bản thân thanh niên mới là yếu tố quan trọng nhất. Thanh niên cần phải xây dựng ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm để hướng tới những lý tưởng, hoài bão, ước mơ cao đẹp, từ đó có đủ niềm tin, lòng can đảm biến những khát vọng thành hành động cụ thể, thiết thực, có ý nghĩa.

Để kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta, mỗi thanh niên Việt Nam hãy cùng nhau ra sức học tập, trau dồi lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; ra sức thi đua rèn đức, luyện tài để hình thành một thế hệ thanh niên tiên tiến, thanh lịch, văn minh, xứng tầm đòi hỏi của đất nước và thời đại./.

**ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG AN TỈNH**

**NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN,**

**GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN**

Lịch sử đã khẳng định vai trò, vị trí của thanh niên. Thanh niên là rường cột của nước nhà, là tương lai của đất nước. Thanh niên Việt Nam từ thế hệ này đến thế hệ khác, kế thừa truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, luôn phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, khát vọng vươn lên, không quản ngại gian khổ, hy sinh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bản “Di chúc” thiêng liêng, Bác Hồ đã căn dặn: *“Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”*. Thực hiện lời dạy của Bác, Đảng luôn coi trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng thanh niên thành lớp người vừa *“hồng”* vừa *“chuyên”*, kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, toàn xã hội, sự nỗ lực của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ đã thu được nhiều kết quả tích cực. Tuổi trẻ Việt Nam ngày càng có môi trường, điều kiện tốt hơn để rèn luyện, trưởng thành, góp phần hình thành lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, từng bước hoàn thiện nhân cách. Đoàn viên, thanh niên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước; sống có trách nhiệm với Tổ quốc, gia đình và bản thân; có ước mơ, hoài bão; có kiến thức, kỹ năng, sức khỏe tốt; tư duy năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

Dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Tỉnh Đoàn Cao Bằng và sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể trong địa bàn tỉnh, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lí tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên, hình thành lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có tri thức, có sức khỏe, có ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên. Trong đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, là “cầu nối” để đưa pháp luật vào đời sống, là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật và có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Nhiệm kỳ qua, phát huy vai trò xung kích của Đoàn thanh niên Công an trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên trên địa bàn tỉnh, bám sát sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn Cao Bằng, sự phối hợp hiệu quả các ngành, các cấp, các ban ngành, đoàn thể đã góp phần làm cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên đáp ứng yêu cầu đề ra. Nhiều cách làm, hình thức sáng tạo sinh động, phong phú phù hợp với từng nhóm đối tượng được áp dụng, cụ thể như sau:

- Với kiến thức chuyên môn và khả năng am hiểu pháp luật của đội ngũ tuyên truyền viên, trong đó lực lượng Đoàn thanh niên Công an tỉnh trực tiếp tổ chức nhiều chương trình phổ biến pháp luật về Hiến pháp, Bộ luật Hình sự, Luật phòng chống ma túy, Luật An toàn giao thông, Luật An ninh mạng, Luật bình đẳng giới, Luật Thanh niên Việt Nam, hội nhập quốc tế... thu hút hàng nghìn lượt đối tượng thanh, thiếu niên tham gia phong phú như: Tổ chức ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Lễ ra quân hưởng ứng Tháng An toàn giao thông, tổ chức các cuộc thi “Rung chuông vàng” tìn hiểu kiến thức pháp luật về các lĩnh vực an toàn giao thông, phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với tội phạm hình sự, ma túy, an ninh mạng, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, luật bình đẳng giới,… L:iên tục từ năm 2017 đến tháng 8/2022 Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức được trên **150** buổi giao lưu văn nghệ, truyền thông thu hút trên **130.000** lượt thanh niên, thiếu nhi tham gia; tổ chức cho 100% các cơ sở Đoàn ký giao ước thi đua, học sinh các trường THCS, THPT ký cam kết chấp hành luật giao thông đường bộ, duy trì hoạt động các đội thanh niên tình nguyện tham gia tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

- Phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh công cộng: Đoàn thanh niên Công an tỉnh thường xuyên tuyên truyền giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên trên fanpage Tuổi trẻ Công an tỉnh Cao Bằng, Truyền hình An ninh Cao Bằng,… Phối hợp với Truyền hình ANTV Cao Bằng thực hiện chuyên mục “Pháp luật và cuộc sống” tuyên truyền nhiều văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến thanh niên như Luật Hình sự, Luật phòng chống ma túy, Luật Thanh niên Việt Nam… thu hút đông đảo người theo dõi.

- Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc biên soạn và phát hành các loại tài liệu: Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã in và phát miễn phí hàng trăm nghìn tờ gấp pháp luật, cụ thể: **10.000** tờ gấp “Tìm hiểu về Luật phòng chống ma túy”; **12.000** tờ gấp “Một số quy định về Luật An toàn giao thông”; **8.000** tờ gấp “Tìm hiểu về các tội phạm lừa đảo qua điện thoại và không gian mạng”; phát trực tiếp tại các hội nghị, chương trình… làm tài liệu để các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị chủ động nhân rộng, triển khai tuyên truyền, phổ biến ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình và phát cho thanh, thiếu niến tại các trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh.

- Cùng với các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật truyền thống, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh rất chú trọng đến phương pháp, hình thức, nội dung tuyên truyền pháp luật cho từng đối tượng, góp phần vào sự chuyển biến về nhận thức, hành vi của thanh thiếu niên. Nổi bật là mô hình Câu lạc bộ “Thanh niên CAND tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật” gồm 05 thành viên là những đoàn viên thuộc các chi đoàn: Phòng cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Cao Bằng. Với mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của quần chúng Nhân dân nói chung và thanh thiếu niên nói riêng trong việc chấp hành và tuân thủ Pháp luật, thông qua hoạt động tuyên truyền cụ thể góp phần ngăn ngừa, phòng chống các hoạt động phạm tội. Bên cạnh đó xây dựng sân chơi bổ ích, lành mạnh cho thanh niên Công an tỉnh tiếp tục trau dồi, nâng cao kiến thức pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ và rèn luyện các kỹ năng tuyên truyền, thuyết trình và kỹ năng giao tiếp với Nhân dân. Câu lạc bộ đã biên tập bộ câu hỏi tìm hiểu Pháp luật về phòng chống ma túy, tội phạm hình sự, luật An toàn giao thông, An ninh mạng, bình đẳng giới, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ… triển khai tuyên truyền rộng khắp tại các trường học và các tổ chức đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung, bằng các cách thức phổ biến giáo dục pháp luật khác nhau, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức được nhiều hoạt động góp phần nâng cao ý thức của các đối tượng thanh, thiếu niên trong việc chấp hành và tuân thủ pháp luật, giúp điều chỉnh hành vi ứng xử của thanh thiếu niên phù hợp với quy định của pháp luật, với truyền thống đạo đức trong tất cả các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau, với gia đình, người thân và cộng đồng, góp phần cho xã hội thêm văn minh và tốt đẹp. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận thanh thiếu niên nhận thức pháp luật còn hạn chế, lười lao động, không có nghề nghiệp, sống buông thả, không có mục đích, thiếu ý thức trách nhiệm với gia đình, xã hội; đặc biệt là không tuân thủ pháp luật dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật, thậm chí có những trường hợp trong độ tuổi thanh niên vi phạm pháp luật hình sự đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy để góp phần xây dựng nên lớp thanh niên thế hệ mới với các giá trị *“Tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”*, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã chú trọng đến các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên đặc biệt là công tác giáo dục pháp luật như sau:

*Thứ nhất,* Cấp ủy, lãnh đạo địa phương cần quan tâm và nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trong giai đoạn hiện nay; xác định đây là nhiệm vụ của tất cả các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội.

*Thứ hai,* Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên phải được triển khai thực hiện sâu rộng, mang tính thường xuyên, liên tục, ổn định, bền vững; cần có những mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên thuộc nhóm đối tượng có biểu hiện và nguy cơ vi phạm pháp luật cao do dễ bị tác động bởi hoàn cảnh, điều kiện sống (như thanh thiếu niên sống tự do, bỏ học sớm, không có việc làm, thanh thiếu niên xuất thân từ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, thiếu sự chăm sóc, dạy dỗ…).

*Thứ ba,* Cần chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền bằng hình thức trực quan sinh động kết hợp với lý thuyết qua sách vở, bài giảng với thực tiễn cuộc sống để góp phần giáo dục ý thức đạo đức, hình thành nhân cách sống, ý thức tự giác và trang bị vốn kiến thức pháp luật nhất định cho thanh thiếu niên là học sinh.

*Thứ tư,* Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật đáp ứng yêu cầu, thực sự năng động, nhiệt tình, tâm huyết, nắm vững kiến thức pháp luật.

*Thứ năm,* Cần quan tâm bố trí kinh phí, cơ sở vật chất, điều kiện đủ để đáp ứng yêu cầu triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và điển hình tiến tiến trong công tác phổ biên, giáo dục cho thanh niên./.

**THÀNH ĐOÀN CAO BẰNG**

**ĐOÀN THANH NIÊN '' XUNG KÍCH THAM GIA XÂY DỰNG**

**ĐÔ THỊ VĂN MINH ''**

***Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội!***

***Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu!***

***Thưa toàn thể Đại hội!***

Hôm nay, tôi rất vinh dự được đại diện cho Đoàn thanh niên thành phố Cao Bằng tham luận tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Lời đầu tiên, cho phép tôi gửi đến quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt! Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Sau khi nghe nội dung báo cáo chính trị do Đoàn chủ tịch trình bày, tôi hoàn toàn nhất trí với các nội dung trong dự thảo báo cáo nhiệm kỳ và phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Sau đây, tôi xin được trình bày tham luận với chủ đề: Đoàn thanh niên "*Xung kích tham gia xây dựng đô thị văn minh*".

***Kính thưa Đại hội!***

Xã hội ngày càng phát triển, đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng cao thì yếu tố văn hóa, văn minh càng được coi trọng, đặc biệt là ở các đô thị, bởi lẽ văn minh là thước đo cơ bản của một đô thị hiện đại. Chính vì vậy, lĩnh vực đô thị tại thành phố Cao Bằng thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở vì mục tiêu xây dựng một đô thị Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp, phát triển theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững. Đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ đó, tuổi trẻ thành phố Cao Bằng quyết tâm phát huy vai trò của Đoàn viên thanh niên trong phong trào xây dựng đô thị văn minh với những hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên; định hướng, giáo dục nếp sống văn hóa trong thế hệ trẻ.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Thường vụ Thành đoàn đã triển khai tới 100% các đơn vị đoàn cơ sở và chi đoàn trực thuộc các nhóm nội dung và giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của thanh niên thành phố trong xây dựng đô thị văn minh: Hoạt động tuyên truyền giáo dục; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị; tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và phòng chống tệ nạn xã hội.

Hằng năm, các cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục lối sống, nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường; ký cam kết thực hiện nếp sống VMĐT; xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động “*Tuổi trẻ thành phố Cao Bằng tham gia xây dựng VMĐT*”; phổ biến tuyên truyền pháp luật; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho thanh, thiếu nhi… Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng VMĐT, các cấp bộ Đoàn toàn thành phố đã sân khấu hóa với các hội thi, hội diễn như “*Chúng em bảo vệ môi trường*”, “*Phòng chống ma túy*”, “*An toàn giao thông với mỹ quan đô thị*” … thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh, thiếu nhi và nhân dân tham gia; phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Nước thế giới; hưởng ứng Giờ Trái đất...

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên, hàng loạt các phong trào, các mô hình: “*Ngày thứ Bảy tình nguyện*”, “*Ngày chủ nhật xanh*”, mô hình “*Tuyến phố văn minh*”, “*Đoạn đường thanh niên tự quản*” của tuổi trẻ thành phố được xây dựng và nhân rộng. Từ các phong trào này, các tổ chức Đoàn trên địa bàn thành phố đã thực hiện trên **700** buổi vệ sinh tại khu dân cư, thu gom trên 10,5 tấn rác thải; nạo vét 3,5km kênh mương nội đồng; làm mới và tu sửa 10,5 km đường; tu sửa và xây mới 23 ngôi nhà nhân ái và nhà văn hóa; chăm sóc, chỉnh trang, vệ sinh 01 nghĩa trang liệt sỹ, 11 nhà bia; trồng trên 18.000 cây xanh các loại; duy trì 11 đội thanh niên tình nguyện chuyên sâu các lĩnh vực, tham gia bóc xóa hơn 2.000 quảng cáo, rao vặt trái phép gây mất mỹ quan đô thị và hàng trăm cột điện được quét sơn mang lại vẻ đẹp cảnh quan môi trường đô thị.

Cùng với các hoạt động vệ sinh môi trường, Thành đoàn đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hình thức phong phú. Phối hợp với Công an Thành phố tổ chức nói chuyện, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho thanh niên, tổ chức ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông. Duy trì 10 mô hình “*Cổng trường trật tự an toàn giao thông*” trong thanh niên khối trường học. Tổ chức gần 280 buổi ngoại khóa cho đoàn viên, hội viên, đội viên, học sinh, ô nhiễm môi trường, an toàn giao thông và đề xuất ý tưởng, giải pháp khắc phục…

Ngoài lực lượng chính là ĐVTN tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng VMĐT, đội viên, thiếu niên, nhi đồng cũng tích cực chung tay tình nguyện xây dựng môi trường bằng những việc làm phù hợp với lứa tuổi như: tham gia các phong trào “*Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực*”, “*Trường em xanh, sạch, đẹp*”; đảm nhận việc giữ gìn vệ sinh trường lớp, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh trong khuôn viên nhà trường; …

***Kính thưa Đại hội!***

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng việc phát huy vai trò của Đoàn viên thanh niên trong phong trào xây dựng đô thị văn minh vẫn còn một số điểm tồn tại, hạn chế như: Quy mô các chương trình còn nhỏ, lẻ chưa giải quyết được nhiều điểm nóng về môi trường, Một bộ phận ĐVTN, nhân dân còn thiếu chấp hành trong công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, giữ gìn trật tự an ninh - xã hội và an toàn giao thông. Vẫn còn một bộ phận thanh niên, thậm chí “đoàn viên” thiếu ý thức chấp hành các quy định chung của nhà trường, cơ quan, đơn vị, vi phạm các quy định, pháp luật của Nhà nước. Những điều đó gây ảnh hưởng tiêu cực đến phong trào xây dựng đô thị văn minh cũng như hình ảnh của người đoàn viên, thanh niên thành phố Cao Bằng.

Những tồn tại nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân về nguồn kinh phí còn hạn hẹp nên chưa tổ chức được nhiều chương trình quy mô, phủ sóng rộng khắp; đồng thời chưa có nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong việc tuyên truyền, giáo dục dẫn đến chưa tiếp cận được nhiều đối tượng Đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn.

Để Đoàn viên thanh niên thành phố Cao Bằng nói riêng, đoàn viên thanh niên tỉnh Cao Bằng nói chung thực sự phát huy vai trò của mình trong phong trào xây dựng đô thị văn minh, tôi xin đề xuất một số giải pháp như sau:

**Một là**, Các cơ sở Đoàn cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống. Quán triệt triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước tới đoàn viên thanh niên và nhân dân.

**Hai là**, Tiếp tục phát huy tinh thần xung kích của thanh niên, duy trì tổ chức các hoạt động ý nghĩa gắn với phong trào “Xây dựng văn minh Đô thị” như “Ngày Thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ Nhật xanh”. Đồng thời tiếp tục sáng tạo nhiều nội dung, hoạt động ý nghĩa, thiết thực khác; đổi mới trong cách thức thực hiện, áp dụng cách mạng 4.0 vào các hoạt động tuyên truyền, giáo dục để ngày càng có nhiều người dân được phổ biến và thực hiện tốt các quy tắc ứng xử văn minh đô thị.

**Ba là**, xây dựng, mở rộng các mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội dựa vào cộng đồng thông qua các ứng dụng di động, số hotline, hội, nhóm trên mạng xã hội… Giúp chính quyền có thêm nhiều kênh thông tin để nắm bắt kịp thời tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn để kịp thời xử lý, đảm bảo an toàn xã hội, là 1 trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại “đô thị văn minh”.

**Bốn là**, phối hợp với phòng Giáo dục thành phố tập trung giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho cấp học mầm non, tiểu học trên địa bàn, giúp các em thiếu nhi nhận biết được những hành vi đúng, đẹp và rèn luyện thành thói quen tốt, là người đội viên, đoàn viên tương lai gương mẫu và là người công dân thành phố Cao Bằng văn minh – thanh lịch - hiện đại.

**Năm là**, sáng tạo, đổi mới trong việc huy động nguồn lực từ cộng động, doanh nghiệp để thực hiện tốt các hoạt động, công tác đoàn với quy mô lớn và hiệu quả, tiếp cận được nhiều đối tượng Đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn.

***Kính thưa Đại hội!***

Trên đây là những ý kiến tham luận của tôi về chủ đề Đoàn Thanh niên ''*Xung kích tham gia xây dựng đô thị văn minh''*

Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, các đồng chí đã lắng nghe, xin kính chúc các quý vị đại biểu, các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

**HUYỆN ĐOÀN TRÙNG KHÁNH**

**ĐỒNG HÀNH VỚI THANH NIÊN TRONG ĐỒNG HÀNH**

**VỚI THANH NIÊN TRONG NÂNG CAO THỂ CHẤT,**

**ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ TINH THẦN**

***Kính thưa quý vị đại biểu,***

***Thưa Đại hội.***

Lời đầu tiên, cho phép tôi xin trân trọng gửi đến quý vị đại biểu, quý vị khách quý và đại biểu Đại hội lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Được sự cho phép của Đoàn chủ tịch, tôi rất vinh dự đại diện cho tuổi trẻ Trùng Khánh trình bày tham luận với chủ đề: “***Đồng hành với thanh niên trong nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần****”*

***Kính thưa các đồng chí!***

## Trong nhiệm kỳ vừa qua, việc triển khai chương trình đồng hành với thanh niên rèn luyện kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt hàng đầu trong công tác đồng hành với thanh niên. Hàng năm, thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao… 100% cán bộ Đoàn và hơn 15.000 ĐVTN có mặt tại địa bàn được tham gia, hưởng ứng các hoạt động ý nghĩa, tạo môi trường giúp thanh, thiếu nhi rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần, trau dồi kỹ năng sống… Các hoạt động được tổ chức với hình thức phù hợp, **hiệu quả, giúp thanh, thiếu nhi rèn luyện sự tự tin, vững vàng, chủ động hội nhập và tích cực tham gia các hoạt động xã hội**

Nhiều đơn vị đã có cách làm hay, sáng tạo như: xây dựng được nhiều đội văn nghệ xung kích, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng, câu lạc bộ khiêu vũ, dân vũ… Điều đáng nói, thông qua những ca khúc cách mạng ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, các đội, nhóm văn nghệ xung kích còn lồng ghép tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lòng yêu nước tới đông đảo giới trẻ.

Bên cạn đó tập luyện thể dục-thể thao (TDTT) thường xuyên giúp thanh, thiếu nhi rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực. Để phong trào tập luyện TDTT dần trở thành thói quen trong mỗi đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), các cấp bộ Đoàn, Hội trong huyện đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền, cổ động đoàn viên, thanh, thiếu nhi tự giác tập luyện TDTT. Hơn 200 ĐVTN đã tham gia Chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”, thực hiện Cuộc vận động “10.000 bước chân mỗi ngày”.

Các hoạt động giao lưu văn hóa-văn nghệ, TDTT trong cán bộ, đoàn viên, hội viên được triển khai mạnh mẽ, đặc biệt là vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Đảng, các tổ chức Đoàn, Hội. Các hoạt động diễn ra sôi nổi ở các cơ sở Đoàn, Hội với nhiều hoạt động phong phú như giải bóng đá thanh niên các xã: Cao Chương, Quang Hán, Khâm Thành,…; tổ chức các giải bóng đá nhi đồng; giao lưu văn nghệ, thể thao giữa các câu lạc bộ thanh niên tín đồ tôn giáo trên địa bàn huyện,…

Để khuyến khích đoàn viên, thanh, thiếu nhi tham gia tập luyện TDTT, rèn luyện sức khỏe, nhiều cơ sở Đoàn, Hội đã được Cấp ủy, chính quyền quan tâm, đầy tư xây dựng các công trình sân bóng đá, bóng chuyền cho thanh niên, các khu vui chơi cho thanh thiếu nhi tại các địa phương; hỗ trợ nhiều trang thiết bị phục vụ thanh thiếu nhi tập luyện TDTT.

Vào dịp nghỉ hè hằng năm, các Đoàn trường, Liên đội trường học đẩy mạnh việc trang bị kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội cho thanh, thiếu nhi thông qua các hoạt động ngoại khóa, lồng ghép trong các tiết học giáo dục công dân. Các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều lớp tập huấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tình bạn, tình yêu, giới tính; cách phòng, chống tệ nạn xã hội; các quy định pháp luật, kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy cho cán bộ, ĐVTN. Phối hợp với Trung tâm Hoạt động thanh, thiếu nhi tổ chức các lớp học và thành lập các câu lạc bộ năng khiếu hội họa, khiêu vũ, múa, thanh nhạc, võ thuật,... giúp các em rèn luyện thể lực, tự tin thể hiện năng khiếu của bản thân. Nhiều địa phương có phong trào cho con em đi học thêm các bộ môn năng khiếu khác như: bóng đá, cầu lông, bơi lội,…đạt nhiều thành tích cao trong toàn tỉnh.

Có thể nói, trong bối cảnh các sân chơi giải trí cho thanh, thiếu niên ở địa phương ta còn thiếu và chưa phát triển thì các hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ quần chúng đã góp phần không nhỏ trong việc tạo khí thế thi đua sôi nổi, hứng thú trong lao động, học tập, rèn luyện thể chất của thế hệ trẻ. Thông qua đó, các buổi sinh hoạt Đoàn cũng tránh được sự khô khan, cứng nhắc, đồng thời phát hiện được những nhân tố tích cực làm nòng cốt trong các đội văn nghệ, thể thao quần chúng của địa phương. Hoạt động này cũng góp phần giáo dục truyền thống, đạo đức, lý tưởng cách mạng, hướng thanh niên sống lành mạnh, sống đẹp và có ích cho gia đình, cộng đồng. Ngoài ra, mỗi hội thi, hội diễn, giao lưu còn là cơ hội để đoàn viên, thanh niên học hỏi, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và tinh thần đoàn kết, tập thể cao.

***Kính thưa Đại hội!***

Bên cạnh những kết quả đạt được thì trong nhiệm kỳ qua, chương trình đồng hành với thanh niên nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thầncòn có những khuyết điểm, hạn chế và khó khăn nhất định đó là: Vai trò tiên phong, nêu gương của cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong việc nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần ở một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu, chưa có nhiều hoạt động, mô hình hay được nhân rộng; Một số phong trào, chương trình trong thanh thiếu nhi hiệu quả chưa cao, chưa thực sự thu hút để đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Cơ sở vật chất, sân chơi dành cho đoàn viên thanh thiếu nhi còn hạn chế, chưa được đầu tư, chưa đáp ứng được so với nhu cầu của đoàn viên thanh niên và người dân.

***Kính thưa quý vị đại biểu, thưa Đại hội.***

Để đẩy mạnh chương trình đồng hành với thanh niên nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thầntrong cán bộ, đoàn viên thanh niên trong thời gian tới, tại Đại hội hôm nay tôi xin mạnh dạn đề xuất một số giải pháp sau.

*Thứ nhất*: Các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Tiếp tục tận dụng ưu thếcủa các công cụ, phương tiện truyềnthông hiện đại, mạng xã hội trong công tác quảng bá, tổ chức các hoạt động.

*Thứ hai,* Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền rà soát, đề xuất đầu tư các công trình, khu vui chơi, giải trí, xây dựng trung tâm hoạt động TTN cấp huyện để tạo sân chơi cho đoàn viên thanh niên.

*Thứ ba:* Đa dạng các loại hình hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao trong thanh niên. Nâng cao đời sống tinh thần của thanh niên, đặc biệt là thanh niên tín đồ tôn giáo, dân tộc thiểu số, thanh niên vùng sâu, vùng xa, biên giới.

*Thứ tư*: Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa thể thao của Đoàn; các giải thể thao cho thanh niên. Tập trung xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi, giải trí cho thanh niên.

***Kính thưa Đại Hội!***

Để kết thúc nội dung tham luận hôm nay, tôi xin được gửi đến quý vị đại biểu những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “*Dân cường thì nước thịnh*”*“Muốn lao động sản xuất tốt, công tác và học tập tốt thì cần có sức khoẻ. Muốn giữ sức khoẻ thì nên thường xuyên luyện tập TDTT. Vì vậy, chúng ta nên phát động phong trào TDTT cho rộng khắp”.* Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng cho hoạt động nâng cao thể chất nhằm đáp ứng nhu cầu to lớn của nhân dân và đất nước về sức khoẻ và phú cường. Do đó, tư tưởng “*Dân cường - nước thịnh*” là động lực hết sức quan trọng tạo nên thế và lực để phát triển. Mong rằng mỗi đại biểu Đại hội hôm nay sẽ là những người đi đầu, tiếp tục lan tỏa tinh thần học tập và làm theo lời Bác đến người xung quanh và cán bộ đoàn viên TN tỉnh nhà.

Một lần nữa, xin kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý, đại biểu Đại hội sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đã chú ý lắng nghe./.

**CHI ĐOÀN VNPT CAO BẰNG**

**PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN TRONG THAM GIA**

**CHUYỂN ĐỔI SỐ**

***Kính thưa: Đoàn chủ tịch Đại hội !***

***Kính thưa: Các Quý vị đại biểu ! Thưa toàn thể Đại hội !***

Hôm nay, tôi rất vinh dự được tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi tới các quý vị đại biểu, khách quý, các bạn đoàn viên thanh niên lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Được sự cho phép của Đoàn chủ tịch, tôi xin phép được trình bày tham luận với nội dung: ***“Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia Chuyển đổi số”.***

***Kính thưa các Quý vị đại biểu ! Kính thưa toàn thể Đại hội !***

Chúng ta hiện nay đang sống trong một thời kỳ mà con người gắn liền với các thiết bị IoT, kết nối với BigData, giao tiếp với AI, và lưu trữ dữ liệu trên các nền tảng Cloud… mọi thứ xung quanh cuộc sống của chúng ta đều là công nghệ mới có bước chuyển mình mạnh mẽ.

Trong thời điểm hiện nay, Đảng và Chính phủ đã có những định hướng đúng đắn và kịp thời nắm bắt sự dịch chuyển theo xu thế của thế giới. Đặc biệt tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, việc đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế đã được xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá. Thực hiện Quyết định số [749/QĐ-TTg](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-749-qd-ttg-2020-phe-duyet-chuong-trinh-chuyen-doi-so-quoc-gia-444136.aspx) ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 2769/KH-UBND ngày 10/11/2022 về Chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Một số chỉ tiêu trọng tâm cơ bản của tỉnh Cao Bằng đến năm 2030 như: 100% hồ sơ công việc tại cấp bộ, tỉnh; 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 70% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng. Hình thành các nền tảng dữ liệu mở phục vụ các ngành kinh tế trọng điểm dựa trên dữ liệu quốc gia; 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số; Mạng truyền số liệu chuyên dùng đến 100% UBND cấp xã; Hệ thống hội nghị truyền hình đến UBND cấp xã đạt tối thiểu 60%; Phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp quang; Phổ cập dịch vụ mạng di động 5G; Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%; Mục tiêu đến năm 2030, hình thành chính quyền số với hệ thống dịch vụ số đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; Kinh tế số đóng vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Xã hội số tiếp tục phát triển, đông đảo người dân được hưởng lợi ích từ công nghệ số. Tập trung chuyển đổi số một số lĩnh vực ưu tiên như: Y tế, giáo dục, nông nghiệp giao thông vận tải và logistics, tài nguyên và môi trường, du lịch.

***Kính thưa Đại hội!***

Trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021) và đón nhận huân chương Hồ Chí Minh, có nhấn mạnh: “*Thanh niên phải là những người xung phong đi đầu trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo; phải là những người đầu tiên, tích cực nhất trong hội nhập sâu rộng với thế giới”.*

Ngoài ra, trong buổi lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 - 2026 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ TTTT - Nguyễn Mạnh Hùng kêu gọi: *“Ngọn cờ đi đầu, đi tiên phong về chuyển đổi số phải được giao cho thanh niên. Chúng tôi có niềm tin vững chắc rằng sứ mệnh chuyển đổi số sẽ thay đổi thanh niên Việt Nam và thay đổi Việt Nam*. Ngọn cờ này đủ khát vọng để thanh niên sẵn sàng đi đầu, dấn thân, hi sinh. *Điều đáng quý nhất của thanh niên là không ngại sai, không ngại thất bại và vì thế mới dám khám phá các không gian mới.”*

Chuyển đổi số là cuộc cách mạng toàn dân, toàn diện. Vì thế, chỉ khi nào toàn bộ người dân sử dụng các nền tảng số, các ứng dụng số để phục vụ việc làm ăn, sinh hoạt hàng ngày thì khi đó chuyển đổi số mới thành công. Chỉ có sử dụng số mới tạo ra thị trường số, chỉ có sử dụng số thì mới có nền tảng số và ứng dụng số xuất sắc. Do đó, cách làm tốt nhất, hiệu quả nhất lúc này là xây dựng các tổ công nghệ số cộng đồng đến các thôn, tổ dân phố. Người làm tốt nhất nhiệm vụ này là thanh niên.

***Kính thưa Đại hội!***

# Mặc dù Chuyển đổi số đã, đang được tỉnh Cao Bằng thực hiện triển khai quyết liệt, bài bản và cụ thể. Điển hình cho việc tỉnh Cao Bằng dành nguồn lực ưu tiên cho Chuyển đổi số trong các cơ quan khối Đảng; Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa và Du lịch, Nông nghiệp và phòng chống thiên tai, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng - Giao thông vận tải, An ninh trật tự; Phát triển khu Kinh tế cửa khẩu thông minh, mở rộng giao thương qua kết nối số; thí điểm chuyển đổi số toàn diện tại một số địa phương cấp xã; Xây dựng mô hình thí điểm tổ dân phố và thôn nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh…Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay xếp hạng Bộ chỉ số chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng đang ở thứ hạng còn thấp. Xếp hạng chung 62 (theo xếp hạng của <https://dti.gov.vn/>). Trong đó:

# Xếp hạng thứ 62 về chỉ Chính quyền số

# Xếp thứ 61 về Kinh tế số

# Xếp hạng thứ 60 về chỉ số xã hội số

# Nhìn vào những con số này, các đồng chí đại biểu đoàn viên thanh niên ở đây đang có những suy nghĩ và hoài bão gì?

# Với tinh thần xung kích, sáng tạo đi đầu trong các hoạt động, phong trào của địa phương. Thời gian qua, tuổi trẻ tỉnh Cao Bằng đã luôn thực hiện tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, ngành, địa phương về các cơ chế, chính sách để việc chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh đạt hiệu quả cao. Phong trào đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hoạt động cải cách hành chính, nâng cao kỷ luật, kỷ cương công vụ đã lan tỏa rộng khắp tới các cấp, các ngành, các địa phương. Hằng năm, Tuổi trẻ toàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nói chung và chuyển đổi số nói riêng tới các cấp bộ Đoàn và ĐVTN thông qua các diễn đàn, tọa đàm, hội thảo chuyên sâu; đã phát động các phong trào thi đua như “Sáng tạo trẻ”, “Tuổi trẻ xung kích tham gia cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh”; ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân; cuộc vận động “Mỗi đoàn viên một ý tưởng sáng tạo”, “Đồng hành với thanh niên trong nghiên cứu khoa học và làm chủ khoa học công nghệ”;

# Lực lượng đoàn viên, thanh niên đã chủ động trong tham mưu thực hiện cũng như làm chủ các phần mềm quản văn bản và xử lý công việc; sử dụng thành thạo hệ thống thư điện tử công vụ, chữ ký số; tích cực tham gia xây dựng kho dữ liệu số hóa tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tham mưu xây dựng các cổng thông tin điện tử, chuyên trang thông tin điện tử của các cơ quan, doanh nghiệp…Đồng thời chủ động đăng ký và thực hiện nhiều công trình, phần việc trong chuyển đổi số, cải cách hành chính.

# Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật đã đạt được, việc chuyển đổi số trong phong trào Đoàn của tuổi trẻ tỉnh cũng còn những tồn tại, hạn chế như một bộ phận đoàn viên ngại thay đổi, chưa bắt kịp yêu cầu, xu thế mới trong lĩnh vực công nghệ; nhận thức của một bộ phận thanh niên về ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số còn hạn chế; quá trình ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số chưa đồng đều giữa các đối tượng đoàn viên và giữa các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc; quá trình cập nhật phần mềm quản lý đoàn viên còn chậm tiến độ; chưa có các dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên trên nền tảng Internet ….

***Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội***

Thời gian tới, để tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của tuổi trẻ tỉnh Cao Bằng trong công tác chuyển đổi số, cũng như tăng cường thực hiện chuyển đối số trong công tác Đoàn và PTTN, ĐVTN cần tập trung một số nhiệm vụ:

**Thứ nhất:** Chuyển đổi số trước tiên là phải chuyển đổi nhận thức trong đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức; phải nắm bắt được những khái niệm cơ bản, những quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đồng thời nắm bắt được các nội dung của chuyển đổi số. Lâu nay chúng ta vẫn thường xuyên nói về chuyển đổi số, tuy nhiên không phải ai cũng đã hiểu “ĐÚNG”, “ĐỦ” và “RÕ” nội dung của chuyển đổi số là gì. Phải để việc tham gia vào quá trình chuyển đổi số trở thành NHU CẦU của mỗi Đoàn viên thanh niên. Cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của chuyển đổi số. Tham mưu, xây dựng, triển khai Đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Cao Bằng giai đoạn 2022-2030”. Thực tế hiện nay cho thấy nhận thức và kỹ năng chuyển đổi số của một bộ phận cán bộ và người dân vẫn còn nhiều hạn chế, thậm chí ngay cả một số ít thanh niên cũng còn mơ hồ về khái niệm “chuyển đổi số”. Cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức để mỗi đoàn viên thanh niên phải là người tiên phong trong việc phát huy trách nhiệm nêu gương, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình ngay tại chính cơ quan, đơn vị trong việc tiếp cận, tham mưu, tổ chức thực hiện chuyển đổi số.

**Thứ hai:** Cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp Chuyển đổi số trong công tác và hoạt động của tổ chức Đoàn như: Ứng dụng Thanh niên Việt nam và Phần mềm Quản lý Đoàn viên, khai thác hết các quy trình, chức năng tiện ích mà các phần mềm và ứng dụng mang lại. Thúc đẩy các chương trình góp phần chuyển đổi số quốc gia như “Thanh toán không dùng tiền mặt”, “Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trong toàn thể Đoàn viên”. Thành lập các đội hình thanh niên xung kích, giao trách nhiệm cụ thể cho thanh niên trong các **tổ chuyển đối số cộng đồng** để tuyên truyền,hướng dẫn, tập huấn cho người dân, doanh nghiệp hiểu hơn về việc chuyển đối số, đồng thời hướng dẫn về các tiện ích, ứng dụng đang triển khai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Chủ động tham mưu, phối hợp với các địa phương và người dân tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản nhất đặc trưng lên các sàn giao dịch điện tử. Mỗi đoàn viên thực sự trở thành một hạt nhân lan tỏa kỹ năng số tới từng người dân giúp việc phổ cập kỹ năng số cho toàn cộng đồng sẽ là khả thi trong một tương lai gần nhất.

**Thứ ba**: Cần thường xuyên có các diễn đàn giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa các đơn vị, giữa cơ quan với doanh nghiệp, giữa tổ chức đoàn các tỉnh, khu vực để cán bộ, ĐVTN có nhiều cơ hội được tiếp cận, học hỏi và nhân rộng những mô hình tốt, những cách làm hay về nội dung Chuyển đổi số. Tổ chức các cuộc thi về công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số của đoàn viên, thanh niên. Tuyên dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp thúc đẩy sự nghiệp chuyển đổi số trong thanh niên.

**Thứ tư:** Thực trạng hiện nay cho thấy còn khá nhiều cơ sở Đoàn ở các địa phương còn thiếu máy tính và hạ tầng phục vụ công tác chuyển đổi số. Tại Đại hội này, tôi xin mạnh dạn đề xuất với cấp ủy chính quyền từ trung ương đến địa phương tạo điều kiện nâng cấp, bổ sung cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan đơn vị, đặc biệt là cấp xã, để lực lượng trí thức trẻ có thể phát huy tốt hơn khả năng chuyển đổi số của mình.

**Thứ năm:** Thường xuyên tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin nói chung và chuyển đổi số nói riêng cho các cán bộ, đoàn viên thanh niên trong các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Cổ vũ cán bộ, ĐVTN toàn tỉnh đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp sáng tạo, **nhất là khởi nghiệp trên nền tảng Internet**. Chú trọng vận động đoàn viên, thanh niên tích học tập, ứng dụng công nghệ thông tin và các phương pháp làm việc, phương pháp quản lý hiện đại để góp phần đẩy mạnh chuyển đối số tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trên đây là tham luận về ***“Phát huy vai trò thanh niên trong Chuyển đổi số”***. Đứng trước những kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, lực lượng đoàn viên thanh niên nói chung và lực lượng trí thức trẻ Cao Bằng nói riêng sẽ tiếp tục xung kích, tình nguyện, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy, lực lượng nòng cốt trên mặt trận mới, góp phần xây dựng quê hương, đất nước phát triển, trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo. Rất mong nhận được sự đóng góp, bổ sung ý kiến của các quý vị đại biểu, khách quý, các bạn Đoàn viên thanh niên để bản tham luận được hoàn thiện hơn.

Cuối cùng, thay mặt tuổi trẻ Đoàn viên thanh niên Đoàn khối CQ&DN xin kính chúc Quý vị đại biểu, khách quý, các bạn Đoàn viên thanh niên mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối tỉnh Cao Bằng thành công tốt đẹp !

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**CHI ĐOÀN VĂN PHÒNG UBND TỈNH**

**SỐ HOÁ HỒ SƠ VÀ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, HƯỚNG ĐI MỚI TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH**

***Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,***

***Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội!***

Thế giới đang trong giai đoạn của cách mạng công nghiệp lần thứ 4, một cuộc cách mạng công nghệ mới, đặc biệt khác với các cuộc cách mạng trước đây. Cũng như các cuộc cách mạng khác, “cách mạng số” phải chấp nhận sự “đập bỏ, hy sinh” những cái cũ, lạc hậu để có cái mới, phù hợp với quy luật phát triển và tiến hóa. Nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, tại Việt Nam, chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước, trong các ngành, lĩnh vực đã và đang diễn ra mạnh mẽ. Chính phủ và chính quyền các cấp đã và đang xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử, từng bước hướng tới phát triển Chính phủ số, Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Trong đó, tinh thần chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số là lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể và là động lực của chuyển đổi số; người dân, doanh nghiệp cũng phải tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Giảm bớt thủ tục hành chính (TTHC), thay đổi nhận thức từ nền hành chính công “một cửa cố định” đến “một cửa bất kỳ”, mọi lúc, mọi nơi, cung cấp thêm các dịch vụ công theo phương thức số (dịch vụ số) thân thiện, dễ dàng sử dụng, mang lại giá trị gia tăng cho người dân. Để làm được điều đó, dữ liệu số là tài nguyên quan trọng, được chia sẻ một cách tối đa trong các cơ quan nhà nước phục vụ người dân, doanh nghiệp theo hướng người dân, doanh nghiệp chỉ cần cung cấp một lần đối với một loại dữ liệu khi thực hiện các TTHC. Dữ liệu số được pháp lý hoá để có giá trị như dữ liệu truyền thống. Vì vậy, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đang là nhiệm vụ, yêu cầu cấp bách để tạo ra dữ liệu số - tiền đề cho việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 đã khẳng định mục tiêu chung*“tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp,* ***hiện đại****, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính,* ***phục vụ nhân dân”***. Thực hiện nội dung cải cách thủ tục hành chính theo hướng *“đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, trên các phương tiện khác nhau”;* hoàn thành mục tiêu “*năm 2021, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 40%, 30%, 20%, 15%; giai đoạn 2022 - 2025, mỗi năm tăng tối thiểu 20% đối với mỗi cấp hành chính cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử”.* Như vậy, có thể nói, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tạo “tài nguyên số” phục vụ giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử đang là hướng đi mới được Chính phủ, chính quyền các cấp xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030.

***Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội***

Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Chủ tịch UBND và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; trong đó có nhiệm vụ về kiểm soát TTHC, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Văn phòng UBND tỉnh hiện có 07 phòng, ban, 03 đơn vị trực thuộc, 01 đơn vị hành chính đặc thù. Về hoạt động đoàn thể, Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh là một trong các tổ chức đoàn thể nòng cốt, với hơn 30 đoàn viên, có phẩm chất đạo đức tốt, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với chức trách, nhiệm vụ được giao, nhiệt tình tham gia các hoạt động của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể quần chúng phát động. Đoàn viên Chi đoàn luôn là lực lượng đi đầu trong tham mưu triển khai các nhiệm vụ được giao; trong đó có nhiệm vụ về chuyển đổi số nói chung, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận một cửa các cấp nói riêng.

Triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số, cải cách hành chính, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh, đoàn viên Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh công tác tại phòng Khoa giáo - Văn xã, Trung tâm Phục vụ Hành chính công và các phòng, ban đơn vị liên quan đã tích cực, chủ động phát huy tinh thần, trách nhiệm, tích cực phối hợp với các Sở, Ban ngành tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1794/KH-UBND ngày 21/7/2022 về thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Trong đó, Kế hoạch đã xác định nội dung, giải pháp, lộ trình triển khai số hóa kết quả giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị trong giai đoạn 2021-2025, giao nhiệm vụ cho cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện. Đây là bước để chính quyền các cấp số hóa hồ sơ, tạo dữ liệu số, phục vụ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 Ban hành Kế hoạch thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh nhằm thúc đẩy người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nộp hồ sơ, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; tham gia vào quá trình chuyển đổi số, sử dụng dữ liệu số. Song song với đó, tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh nhằm hình thành mạng lưới tới tận cơ sở để đưa các nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến với người dân. Tổ công nghệ số cộng đồng có sự tham gia của đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm nòng cốt; đây được xác định là *“những người trẻ, có kiến thức về công nghệ thông tin, có kỹ năng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số”*.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, trong 08 tháng đầu năm 2022, đoàn viên Chi đoàn là chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC đã tham mưu kiểm soát, trình ban hành 22 Quyết định công bố danh mục TTHC. Đồng thời, tích cực tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban ngành, UBND các cấp thực hiện số hóa hồ sơ TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành công và Bộ phận Một cửa các cấp; triển khai các giải pháp thúc đẩy người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Phát huy tính xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, đoàn viên là chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tham mưu Lãnh đạo đơn vị phát động đợt thi đua "Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thuyết phục người dân và doanh nghiệp tham gia nộp hồ sơ trực tuyến" ngay tại Trung tâm. Đợt thi đua nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC, góp phần cải thiện chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số Năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh.

Với những kết quả như trên, Văn phòng UBND tỉnh đang là một trong những đơn vị đi đầu trong tham mưu triển khai số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC, tạo hướng đi mới, hiệu quả trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, đây mới là những kết quả bước đầu, kết quả cải cách hành chính, cải cách TTHC, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh vẫn còn rất hạn chế. Thứ hạng Chỉ số Cải cách hành chính, Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Cao Bằng vẫn còn nằm trong nhóm thấp của cả nước. Để cải thiện các chỉ số này, đẩy mạnh cải cách TTHC theo hướng hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, nâng cao sự hài lòng của người dân với sự phục vụ của cơ quan nhà nước là một giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện được nhiệm vụ này, cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, trong đó Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là lực lượng nòng cốt, tiên phong. Các cấp, các ngành cần xác định quan điểm đây “không phải việc của riêng ai”, cần sự đồng lòng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị.

***Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội***

Để nâng cao hiệu quả công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp, đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số, cần thực hiện một số giải pháp đồng bộ sau đây:

*Một là*, cần có sự quyết liệt chỉ đạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Theo đó, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, cá nhân tiến hành rà soát, phân loại, kiểm đếm số lượng hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC thuộc phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương; phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, giải đáp các cơ quan thực hiện TTHC trong quá trình thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Mỗi cơ quan thực hiện số hóa, tạo dữ liệu hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC của đơn vị mình, kết nối, chia sẻ thông qua Kho dữ liệu của tỉnh, tạo ra nguồn dữ liệu dùng chung cung cấp cho người dân và doanh nghiệp; đảm bảo người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp thông tin thủ công, nhiều lần cho cơ quan nhà nước, đơn vị cung cấp dịch vụ, cũng như có thể thực hiện các dịch vụ công trực tuyến hoàn toàn trên môi trường mạng qua một ứng dụng duy nhất, không phải đến trực tiếp tại điểm cung cấp dịch vụ hành chính công.

*Hai là*, phát huy tinh thần tập thể, nâng cao trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Cải cách luôn là việc khó, cải cách để phục vụ người dân, doanh nghiệp càng là nhiệm vụ khó khăn. Vì vậy, cần sự đồng lòng, quyết tâm của tập thể cơ quan, đơn vị. Đồng thời, cần có giải pháp để nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, đặc biệt cán bộ, công chức trẻ trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

*Ba là*, Đoàn viên thanh niên - cán bộ, công chức trẻ phải là lực lượng nòng cốt, sáng tạo, xung kích, tiên phong trong công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách TTHC nói riêng, đặc biệt là công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC. Thế mạnh của đoàn viên thanh niên là sức trẻ, sự sáng tạo, có kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin. Vì vậy, việc triển khai các mô hình, phong trào xung kích “Tuổi trẻ với công tác cải cách hành chính”, “Tuổi trẻ với chuyển đổi số”... để phát huy các thế mạnh của lực lượng này rất hiệu quả. Đặc biệt, cần huy động sự tham gia tích cực của các đoàn viên, thanh niên làm nòng cốt trong các Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, xóm, tổ dân phố để tạo được mạng lưới hỗ trợ người dân đến tận cơ sở.

*Bốn là*, huy động nguồn lực, sự tham gia tích cực từ các doanh nghiệp viễn thông, đặc biệt là các đoàn viên, thanh niên trong các cơ sở Đoàn doanh nghiệp. Đây sẽ là lực lượng tham gia hỗ trợ về kỹ thuật, kỹ năng cho các đơn vị, địa phương thực hiện công tác số hóa dữ liệu, hồ sơ một cách hiệu quả, nhanh chóng.

Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ đã khẳng định quan điểm *“Cải cách hành chính phải xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp”.* Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đang là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong thực hiện nội dung cải cách TTHC, hướng tớiphục vụ người dân, doanh nghiệp; góp phần đạt mục tiêu đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số. Hy vọng, với vai trò, nhiệm vụ được giao, tính xung kích, sáng tạo, từng cá nhân đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục nỗ lực, phát huy trí tuệ, trách nhiệm tham gia triển khai có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong thời gian tới.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

**BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH CAO BẰNG**

**PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN, ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN TRONG PHỐI HỢP VỚI LỰC LƯỢNG ĐỊA PHƯƠNG THAM GIA**

**BẢO VỆ AN NINH BIÊN GIỚI**

*Kính thưa Đoàn chủ tịch!*

*Thưa các đ/c đại biểu!*

*Thưa toàn thể Đại hội!*

Được sự cho phép của Đoàn Chủ tịch, thay mặt cán bộ, ĐVTN BĐBP tỉnh, tôi xin phát biểu tham luận về chủ đề *“Phát huy vai trò của tổ chức đoàn, đoàn viên thanh niên trong phối hợp với lực lượng địa phương tham gia bảo vệ an ninh biên giới”.*

*Thưa các đồng chí!*

Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 333,125 km, có 634 mốc, từ Mốc quốc giới số 520 đến 962, tiếp giáp khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. Trên địa bàn khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng có 40 xã, thị trấn thuộc 07 huyện biên giới.

Lực lượng ĐVTN BĐBP Cao Bằng chiếm 43% tổng quân số đơn vị BĐBP tỉnh Cao Bằng, sinh hoạt tại 18 chi đoàn, đoàn cơ sở. Với đặc thù công tác tại những địa bàn khó khăn, vùng xa, biên giới, hoạt động phân tán nhỏ lẻ, thường xuyên tiếp xúc với nhiều loại đối tượng, các tệ nạn xã hội và mặt trái của cơ chế thị trường, cán bộ, ĐVTN các đơn vị BĐBP tỉnh thường xuyên phải đối mặt với nhiều thách thức vô cùng khó khăn, gian khổ, song vẫn luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng BĐBP, luôn luôn giữ vững tư tưởng, đề cao phẩm chất của người quân nhân cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân.

Phát huy vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong giai đoạn 5 năm từ 2017-2022, Cán bộ, ĐVTN đã tích cực khắc phục khó khăn, phát huy vai trò xung kích, thường xuyên tuần tra, bảo vệ vững chắc hệ thống đường biên, cột mốc, chủ quyền biên giới quốc gia; kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý và ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế biên giới; làm tốt nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh, giám sát xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu; tham mưu và tham gia thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại biên phòng thường xuyên bám nắm tình hình biên giới, địa bàn, nắm chắc các yếu tố tình hình, nhất là tình hình hoạt động của phía đối diện, tình hình địa bàn, các loại đối tượng; tham gia đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Cụ thể:

- Trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia:Tham gia trên 8.900 cuộc tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc với trên 52.000 lượt CBCS tham gia (ĐVTN chiếm khoảng 50% quân số); tham gia làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 123.401 lượt người, 52.724 lượt phương tiện, đảm bảo hệ thống đường biên, mốc quốc giới nguyên vẹn.

- Trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm: Tích cực vận động nhân dân tố giác tội phạm, bắt vượt biên 1.614 vụ/14.838 người; tội phạm ma túy: Tham gia đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, xử lý 289 vụ/351 đối tượng; thu giữ số lượng lớn tang vật, điển hình như: 20.868,165g hêrôin, 5.953,52g MTTH, 14.980 cây thuốc phiện, 2.222,31g ma túy đá, 46 xe máy, 193 ĐTDĐ cùng nhiều tang vật khác; xử lý VPHC 1819 vụ/ 15.971 đối tượng; thu giữ, xử lý tang vật: 20.420 kg pháo nổ; 43.150 bao thuốc lá; 11.795 kg đồ đông lạnh; 3.759,2 kg gà vịt; 1832kg xúc xích; 1.089.810 khẩu trang; 218 máy đo thân nhiệt; 3150 bộ KIT Test Covid-19; 51kg ngà voi; 25 tấn gỗ... cùng nhiều tang vật khác, thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền trên 30 tỷ đồng (30.022.500.000đ).

- Đặc biệt trong hơn 2 năm thực hiện nhiệm vụ kép-vừa quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vừa phòng chống dịch Covid-19, mặc dù trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đường sá đi lại khó khăn, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhưng với quyết tâm “Chống dịch như chống giặc”, gần 300 lượt cán bộ, ĐVTN BĐBP Cao Bằng và hàng nghìn đồng chí cán bộ, dân quân, công an xã, y tế thôn bản đã xung kích tham gia trực 24/24h tại các tổ, chốt phòng chống dịch Covid-19 dọc tuyến biên giới dài 333,125km; tham gia phát hiện bắt giữ 56 vụ/116 đối tượng/ xử lý14.838 công dân liên quan đến tội phạm môi giới xuất nhập cảnh trái phép; thu dung gần 40.000 công dân Việt Nam/ xử phạt VPHC nộp ngân sách Nhà nước trên 25 tỷ đồng (25.061.500.000đ); ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào địa bàn, bảo vệ an toàn cho tính mạng, sức khỏe của nhân dân. Hình ảnh những người chiến sĩ Biên phòng, Công an, Dân quân ngày đêm dầm mưa, dãi nắng, ăn lán, ngủ rừng bám trụ trên biên giới, đoàn viên, thanh niên, cán bộ y tế tham gia cứu chữa, tiếp tế cho bệnh nhân Covid-19... là những hình ảnh đẹp của sự đoàn kết, phối hợp giữa các lực lượng.

Trong công tác xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, ĐVTN BĐBP đã chủ động phối hợp chặt chẽ với ĐVTN, các lực lượng... và toàn thể nhân dân các dân tộc ở khu vực biên giới, đặc biệt là tuổi trẻ thuộc tất cả mọi thành phần, tầng lớp trong xã hội để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng, củng cố thế trận biên phòng toàn dân, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

*Kính thưa Đại hội!*

Để góp phần phát huy tốt hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp giữa đoàn viên, thanh niên BĐBP và các lực lượng địa phương trong bảo vệ an ninh, an toàn ở khu vực biên giới, tại Đại hội, Đoàn Thanh niên BĐBP Cao Bằng xin đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

*Một là,* phải tích cực bồi dưỡng, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên BĐBP cũng như các lực lượng địa phương hiểu được, trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là trách nhiệm của mọi công dân. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị lực lượng vũ trang và cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể địa phương không ngừng đổi mới biện pháp giáo dục, kết hợp giữa phương pháp giáo dục truyền thống và các phương pháp trực quan, thực tế, nhằm thúc đẩy sự chuyển biến trong nhận thức thành hành động của đối tượng được truyền đạt mà chủ yếu chính là cán bộ trẻ và đoàn viên, thanh niên.

*Hai là,* từng cán bộ, đoàn viên cần phát huy tính tự giác, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, xác định rõ mục tiêu và động cơ phấn đấu gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị-quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới.

*Ba là,* tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ trướng Chính phủ về việc “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, thành lập, củng cố kiện toàn, duy trì các tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới, giữ gìn ANTT ở khu vực biên giới đạt hiệu quả thiết thực. Khuyến khích các tổ chức đoàn và các ban ngành, đoàn thể địa phương tích cực nghiên cứu, áp dụng mới các mô hình, phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, an toàn ở khu vực biên giới có hiệu quả, phù hợp với tình hình địa bàn, vị trí địa lý, quy mô khu vực dân cư ở biên giới. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền về nhiệm vụ phối hợp giữa các lực lượng. Phát huy tối đa hiệu quả của các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội (Facebook, Zalo...), đẩy mạnh lan tỏa những hành động đẹp, hình ảnh tích cực về công tác bảo vệ an ninh biên giới một cách chân thực, thường xuyên nhất tới cuộc sống của nhân dân.

*Bốn là*, tăng cường các hoạt động phối, kết hợp giữa thanh niên BĐBP và các lực lượng địa phương ở KVBG tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo. Xác định rõ nhiệm vụ phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh, quốc phòng là hai nhiệm vụ chiến lược, song song. Thông qua các hoạt động tình nguyện, các tổ chức đoàn thuộc BĐBP tỉnh tiếp tục hưởng ứng có hiệu quả các Phong trào, các mô hình giúp dân tiêu biểu như “BĐBP Cao Bằng chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng”... góp phần ổn định cuộc sống người dân, tạo tiềm lực hỗ trợ BĐBP trong quản lý, bảo vệ biên giới.

*Năm là,* sự quan tâm, tạo điệu kiện của cấp ủy, chỉ huy, lãnh đạo các cấp-không ngừng dẫn dắt, giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi nhất về mọi mặt để thanh niên được cống hiến và hưởng lợi, để thanh niên được đóng góp công sức của mình vì sự nghiệp chung-sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Trên đây là nội dung tham luận của Đoàn Thanh niên BĐBP Cao Bằng tại Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027.

*Cuối cùng, xin kính chúc các đồng chí đại biểu luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công rực rỡ.*

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**ĐOÀN TN THỊ TRẤN NGUYÊN BÌNH, HUYỆN NGUYÊN BÌNH**

**ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI PHONG TRÀO SÁNG TẠO TRẺ**

*Kính thưa Đoàn chủ tịch!*

*Kính thưa quý vị đại biểu!*

*Kính thưa Đại hội!*

Được sự cho phép của Đoàn chủ tịch phát biểu tại Đại hội, qua nghiên cứu các văn kiện trình tại Đại hội, tôi thể hiện sự đồng tình, nhất trí cao và để làm rõ hơn những nội dung trong văn kiện, thay mặt cho tuổi trẻ thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình phát biểu tham luận với nội dung *“Đẩy mạnh triển khai phong trào sáng tạo trẻ”.*

*Kính thưa Đại hội!*

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của các ban, ngành đoàn thể và sự đồng hành của đoàn viên thanh niên trên địa bàn, phong trào sáng tạo trẻ đã diễn ra sôi nổi, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực và sâu rộng.

**Xác định phong trào Tuổi trẻ sáng tạo là một trong 3 phong trào hành động cách mạng trọng tâm của Đoàn, thời gian qua, BCH Đoàn thị trấn Nguyên Bình đã tập trung triển khai với mục đích khơi dậy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, đồng thời phát huy vai trò cầu nối của tổ chức đoàn nhằm hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, qua đó góp phần phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ địa phương.**

Thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” giai đoạn 2018 – 2022, BCH Đoàn thị trấn Nguyên Bình đã cụ thể hóa phong trào Tuổi trẻ sáng tạo thành cuộc vận động “Mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi một ý tưởng, sáng kiến sáng tạo” thông qua các hoạt động như: Diễn đàn, tọa đàm về sáng tạo trong các đối tượng, lĩnh vực; ngày hội, hội thi, cuộc thi ý tưởng sáng tạo và đăng tải các nội dung tuyên truyền, giới thiệu những mô hình điển hình, gương cá nhân, tập thể có ý tưởng, giải pháp sáng tạo trên các phương tiện truyền thông của đoàn, các trang mạng xã hội như facebook, zalo… Đồng thời, định hướng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về mục tiêu, cách thức tham gia phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, tạo điều kiện cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên đề xuất ý tưởng, sáng kiến sáng tạo và tích cực phối hợp với các tổ chức, cá nhân có những giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ nhằm cụ thể hóa các ý tưởng, sáng kiến trở thành hiện thực. Thông qua phong trào, niềm đam mê nghiên cứu khoa học trong giới trẻ được hình thành, khơi dậy, góp phần tạo môi trường thuận lợi để thanh, thiếu niên từng bước tiếp cận, làm chủ các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, hiện đại. Phong trào hướng vào nhiều đối tượng như thanh niên khối công chức, viên chức, thanh niên trường học, nông thôn…

Cụ thể, đoàn viên thanh niên công chức, viên chức đã thực hiện nhiều đề tài, dự án, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong các lĩnh vực giảng dạy, học tập, cải cách thủ tục hành chính, lao động sản xuất, kinh doanh... góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả của các cơ quan, đơn vị. Trong nhiệm kỳ, BCH Đoàn đã phối hợp thực hiện Đề án “Hệ tri thức Việt số hóa”, hoàn thành thu thập dữ liệu bản đồ số; đoàn viên thanh niên khối trường học có nhiều hoạt động sáng tạo đồ dùng dạy học, hỗ trợ học tập, tổ chức báo cáo chuyên đề, xây dựng mô hình học tập mới. Tiếp tục duy trì và thành lập mới các CLB học tập, CLB sở thích nâng cao năng lực nghiên cứu và thực hành nghề, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Theo đó, đoàn viên chi đoàn giáo viên duy trì việc nâng cao khả năng tự học, tự trau dồi chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với yêu cầu mới. Nhiều giáo viên trẻ nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Một số giáo viên giỏi tham gia hướng dẫn và có học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng đã có hơn 300 sản phẩm dự thi. Đi đầu trong ứng dụng KHKT vào sản xuất, đoàn viên thanh niên nông thôn tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao KHKT nhằm tạo ra các mô hình kinh tế hiệu quả. Chọn cử ĐVTN tham gia các lớp tập huấn chuyển giao KHKT trong trồng trọt, chăn nuôi cấp tỉnh, huyện thu hút đông đảo ĐVTN nông thôn tham gia; Qua thực tế cho thấy, các mô hình được hộ gia đình thanh niên thực hiện hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, vươn lên làm giàu, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Với phương châm “Mỗi đoàn viên thanh niên là một ý tưởng sáng tạo, mỗi chi đoàn là một hộp thư ý kiến, mỗi cơ sở Đoàn là một vườn ươm sáng tạo”, từ năm 2017 đến nay, tuổi trẻ thị trấn đã đăng ký và tham gia thực hiện trên 30 công trình, phần việc thanh niên.

Có thể nói, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” đã khuyến khích cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh, … khai thác nguồn thông tin, kiến thức qua internet, các diễn đàn của thanh niên trên các website; đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ học tập và các hoạt động đăng ký phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở nhiều đối tượng thanh niên. Thông qua phong trào, đoàn viên thanh niên khẳng định được vai trò xung kích của tuổi trẻ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

*Kính thưa Đại hội!*

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận và thực sự trăn trở vì hiện nay vẫn còn một bộ phận đoàn viên, thanh niên chưa hiểu rõ về phong trào sáng tạo trẻ, việc triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” chưa được triển khai đồng đều, chưa phát huy được mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên; ý tưởng mới, sáng tạo của thanh niên chưa nhiều. Do trên địa bàn thị trấn trên 50% lực lượng đoàn viên thanh niên sinh sống chủ yếu ở khu vực xóm vùng cao, trình độ nhận thức còn nhiều hạn chế trong việc tiếp cận thông tin, đoàn viên thanh niên chưa mạnh dạn đưa ra các ý tưởng sáng tạo; Ý tưởng còn mang tính cá nhân chưa được triển khai sâu rộng trong đoàn viên thanh niên để áp dụng vào thực tiễn.… Những khó khăn, thách thức đó đã ảnh hưởng đến công tác thực hiện phong trào sáng tạo trẻ trên địa bàn.

# Từ thực tiễn trong quá trình thực hiện phong trào sáng tạo trẻ tôi xin được nêu ra một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” như sau:

# Thứ nhất, cần có sự triển khai đồng đều phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” đến các đơn vị, tổ chức đoàn để phát huy được mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên trong toàn tỉnh.

# Thứ hai, công tác tuyên truyền thực hiện các phong trào cho đoàn viên, thanh niên cần bám sát chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng và sự chỉ đạo, lãnh đạo của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy Đảng, Chính quyền cùng cấp. Để nâng cao hiệu quả công tác thực hiện các phong trào cho thanh niên trong thời gian tới cần đặc biệt chú ý đến đội ngũ cán bộ Đoàn làm công tác tuyên truyền giáo dục cho thanh niên.

# Thứ ba, cần kiên trì các hình thức triển khai các phong trào đoàn có hiệu quả cao, trong đó xác định giáo dục thông qua phong trào hành động cách mạng, qua việc nêu gương, nhân rộng các điển hình, thông qua hệ thống báo chí và mạng xã hội là những phương thức triển khai nổi bật, hiệu quả, tiếp tục duy trì triển khai đạt hiệu quả cao hơn. Để triển khai thành công công tác này thì việc các cấp bộ Đoàn chủ động sáng tạo, đổi mới các hình thức giáo dục mới, sinh động, hấp dẫn; theo sát thực tiễn cuộc sống, phù hợp với từng đối tượng.

# Thứ tư, phải tăng cường công tác tuyên truyền về vai trò của đoàn viên thanh niên trong việc phát triển kinh tế - xã hội để mỗi đoàn viên, thanh niên đều có ý thức trau dồi về năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống để cống hiến hơn nữa cho xã hội.

# Thứ năm, bên cạnh sự nỗ lực của mỗi đoàn viên, thanh niên để phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” phát huy hơn nữa trong thời gian tới cần nhân rộng mô hình các nhóm, câu lạc bộ khoa học kỹ thuật trẻ, giúp cho đoàn viên, thanh niên phát huy được sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, áp dụng và sáng tạo khoa học kỹ thuật trong sản xuất và đời sống để nâng cao “năng suất - chất lượng - hiệu quả”.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của tuổi trẻ, tin tưởng rằng trong thời gian tới, phong trào sáng tạo trẻ trong thanh niên Cao Bằng sẽ đạt được nhiều thành công góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

*Kính thưa Đại hội!*

Trên đây là ý kiến tham luận của Tuổi trẻ thị trấn Nguyên Bình đóng góp vào văn kiện trình tại Đại hội.

Xin kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**ĐOÀN TRƯỜNG CĐSP CAO BẰNG**

**PHONG TRÀO HỌC TẬP, RÈN LUYỆN, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN**

*Kính thưa các quý vị đại biểu,*

*Thưa toàn thể Đại hội!*

Có người từng ví sự học giống như tấm bản lề mở ra cánh cửa - khép lại phần bóng tối và mở ra ánh sáng của tri thức. Nếu được đặt một câu hỏi chung nhất cho những người thành đạt: "Làm thế nào anh, chị đạt được thành công như thế?" thì chắc câu trả lời sẽ có một điểm chung - đó là nhờ học tập, học từ nhà trường và học từ cuộc sống. Học tập là yếu tố đầu tiên, là chìa khoá đưa con người tới thành công.

Khối lượng tri thức nhà trường đưa tới cho mỗi học sinh sinh viên là như nhau. Nhưng cũng chừng ấy đơn vị tri thức, có người biết sàng lọc, chưng cất, nhào nặn thêm để cho phong phí hơn và thành của mình; có người lại để cho dòng chảy ấy trôi đi và không lắng lại chút gì. Điều đó tuỳ thuộc vào ý thức của từng người. Có thể nói học tập, sáng tạo là chìa khoá của thành công, nhưng liệu tất cả mọi người đã biết nắm bắt lấy chìa khoá đó? Trong khuôn khổ hạn hẹp của bài tham luận này, chúng tôi chỉ xin đề cập tới hai vấn đề:

*Thứ nhất, làm thế nào để thế hệ trẻ hiện nay thấy được Thanh niên Việt Nam phải đi đầu trong xã hội học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học.*

*Thứ hai, làm thế nào Thanh niên có thể đi đầu trong xã hội học tập, rèn luyện nghiên cứu khoa học.*

Nửa thế kỷ trước, Bác Hồ dạy: "Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em". Giờ đây lời dạy của Bác cũng là mong ước thiết tha của toàn dân, của Đảng và Nhà nước ta. Đảng ta luôn khẳng định vai trò quyết định của thế hệ trẻ đối với quá trình xây dựng và phát triển đất nước, luôn đặt niềm tin vững chắc vào thanh niên, vào sinh viên và không ngừng cổ vũ các bạn ra sức phát huy mọi tiềm năng sáng tạo để gánh vác những nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang và hoàn thành tốt những nhiệm vụ đó. Mặt khác quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là môi trường thuận lợi để thanh niên chúng ta có thể học tập, rèn luyện đạt kết quả tốt nhất. Mọi hứa hẹn thành đạt, cống hiến, trưởng thành đang trong tay chúng ta, nếu tất cả đều quyết tâm vươn lên không ngừng, vượt qua khó khăn, thử thách bằng ý chí quật cường, tài năng sáng tạo, trí tuệ của con người Việt Nam, sinh viên Việt Nam. Chúng ta cần luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ: "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Chúng ta đều biết rằng, một quốc gia mà thanh niên hưng thì quốc gia hưng, thanh niên mạnh thì quốc gia mạnh. Thời thanh niên là thời hoàng kim của đời người. Nhiều phát hiện và phát minh quan trọng của các nhà khoa học đều nảy sinh vào thời kỳ thanh niên tràn đầy nhựa sống. Edixơn năm 29 tuổi đã phát minh ra máy ghi âm, khi 31 tuổi đã phát minh ra đèn điện ; Bell 29 tuổi phát minh ra điện thoại ; Anhxtanh 26 tuổi đưa ra thuyết tương đối nghĩa hẹp; Mác - Ăngghen khi đưa ra “tuyên ngôn cộng sản” là 30 tuổi và 28 tuổi. Chúng ta muốn theo kịp nhịp bước của tiến bộ khoa học - kỹ thuật thế giới, thì cần phải không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, trở thành những nhân tài trẻ tuổi ưu tú. Không có lý do gì thế hệ sinh viên và những trí thức trẻ ngày nay, trong điều kiện thuận lợi hơn cha anh mình lại không ra sức tranh thủ thời gian để học tập, rèn luyện, góp phần đưa nước nhà phát triển về mọi mặt với trách nhiệm và tinh thần tự giác cao nhất. Thế hệ trẻ chúng ta phải là một bộ phận của lực lượng đi đầu trong quá trình xây dựng xã hội học tập, góp sức đưa trình độ học vấn của thanh niên và nhân dân nước ta ngày càng lên cao ngang tầm đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng.

Ở vấn đề thứ hai, có thế thấy rằng: để Thanh niên có thể đi đầu trong xã hội học tập, nghiên cứu khoa học, chúng ta không thể dừng lại ở việc hô hào, cổ động là xong (mặc dù đây là bước khởi động cho mọi phong trào). Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững”

Có thể nói, hoạt động NCKH là một lĩnh vực rất tốt để cán bộ giảng viên trẻ, ĐVTN tham gia để tự khẳng định mình. Nhận thức được vấn đề này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường CĐSP Cao Bằng trong những năm qua đã đề ra những mục tiêu và giải pháp cụ thể nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, cán bộ đoàn viên sinh viên trong NCKH tại nhà trường góp phần phát huy tốt các phong trào cách mạng do các cấp bộ đoàn triển khai.

NCKH đối với giảng viên giúp GV nâng cao hiểu biết chuyên môn, say mê với lĩnh vực kiến thức mình đang giảng dạy từ đó giúp truyền lửa và nhiệt huyết cho sinh viên. Nghiên cứu khoa học đối với sinh viên là sân chơi bổ ích giúp các em áp dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống, học đi đôi với hành; tiếp cận, làm quen với phương pháp, kỹ năng NCKH, tạo sự tự tin, tìm tòi và sáng tạo; rèn luyện cách làm việc, tư duy khoa học.

Trong các năm học, Đoàn trường TNCS Hồ Chí Minh Trường CĐSP Cao Bằng đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ giảng viên trẻ, ĐVTN trong việc NCKH ứng dụng công nghệ phục vụ công việc giảng dạy, hỗ trợ học tập trên các nền tảng trực tuyến; tổ chức các hoạt động khoa học công nghệ hỗ trợ giảng viên, đoàn viên sinh viên; triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” và các cuộc thi trực tuyến do TW Đoàn phát động, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ trong bối cảnh đối phó với dịch bệnh Covid-19.

   Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động nghiên cứu khoa học trong đoàn viên, thanh niên nhà trường trong những năm qua cũng còn bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục, đó là: Chưa tập hợp, thu hút, khai thác tiềm năng nghiên cứu của một số đồng chí đoàn viên. Một số đề tài khoa học nội dung còn chưa thực sự phù hợp, hiệu quả, tính ứng dụng trong thực tiễn chưa cao. Việc nghiên cứu thực tế ở một số đề tài, một số đoàn viên còn hình thức, kết quả nghiên cứu thực tế chưa phục vụ cho việc nghiên cứu, thực hiện đề tài. Bên cạnh những cán bộ, giảng viên, thanh niên là đoàn viên nhiệt tình, say sưa với nhiệm vụ nghiên cứu, vẫn còn có trường hợp chưa chủ động, ngại tham gia, chưa thực sự tâm huyết trong nghiên cứu khoa học.

Để hoạt động nghiên cứu khoa học trong đoàn viên, thanh niên nhà trường có bước phát triển mới trong thời gian tới, tôi xin đề xuất một số giải pháp sau:

***Một là,***nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về vị trí, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học và phát huy vai trò, trách nhiệm của Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan, BCH Đoàn Thanh niên cơ quan trong việc thu hút, hỗ trợ, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học.

***Hai là,*** đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, xây dựng chương trình nghiên cứu gắn với thực tiễn.

***Ba là*,** tổ chức tổng kết định kỳ hoạt động nghiên cứu khoa học để đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho những năm tiếp theo; lựa chọn những chủ đề nghiên cứu thiết thực, gắn với lĩnh vực giáo dục; lựa chọn những đoàn viên, thanh niên có năng lực nghiên cứu trực tiếp tham gia và chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các đề tài, đề án của Đoàn Thanh niên.

***Bốn là,***có cơ chế khuyến khích, biểu dương tập thể, cá nhân đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc, tích cực trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Việc khen thưởng phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan, căn cứ vào kết quả nghiên cứu và việc chấp hành các quy định trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

***Năm là*,** tăng cường truyền thông về các hoạt động nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh khai thác, ứng dụng, nhân rộng các sản phẩm nghiên cứu khoa học của đoàn viên, thanh niên.

***Sáu là,*** ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học để hỗ trợ đắc lực, hiệu quả trong quá trình nghiên cứu khoa học của đoàn viên, thanh niên.

Trên đây là một số ý kiến tham luận của tôi về vấn đề Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong nghiên cứu khoa học, rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý vị đại biểu và các đồng chí để bản tham luận được hoàn chỉnh hơn.

*Cuối cùng tôi xin chúc quý vị đại biểu sức khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp!*

**ĐOÀN TN BỘ CHQS TỈNH**

**THANH NIÊN QUÂN ĐỘI THỰC HIỆN PHONG TRÀO**

**“THANH NIÊN QUÂN ĐỘI THI ĐUA RÈN ĐỨC, LUYỆN TÀI, XUNG KÍCH, SÁNG TẠO, XỨNG DANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ”**

*Kính Thưa quý vị đại biểu!*

*Kính thưa Đoàn chủ tịch!*

*Kính thưa Đại hội!*

Tôirất vui mừng là đại biểu đại diện cho tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh phát biểu ý kiến tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027, tôi bày tỏ sự nhất trí cao với bản dự thảo báo cáo chính trị mà Đoàn chủ tịch đã trình bày trước Đại hội. Tại Đại hội Đoàn lần này tôi tham luận nội dung Thanh niên Quân đội thực hiện phong trào *"Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh bộ đội cụ Hồ".*

*Kính thưa đại hội!*

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: *“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”*. Phát huy truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, trong những năm qua, tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh đã không ngừng thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, thực hiện tốt phong trào thi đua “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng”, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào hành động cách mạng, các cuộc vận động của tuổi trẻ. Công tác giáo dục đoàn viên thanh niên được triển khai đồng bộ, toàn diện với nhiều hình thức giáo dục phong phú, sáng tạo, kết hợp giữa phương pháp giáo dục truyền thống với các hoạt động bổ trợ như: Tọa đàm thanh niên, Hội thi cán bộ đoàn giỏi... Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị đối với đoàn viên thanh niên 100% đạt khá, giỏi. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, củng cố niềm tin và trách nhiệm của tuổi trẻ khát khao cống hiến trí tuệ, tài năng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh đã phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo khắc phục khó khăn củng cố, xây dựng thao trường, bãi tập; nghiên cứu sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ huấn luyện, bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” kết hợp giữa huấn luyện với rèn luyện và truyền thụ kinh nghiệm công tác cho đoàn viên thanh niên với khẩu hiệu *“Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”*, “*Rèn đức, rèn sức, luyện tài”*... đã góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương.

Cùng với thực hiện tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh đã xung kích trong chấp hành kỷ luật, pháp luật nhà nước, xây dựng nề nếp chính quy, xây dựng cảnh quan, môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh, tích cực tham gia các đợt thi đua đột kích, thi đua cao điểm, tháng hành động kiểu mẫu... 100% đoàn viên thanh niên thực hiện đúng quy định về lễ tiết tác phong; xưng hô chào hỏi theo điều lệnh và nếp sống văn hóa. Triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động *"Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng"*, *"Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Cao Bằng thi đua chinh phục 3 mục tiêu, 3 khâu đột phá"*, các mô hình *"chi đoàn không có cán bộ ĐVTN chơi lô đề, cắm ký nợ hàng quán"*, *"mỗi ngày, mỗi tuần học một điều luật", " Cắt tóc thanh niên", "Chi đoàn huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm", "chi đoàn không có đoàn viên vi phạm pháp luật, kỷ luật", "chi đoàn nói không với thuốc lá", "thanh niên quân đội với an toàn giao thông"*...

Thực hiện phong trào ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy và cuộc vận động về quản lý, khai thác vũ khí trang bị, kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông, 100% tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên đã tích cực đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, bảo đảm tự túc đủ và vượt chỉ tiêu về lương thực, thực phẩm, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, củng cố khu kỹ thuật, kho trạm; bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Trong thực hiện tốt phong trào thi đua *"Thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh Cao Bằng xung kích chung tay đánh bay đại dịch Covid-19"* đã có 300 lượt cán bộ, chiến sỹ, trong đó có hơn 210 cán bộ, đoàn viên tham gia nhiệm vụ chống dịch Covid-19 tại 115 tổ (chốt) và có hơn 300 cán bộ, đoàn viên tham gia làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung phục vụ hơn 30.000 lượt người đã góp phần cùng với đoàn viên, thanh niên trong tỉnh ngăn chặn có hiệu quả đại dịch Covid-19 được thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và lãnh đạo tỉnh biểu dương, khen thưởng.

Một trong những kết quả đáng ghi nhận của tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh trong những năm qua, đó là hoạt động phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, diễn tập các cấp đạt hiệu quả thiết thực. Tích cực tham gia phong trào *“Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh chung tay xây dựng nông thôn mới”*, hoạt động *"đền ơn, đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn"*, Chương trình *"Xuân biên cương- Ngày hội Bánh chưng xanh"*; tham gia giúp nhân dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, đường liên thôn, liên xã được 118km/11.515 công, làm mới đường bê tông được hơn 20km/10.940 công, nạo vét kênh mương thủy lợi được trên 75km/6.765 công, giúp gia đình chính sách thu hoạch mùa vụ trên 26ha/1.700 công, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tỉnh được 65 lượt/4.280 công. Qua các hoạt động trên đã góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân; xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, địa bàn an toàn.

Những kết quả và thành tích trên đã khẳng định, tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh luôn kế thừa và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam, xung kích trên mọi lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".

Để không ngừng nâng cao chất lượng thực hiện các Phong trào thi đua trong thời gian tới tôi đề xuất một số nội dung cần tập trung thực hiện tốt như sau:

*Một là*, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục, làm chuyển biến nhận thức cho cán bộ, đoàn viên về tầm quan trọng của phong trào thi đua “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh bộ đội cụ Hồ”, lồng ghép nội dung phong trào thi đua vào chương trình giáo dục chính trị hằng năm với tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, trao đổi, hội thi tuyên truyền viên trẻ để làm rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung mà phong trào thi đua cần đạt được... Đồng thời, sử dụng hiệu quả hình thức tuyên truyền qua hệ thống thiết chế, ấn phẩm văn hóa, tờ rơi, pa-nô, áp phích; tích cực phối hợp với cơ quan báo chí, truyền thông nhân rộng cách làm hay, mô hình hiệu quả...

*Hai là,* phát huy vai trò, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đoàn viên trong thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua, hằng năm, các chi đoàn cần tổ chức cho đoàn viên thanh niên cam kết, đăng ký quyết tâm hoàn thành tốt chỉ tiêu của phong trào thi đua trong từng công việc, lĩnh vực hoạt động. Đội ngũ cán bộ đoàn phải tích cực nghiên cứu, nắm chắc đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị để đề xuất với cấp ủy, chỉ huy xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa từng nội dung của phong trào thi đua.

*Ba là,* tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, cổ vũ gương “người tốt, việc tốt”, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào tiếp tục đổi mới, phát triển; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá đúng kết quả đạt được, chỉ rõ nguyên nhân mạnh, yếu và đề ra biện pháp khắc phục; kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến.

*Bốn là,* thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đoàn địa phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức triển khai hoạt động công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên.

Cùng với đó, phải kiên quyết đấu tranh phê bình với những biểu hiện nhận thức lệch lạc, thiếu trách nhiệm, làm việc cầm chừng, ngại khó, ngại khổ, hiệu quả công tác thấp, “bệnh thành tích” và các biểu hiện tiêu cực khác trong thi đua, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh nhận thức lệch lạc và hành động không đúng, làm ảnh hưởng đến phong trào chung; lấy kết quả thực hiện phong trào làm cơ sở để đánh giá năng lực, trách nhiệm của các cán bộ và tổ chức đoàn.

Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục thi đua thực hiện tốt phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh bộ đội cụ Hồ”, phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn địa phương thực hiện tốt có hiệu quả các phong trào thi đua của tổ chức Đoàn phát động, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới lãnh thổ giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

*Kính thưa Đại hội!*

*Trên đây là toàn bộ nội dung tham luận của tôi!*

*Một lần nữa chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!*

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**ĐOÀN TN PHƯỜNG ĐỀ THÁM, THÀNH PHỐ CAO BẰNG**

**VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC ĐOÀN TRONG VIỆC**

**TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG VÌ ĐÀN EM THÂN YÊU**

*Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội!*

*Kính thưa quý vị đại biểu!*

*Thưa toàn thể Đại hội!*

Hôm nay, tôi rất vinh dự được đại diện cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đề Thám tham luận tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Lời đầu tiên, cho phép tôi gửi đến quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt! Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

*Thưa toàn thể đại hội !*

Công tác chăm sóc, giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng là nhiệm vụ trọng tâm và là trách nhiệm của các cấp, các ngành trong đó Đoàn thanh niên đóng vai trò là nòng cốt, tiên phong. Nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức Đoàn trong công tác chăm sóc, giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng. Trong những năm qua, Đoàn thanh niên phường Đề Thám đã triển khai có hiệu quả nhiều hoạt động hưởng ứng cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho thanh thiếu nhi phát triển.

Đoàn phường đã chỉ đạo các Liên đội tham mưu cho BGH nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, nề nếp và lối sống lành mạnh cho các em học sinh; thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh cho các em thông qua các hoạt động ngoại khóa, văn hóa, văn nghệ, thể thao. 100% các Liên đội trên địa bàn đã triển khai có hiệu quả phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia. Thường xuyên, kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của trẻ em; tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại, phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em; phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh các phong trào “Bạn giúp bạn”, “Vòng tay bè bạn”, “Đôi bạn cùng tiến”, “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi nghèo Việt Nam”, “Tiếp sức đến trường”,…

Bên cạnh hoạt động Đội trong nhà trường, Đoàn phường đã chủ động triển khai các hoạt động Đội trên địa bàn dân cư. Thực hiện tốt công tác bàn giao và tiếp nhận học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương; phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tốt các hoạt động hoạt động học tập, vui chơi phù hợp theo từng lứa tuổi, điển hình như Hội thi dân vũ; Giải bóng đá Thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; sân chơi ngày hè, tạo nhiều sân chơi cho các em... Thông qua các hoạt động đã góp phần bồi dưỡng năng khiếu và tạo môi trường giáo dục, sân chơi lành mạnh cho các em. Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Trẻ em năm 2016, các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em lồng ghép với hoạt động của Hội đồng Đội. Thực hiện vận động “Mỗi Đoàn xã, phường hàng năm tu sửa, bảo dưỡng, xây mới ít nhất 01 điểm vui chơi sinh hoạt cho thiếu nhi”, trên địa bàn phường đã xây dựng và duy trì 01 điểm vui chơi cho thiếu nhi.

Nhiều hoạt động thiết thực hướng tới thiếu nhi, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt,.. được triển khai rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực tập trung trong tháng hành động vì trẻ em, Tết trung thu. Mỗi năm, Đoàn phường đã phối hợp và huy động nguồn lực trao tặng trên 100 suất quà, học bổng khuyến học dành tặng thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Vì đàn em thân yêu là trong những chương trình thiết thực của Đoàn phường được tổ chức hiệu quả với những phương thức tổ chức phù hợp với lứa tuổi, nội dung bổ ích, đã đáp ứng cơ bản nhu cầu học tập, vui chơi, giải trí lành mạnh của thiếu niên, nhi đồng, tạo động lực thúc đẩy các em phấn đấu trong học tập, rèn luyện, từ đó phát huy tốt vai trò của người đội viên.

*Kính thưa toàn thể Đại hội!*

 Để cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” tiếp tục được triển khai hiệu quả, thời gian tới, Đoàn phường sẽ tiếp tục nghiên cứu đổi mới hoạt động và nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, tập trung vào các phần việc: đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động như: “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, “Kế hoạch nhỏ”, “Bạn giúp bạn”; chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan, huy động mọi nguồn lực để tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; chỉ đạo tốt các Liên đội xây dựng và thực hiện có hiệu quả chương trình công tác Đội, chú trọng nâng cao chất lượng công tác Đội trên địa bàn dân cư; vận động và phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường và cộng đồng trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Qua đó, tạo điều kiện tốt nhất để thiếu niên, nhi đồng được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện.

Trên đây là nội dung báo cáo tham luận “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đề Thám nới nội dung vai trò của tổ chức Đoàn trong việc triển khai cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”

Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG TTN TỈNH**

**ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG KHIẾU,**

**TRANG BỊ KỸ NĂNG CHO THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG**

Trong suốt chiều dài lịch sử 91 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cấp bộ Đoàn tỉnh Cao Bằng luôn thể hiện vai trò, trách nhiệm được Đảng giao *“Phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh”* và giành sự quan tâm đặc biệt đến tổ chức Đội, đội viên, thiếu niên, nhi đồng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu.

Trên tinh thần tất cả *“Vì đàn em thân yêu”* cũng như bám sát thực tiễn phong trào và nhu cầu, nguyện vọng của thiếu nhi trong tình hình mới. Những năm qua Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Cao Bằng đã và đang phát huy vai trò, nhiệm vụ của đơn vị trong công tác bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội; bồi dưỡng năng khiếu, trang bị kỹ năng sống cho các em thiếu nhi thông qua các phong trào, hoạt động, các chương trình, khóa huấn luyện như: Các lớp năng khiếu hè, Chương trình *“Học kì Quân đội”; “Học làm chiến sĩ Công an”.* Kết quả các lớp năng khiếu hè với đa dạng các bộ môn như võ thuật, cờ vua, mỹ thuật, múa, dancekid, đàn tính, đàn organ, toán tính nhẩm nhanh… đã thu hút trên 300 thiếu nhi tham gia/năm. Không chỉ được tổ chức trên địa bàn thành phố, các lớp năng khiếu đã mở rộng đến các huyện, xã trên địa bàn tỉnh như huyện Hà Quảng, Trùng Khánh, Thạch An; xã Phúc Sen, thị trấn Hòa Thuận huyện Quảng Hòa…

Chương trình *“Học kì Quân đội”; “Học làm chiến sĩ Công an”* đã trở thành truyền thống, có sức hút và lan tỏa mạnh mẽ, tạo nhiều ấn tượng đẹp với học sinh và phụ huynh. Trung tâm đã tham mưu cho BTV Tỉnh Đoàn phối hợp với BCH Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tổ chức 7 lần chương trình *“Học kì Quân đội”* với trên 700 học sinh tham gia; 3 lần chương trình “*Học làm chiến sĩ Công an”* với 250 em. Thông qua chương trình các em được trải nghiệm môi trường quân ngũ, rèn luyện tính kỷ luật, tác phong công an, quân đội; rèn luyện nhiều kỹ năng sống bổ ích như tự vệ, phòng cháy chữa cháy, sơ cấp cứu vết thương, bồi đắp tình cảm gia đình, bạn bè, gắn kết yêu thương…

Đặc biệt, từ năm 2021, Trung tâm đổi mới các hoạt động rèn luyện, trang bị kỹ năng sống cho thanh, thiếu nhi thông qua các chương trình trại hè với nhiều nội dung đa dạng như “*Trại kỹ năng sinh tồn”, “Trại kỹ năng sống cuối tuần,* *“Trại hè Kim Đồng”* với rất nhiều nội dung sáng tạo như bài học sinh hoạt nơi hoang dã, phân biệt côn trùng nguy hiểm, thực vật nguy hiểm; trải nghiệm ngày tu mùa hè… Dù mới được tổ chức, nhưng các trại kỹ năng sống đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút 300 em thiếu nhi tham gia.

Qua các hoạt động bồi dưỡng năng khiếu, rèn luyện kỹ năng đã giúp các em thiếu nhi có điều kiện phát huy tài năng, sở trường của bản thân, được khám phá, mở rộng kiến thức về thế giới xung quanh. Đặc biệt các em được trang bị kịp thời về những kỹ năng sống cần thiết, biết đoàn kết, yêu thương, chia sẻ, vượt qua được chính mình, phát triển toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mỹ.

Tuy nhiên một thực tế hiện nay cho thấy các hoạt động chăm sóc, vui chơi, trang bị kỹ năng sống cho thiếu nhi chủ yếu tập trung trong thời gian hè và khu vực đô thị. Việc duy trì các lớp năng khiếu, các hoạt động trang bị kỹ năng trong năm học gặp nhiều khó khăn; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ còn thiếu thốn; mặc dù đã có nhiều đổi mới nhưng các nội dung hoạt động chưa phong phú, chưa đáp ứng được nhu cầu của thiếu nhi. Hệ thống Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi cấp huyện của tỉnh Cao Bằng chưa được đầu tư, xây dựng để phục vụ các hoạt động do đó cũng làm hạn chế việc tổ chức hoạt động ở khu vực các huyện, xã.

Với thực trạng khó khăn đó, để tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động bồi dưỡng năng khiếu, trang bị kỹ năng cho thiếu niên, nhi đồng. Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi xin đưa ra một số giải pháp như sau:

1. Tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của gia đình, nhà trường, xã hội về công tác bồi dưỡng năng khiếu, trang bị kỹ năng sống cho thiếu niên, nhi đồng. Bám sát chương trình của Hội đồng Đội Trung ương trong việc chỉ đạo hoạt động Đội và phong trào thanh thiếu nhi đối với các Nhà thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi; cụ thể hóa các nội dung hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị để triển khai, thực hiện có hiệu quả.

2. Nâng cao chất lượng các hoạt động bồi dưỡng năng khiếu cho thiếu niên, nhi đồng. Kiên trì duy trì các lớp năng khiếu trong năm học; mở rộng địa bàn tổ chức các lớp năng khiếu, sân chơi bổ ích cho thiếu nhi tại địa bàn nông thôn, các khu dân cư. Đa dạng hóa hình thức, nội dung tổ chức các môn năng khiếu phù hợp với xu thế, sở thích, nhu cầu của thiếu nhi và phụ huynh.

3. Thường xuyên đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa nội dung và hình thức tổ chức hoạt động bồi dưỡng kỹ năng cho thiếu nhi như: Kỹ năng sinh tồn, kỹ năng phát triển tư duy trong học tập*;* kỹ năng kiểm soát cảm xúc, làm chủ bản thân, kỹ năng phòng chống đuối nước; Kỹ năng tổ chức các mô hình sinh hoạt tập thể …

4. Tiếp tục đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động; nâng cao chất lượng giáo viên, kỹ năng, trình độ của các huấn luyện viên, báo cáo viên; chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ làm công tác bồi dưỡng năng khiếu, rèn luyện kỹ năng cho thiếu nhi.

5. Đẩy mạnh phối hợp với các huyện, thành Đoàn, các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh để mở mới, duy trì các lớp năng khiếu cũng như các hoạt động trang bị kỹ năng cho thiếu niên, nhi đồng.

Trên đây là một số ý kiến tham luận của Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi về đẩy mạnh các hoạt động bồi dưỡng năng khiếu, trang bị kỹ năng cho thiếu niên, nhi đồng.

    Xin trân trọng cảm ơn!